
ลาม33จ.พุง740คน

พท.โตสภา8ปบ๊ิกตูสงศาลรธน.

บรรยากาศประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลําเนาเน� องในเทศกาลปใหม 2565 โดยประชาชนตางสวมหนากากอนามัยเพ� อปองกัน

การระบาดของไวรัสโควิด-19 พรอมเขาแถวเวนระยะหางระหวางข้ึนรถโดยสาร ณ อาคารสถานีขนสงผู โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานบัตรอวยพรปใหม (ส.ค.ส.) เน� องในวาระดิถีขึ้นปใหม 

พุทธศักราช 2565 

หวงอีสาน‘กาฬสินธุ’ซูเปอรสเปรดเดอร โอมิครอน

             
|

คุมเขมลดตาย7วันอันตรายปใหม

ไทยโพสต • ศบค.เผยยอดติดเชื้อรายใหม 

2,575 ราย เสียชีวิต 17 ราย หวงหลาย

จังหวัดอีสานโควิดพุง ฝาก อสม.ดูแล ปชช.

กลับภูมิลําเนาตรวจ ATK กอนเขาบาน ผวา! 

เชื้อโอมิครอนแพรกระจาย สธ.แจงพบแลว 

33 จังหวัด ปวย 740 ราย ชี้ “กาฬสินธุ” 

เปนซูเปอรสเปรดเดอรติดเชื้อไปกวา 200 

คน “บิ๊กตู” ขออยาประมาท เทศกาลลด

เสี่ยงเลี่ยงอยูที่แออัด

เม� อวันที่ 28 ธ.ค. นพ.ทวีศิลป วิษณุ

โยธิน โฆษกศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ

การแพรระบาดในประเทศไทยพบวา มีผูติด

เชื้อรายใหม 2,575 ราย ภายในประเทศ 

2,360 ราย จากระบบเฝาระวังและบริการ 

2,360 ราย คนหาเชิงรุกในชุมชน 59 ราย 

เรือนจํา  40 ราย ตางประเทศ 116 ราย  

ทําใหมีผูติดเชื้อสะสม 2,217,287 ราย  หาย

ปวยเพิ่ม 2,695 ราย  ทําใหมียอดหายปวย

สะสม 2,162,138 ราย  อยูระหวางการ

รักษา 33,502 ราย อาการหนัก 614 ราย 

ใสเคร� องชวยหายใจ 153 ราย เสียชีวิต 17 

ราย เปนชาย  10 ราย หญิง  7 ราย เปนผู

มีอายุ 60 ปขึ้นไป 16 ราย

กรุงเทพฯ • เริ่มแลว 7 วันอันตรายเทศ 

กาลปใหม ภาครัฐคุมเขม ขับขี่ปลอดภัย ไร

อุบัติเหตุ ดึงเครือขาย อสม.ทั่วประเทศกวา 

1.05 ลานคน สแกนพวกเมาแลวขับ โอมิ 

ครอนทํากรอย กรุงเทพโพลลเผยคนสวน

ใหญไมมีแผนออกเดินทาง-ขออยูบาน เหตุ

กลัวโควิด และหวั่นคลัสเตอรพุงหลังปารตี้

เคาตดาวนรับปเสือ 

เริ่มเขาสูชวง 7 วันอันตราย เทศกาล

ปใหม (29 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565) 

หลายภาคสวนแนะประชาชนใหรวมกันปอง                                                                

กันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนชวงเทศกาล

หยุดยาวปใหม 

เม� อวันที่ 29 ธ.ค. นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปด

เผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา                                                     

โหม กําชับหน�วยงานที่เกี่ยวของเดินหนา

ตามแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เอยปากยืนยันไมโกรธ

ส� อทําเนียบฯ ตั้งฉายา “ชํารุดยุทธ โทรม” 

ล่ันตองทําใหประเทศชาติสงบสุขใหเลิกการ       

แบงฝกแบงฝายใหได “บิ๊กปอม” จะอยู

เคียงขาง “บิ๊กตู” ถึงป 70 หรือไม ขึ้นอยู

กับสถานการณ-สภาพรางกาย “อิสระ” ปด

ไมใชความเห็น “ชวน” แคความเห็นสวน

ตัวของฝายกฎหมายสภา “เพ� อไทย” ชี้ใหดู

เจตนารมณกฎหมายวาระนายกฯ 8 ป ส.ค.

65 ชงศาล รธน.วินิจฉัยแน� เลขาฯ ครป.

ซัดปนขาวรายรับปใหม เตือนแผนดินจะลุก

เปนไฟ พท.เคาะ “สุรชาติ” ลงเลือกตั้งซอม

เขต 9 กทม. เปรียบเปนศึกศักดิ์ศรีของฝาย 

ปชต.กับเผด็จการ

ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) 

วันที่ 29 ธันวาคม พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม  ให

สัมภาษณภายหลังเปนประธานการประชุม

คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ถึง

กรณีสื่อมวลชนประจําทําเนียบรัฐบาลตั้ง

ฉายาประจําป 2564 “ชํารุดยุทธ โทรม” วา 

“ฝากไปถึงส� อทุกคนดวยวาผมไมเคยโกรธ ไม 

เคยโมโหส� อ เพียงแตผมจะพูดหรือไมพูด

‘ลุงตู’ อยูถึงป ๒๕๗๐

คลังลุยขายบอนด

3 หม� นลาน

สองวาทะเด็ด ‘บิ๊กตู’

สงทายป 64

ไทยโพสต • โจรใตปวนหนักสงทายป!  ขวาง

ไปปบอมบใสบานประชาชนขางฐาน  ตชด.

ปตตานี คาดตอบโตเหตุวิสามัญสองแกนนํา 

บึ้มฐานปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส วงจรปด

จับภาพ 2 คนรายไดชัดเจน 

เม� อวันที่ 29 ธันวาคม ผูส� ีอขาวปต 

ตานีรายงานวา ในชวงเชา เจาหนาที่ชุด

เก็บกูวัตถุระเบิดของกองกํากับการตํารวจ

ภูธรจังหวัดปตตานี  ไดเดินทางมาตรวจสอบ                                                   

และคนหาพยานหลักฐาน เหตุระเบิดเวลา 

19.10 น. วันที่ 28 ธ.ค.ที่ผานมา โดย 

ร.ต.อ.อรรถชัย สุขสม รอง สว.(สอบสวน) 

สภ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี รับแจงเหตุคนราย

ขว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์ 

บริเวณหนาบานเลขที่ 84 บ.บานโตะตีเต                                    

ม.2 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง ซึ่งอยูบริเวณใกล

กับฐาน ตชด.รอย 444 หลังไดรับแจงจึง

รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ และนํากําลัง

ไปที่เกิดเหตุ พรอมดวย พ.ต.อ.ธีรพจน ยินดี 

ผกก. เม� อไปถึงเจาหนาที่ไดกันพื้นที่บริเวณ

ที่เกิดเหตุไวเพ� อความปลอดภัย ตรวจสอบ                                                      

พบวาหลุมระเบิดอยูบริเวณหนาบาน สะเก็ด

ระเบิดทําใหกระจกหนาตางหนาบานแตก 

ผนังปูนหนาบานมีรองรอยจากสะเก็ดระเบิด

หลายแหง รวมไปถึงหลังคาบานอีกดวย

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ประชุม ก.ตร.สงทาย

ป 2564 มีมติไลออกตํารวจประพฤติผิดวินัย

รายแรง 26 นาย ปลดออก 2 นาย สรุปรวม

ทั้งปมีสีกากีนอกแถวโดนลงโทษ 250 นาย 

ขอบคุณ ตร.ปฏิรูปตัวเอง ใชเทคโนโลยีพัฒ 

นาการทํางานทุกมิติ ช� นชมเปนสมารทโป

ลิศ ย้ําตองอดทนเปนที่พึ่งใหประชาชน

ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ วันท่ี 29 

ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรีและ รมว.กลาโหม เปนประธานการ

ประชุมคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 

(ก.ตร.) ครั้งที่ 13/2564 ซึ่งกอนการประชุม 

ก.ตร. พล.อ.ประยุทธไดรับชมนิทรรศการ

ของขวัญปใหม 2565 จากใจรัฐบาลและสํา 

นักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งในปนี้สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติไดมอบของขวัญปใหมทั้งใน

เร� องของการปองกันอาชญากรรม Smart 

safety zone 4.0, ฝากบาน 4.0, CCTV 

ระวังภัยเฟส 2, การอํานวยความยุติธรรม

คดีออนไลนแจงความไดทุกทองที่, การสืบ 

สวน เนนชุมชนยั่งยืน

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  แรม  11  ค่ํา  เดือน  1  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9179

อิสรภาพแหงความคิด

โจรใตปวนหนัก

โจมตีนราธิวาส

ปาบึ้ม!ปตตานี

นายกฯชูปฏิรูปตร.

ปลื้มสมารทโปลิศ

ที่พึ่งประชาชน

2

5

6หนา...

หนา...

หนา...



ถานการณสูรบระหวางรัฐบาลเมียนมากับชนกลุม

นอยบริเวณตามแนวชายแดนไทย สงผลใหมีผูหนี

ภัยสงครามขามเขามายังฝงประเทศไทยจํานวน

หลายพันคน เนื่องจากกองทัพเมียนมาใช้อาวุธหนักที่ทัน

สมัยเขาปฏิบัติการตอกองกําลังชนกลุมนอย และยังขยายวง

กระทบไปถึงชาวบานที่เปนพลเรือน ทามกลางการจับตามอง

ของมหาอํานาจ และเอ็นจี โอ ที่เรียกรองใหองคกรระหวาง

ประเทศย� นมือเขามายับยั้งสถานการณ และพยายามใหไทย

แสดงท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นเมื่อมีกระสุนตกเข้ามาฝั่งไทย 

และเริ่มสงผลตอชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดน 

ขณะที่กระทรวงกลาโหมไดเคยสั่งการใหเหลาทัพเฝา

ติดตามสถานการณดังกลาวมาตั้งแตเดือนที่แลว เพราะเช� อ

วาจะมีการเปดปฏิบัติการตอบโตชนกลุมนอยที่โจมตีฐานทหาร

เมียนมาบริเวณตามแนวชายแดนอยางหนักในชวงนี้ พรอมสั่ง

การใหหน�วยงานที่เกี่ยวของจัดพื้นที่แรกรับใหผูหนีภัยเหลานี้

อยูในที่ปลอดภัย และใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม อีกทั้ง

อํานวยความสะดวกในการเดินทางขามกลับไปเม� อประเมินวา

ปลอดภัย และผูหนีภัยสมัครใจ ในขณะเดียวกันเจาหนาที่ตอง

เขมงวดในการคัดกรองโควิด-19 เพ� อไมใหมีการแพรกระจาย

ในพื้นที่ดวย 

อยางไรก็ตาม การเปดปฏิบัติการทางทหารทั้งภาคพื้น

ดวยการใชอาวุธวิถีโคง มีการยิงตอบโตจากฝายกะเหรี่ยงกลับ

ไป รวมถึงการใชเคร� องบินทิ้งระเบิด ใชปนกลบนเฮลิคอปเตอร

ยิงกราดเขาไปยังฐานที่มั่นกะเหรี่ยง พบวามีการตกเขามา

ฝงไทยอยูบอยครั้ง ฝายไทยใชกระสุนควันยิงแจงเตือนตาม

ขั้นตอน โดยเจาหนาที่ ไดพิจารณาดูจากสภาพแวดลอมเพ� อ

ประเมินเจตนาการยิงในแตละครั้ง เพราะ 2 ประเทศยังถือวา

เปนมิตรกันจากการวางทาทีของไทยในเวทีนานาชาติ ยืนยัน

ไมยุงกิจการภายในของอีกฝาย ดํารงมิตรภาพความเปนเพ� อน

บานที่มีชายแดนติดกัน ลดเง� อนไขและอุบัติเหตุที่ตองเผชิญ

หนากัน 

สวนแนวทางปฏิบัติของฝายความมั่นคงที่รับผิดชอบใน

การรักษาอธิปไตย ทั้งเจาหนาที่ทหาร ตํารวจตระเวนชายแดน 

ฝายปกครอง อาสาสมัครกูภัย ผูนําชุมชน ไดรวมกันติดตาม

สถานการณในทุกดาน รวมทั้งการสงกําลังพลและยุทโธปกรณ

ลาดตระเวนและเฝาตรวจตลอดแนวชายแดนที่ติดกับพื้นที่สู

รบ และพรอมจะใชกลไกที่มีอยูตามหลักสากล ควบคูกับการ

ใชกระบวนการแจงเตือนโดยทันทีเม� อตรวจพบสถานการณที่มี

ผลกระทบตออํานาจอธิปไตย ผลประโยชนของชาติและความ

ปลอดภัยของประชาชน 

 เม� อมีกระสุนขามมาตกยังฝงไทย ฝายไทยไดทําการ

ประทวงไปยังรัฐบาลเมียนมา ผานชองทางคณะกรรมการ

ชายแดนระดับทองถิ่นไทย-เมียนมา หรือทีบีซี ใหระมัดระวัง

เร� องการใชอาวุธ และปฏิบัติการทางอากาศ ซึ่งที่ผานมาการ

คลี่คลายผลกระทบดังกลาวไดดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

ขณะเดียวกันยังเขาไปดูแลราษฎรไทยที่บานเรือนไดรับความ

เสียหายจากกระสุนที่พลัดตกเขามาในฝงไทย ชวยซอมแซม

ใหคืนสภาพโดยเร็ว รวมถึงการปรับภูมิทัศน ที่พักอาศัยของ

ประชาชนชายแดนใหมีความปลอดภัยจากสถานการณ 

สถานการณใน 2 สัปดาหที่ผานมา นับไดวาไทยตองรับ

บทหนัก ในฐานะผูจัดพื้นที่ปลอดภัยใหที่พักพิงของผูหนีภัยได

อุนใจวารอดพนจากลูกระเบิด กระสุน เพราะทหารเมียนมา

ไมกลายิงถลมขามมาแน�นอน และดูเหมือนการสูรบชายแดน

ดานนี้จะไมยุติงายๆ เม� อใดฝายเมียนมาเปดปฏิบัติการตอบโต 

หรือรุกหนัก ผลจากการใชอาวุธที่ทันสมัยกวาเม� อกอนก็ยิ่ง

สรางความสูญเสีย และขยายวงการทําลายลางชีวิตและ

ทรัพยสินของชนกลุมนอยมากขึ้น ดังนั้นปรากฏการณลูกหลง

มาตกฝงไทยคงเกิดขึ้นอีกแน�นอน ทั้งนี้ สิ่งที่กองทัพเมียนมา

ตองตระหนักคือการใชอาวุธอยางระวังและใชการส� อสารกับ

ฝายไทยมากขึ้น ลดความเสี่ยงของคนไทยที่จะบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตจากอาวุธที่หลงเขามา.  
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2 ในประเทศ-ขาวตอหนาหนึ่ง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

ส.ส.พะเยา ในฐานะเลขาธิการ

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ผมเช� อมั่นวาภายใตการนําของ พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ ที่มอบหมายงานใหหลายคนดูแลทั้งบนดิน และใตดิน 

ผมเช� อมั่นวาพรรคพลังประชารัฐจะกลายเปนสถาบันการเมือง

ที่มีความเขมแข็ง.

ลดเง� อนไขที่ชายแดน

ส

“ยิ่งไลผมยิ่งสู-3 ป.ไมมีใครทําลายผมได”

จากหลากหลายเหตุการณที่เกิดขึ้นในบานเมืองตลอด

ป 2564 ปที่ผานมา ทั้งสถานการณทางการเมือง การชุมนุม  

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงปญหาตางๆ ที่เขามา

ทาทายความสามารถและไหวพริบของผูนําประเทศอยาง “บิ๊ก

ตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม จนเกิดเปนวาทะเด็ดของนายกรัฐ      

มนตรีในหลายๆ เหตุการณที่น�าสนใจดังนี้

“ยิ่งไลผมยิ่งสู”

วันที่ 14 มิ.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภาเพ� อ

พิจารณา พ.ร.ก.ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน เพ� อแกไข

ปญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 โดย พล.อ.ประยุทธไดกลาว

ถึงการใชจายงบประมาณในดานตางๆ กอนถามขึ้นในที่ประชุม

ชวงหนึ่งวา ในนี้มีใครไมเช� อมั่นตนหรือไมขอใหยกมือ แตปรากฏ

วาไมมีใครยกมือ ทําให พล.อ.ประยุทธกลาววา 

“ก็ไมมี ผมบังคับไมได ผมเคารพทาน 5-7 ปที่ผานมา ผม

ไมเคยยุงกับพวกทาน ผมเช� อมั่นในวุฒิภาวะ ผมแกปญหาทุก

เร� องที่พะรุงพะรัง ผมพรอมสู ทุกวันนี้มีคนไลผม แตจะบอกวา

ยิ่งไลผมยิ่งสู”

“3 ป.ไมมีใครมาทําลายผมได” 

วันที่ 3 ก.ย. ที่อาคารรัฐสภา พล.อ.ประยุทธเดินทาง

เขารวมประชุมสภาผูแทนราษฎร ในการพิจารณาญัตติขอเปด

อภิปรายทั่วไปเพ� อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล โดย

เตรียมเอกสารกระดาษเอ 4 เขียนดวยลายมือตัวเอง พรอม

กลาวกับส� อมวลชนถึงกระแสขาวความขัดแยงของ 3 ป. วา  

“ในเร� องเหลานี้อยากจะกราบเรียนทุกคน และส� อก็เปน

คนตั้งเองใชหรือไม 3 ป. ไมมีใครมาทําลายผมไดหรอก ทุก

คนอาจจะไมรู ทุกคนอาจจะไมรักเพ� อนรักคนอ� นเหมือนผมรัก

กัน 3 คน ผมรวมเปนรวมตายกันมา ชายแดนผมก็อยู ทามกลาง

สนามรบผมก็เคยอยูดวยกัน และทานเปนผูบังคับบัญชาของผม

มาตั้งแตกาวแรกที่ผมมารับราชการอยูบานเดียวกัน กินนอนดวย

กัน สั่งสอนกัน ฝกอบรมดวยกัน โตขึ้นมาก็ยังคบยังเคารพกัน

อยู ทุกอยางผมเปนวันนี้ ไดเพราะพี่ทั้งสองคนสั่งสอนผมมา และ

ผมจําไดวาพี่ทั้งสองคนสอนมาใหผมทุจริตโกง มมี”

“มันอยูที่ผม ผมทําของผม” 

วันที่ 9 ก.ย. ที่โรงพยาบาลปยะเวท พล.อ.ประยุทธตอบ

คําถามส� อมวลชนภายหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศ ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผา รมช.เกษตรและสหกรณ และนางนฤมล ภิญโญ

สินวัฒน รมช.แรงงาน พนจากตําแหน�งรัฐมนตรี หลังมีปญหา

สืบเน� องมาจากผลพวงการอภิปรายไมไววางใจ ที่มีการจอง

ลมนายกรัฐมนตรี โดยผูส� อขาวถามวา ร.อ.ธรรมนัส และ

นางนฤมล มาลาออกกับนายกฯ กอนแลวใชหรือไม โดย 

พล.อ.ประยุทธตอบวา 

“ผมไมไดแจงใครทั้งสิ้น มันอยูที่ผม ผมทําของผม” 

“ผมวาใจรายกับประเทศเกินไป”

วันที่ 8 พ.ย. ที่ทําเนียบรัฐบาล หลังได นายนิโรธ  

สุนทรเลขา เปนประธานวิปรัฐบาลคนใหม ผูส� อขาวไดถาม                                                            

พล.อ.ประยุทธ วาสบายใจขึ้นบางหรือไมกับเร� องในสภา โดย 

พล.อ.ประยุทธระบุวา 

“ถาถามวาสบายใจหรือไม อยาลืมวาผมควบคุมอะไรใน

สภาไมได ผมควบคุมเองไมไดและไมไดเปนคนคุม บอกมาตลอด

วาเปนเร� องของวิป ทางวิปฝายรัฐบาลและวิปฝายคานก็ตองคุย

กันใหรูเร� อง เร� องไหนสําคัญ เร� องไหนจําเปนตองออก อันไหน

เปนกฎหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถทั้งในเร� องเศรษฐกิจและ

สังคม สิ่งแวดลอมหรือการศึกษา รวมทั้งการปฏิรูปตางๆ เหลา

นี้ มันตองออก ไมใชจะบอกวาไมออกเพ� อใหรัฐบาลลม ผมวา

ใจรายเกินไป ใจรายกับประเทศเกินไป”

“ผมไมไดดีกวาใคร ไมไดเกงกวาใคร”

วันที่ 21 พ.ย. พล.อ.ประยุทธเปนประธานในพิธีปดงาน                                                                     

สัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 Connect the Dots                                                                    

DESIGN THE FUTURE รวมพลัง สรางสรรค อนาคต และได 

กลาวปาฐกถาพิเศษเร� อง “จับมือ รวมใจ พาไทยรอด” โดย

กลาวชวงหนึ่งวา 

“ผมไมไดดีกวาใคร ไมไดเกงกวาใคร แตผมทําอะไร

เปนขั้นเปนตอน เพราะเม� อถึงเวลาที่ผิดมาใครจะรับผิดชอบ

ใหผม ผมก็จะทําใหดีที่สุด สวนการปลอยกูธนาคาร หากผม

สั่งเขาจะบอกวาเปนเผด็จการ แคสั่งทหารปลูกผักชี ก็หาวา

เผด็จการ ซึ่งจริงๆ ทหารปลูกในคายทหารอยูแลว อยาไปเช� อใน

คําบิดเบือน เร� องใชรถทหารก็เชนกัน ไมไดจะไปแขงกับใคร แต

ถาเดือดรอนขึ้นมา ไมมีรถวิ่งก็แบกกระสอบเดิน ที่พูดไมไดอยาก

ใหเปนแบบนั้น”

“คนชั่วอยางไรก็ชั่วอยูเหมือนเดิม”

วันที่ 26 พ.ย. ที่ทําเนียบรัฐบาล ผูส� อขาวสอบถามถึงกรณี

รัฐบาลไตหวันจับกุมเฮโรอีนล็อตใหญที่พบวาถูกสงเขามาพรอม

ไมแปรรูปจากประเทศไทย โดย พล.อ.ประยุทธระบุชวงหนึ่งวา 

“วันน้ีงานหนักอยูท่ีกระทรวงกลาโหม กองกําลังปองกัน

ชายแดนเหน� อยมาก ตองดูในหลายๆ เร� อง ท้ังการลักลอบขน

สินคาสินคาเกษตร การลักลอบขามแดนอยางผิดกฎหมาย นํ้ามัน

เถ� อน หรือการคามนุษย เจาหนาท่ีพยายามดําเนินการอยางเร็ว

ท่ีสุดและทําไดมากกวาท่ีผานมา ขณะเดียวกันฝายคนช่ัวก็มีวิธีการ

ใหมๆ  ออกมาอยูเร� อย คนเคยช่ัวอยางไรก็ช่ัวอยูเหมือนเดิม ดังน้ัน

ประชาชนตองชวยกัน” ซ่ึงการตอบคําถามของ พล.อ.ประยุทธบาง

คําถูกตีความวาเปนการพูดกระทบอะไรหรือไม ซ่ึงในขณะน้ันมี

เร� องปญหาความขัดแยงในพรรคพลังประชารัฐดวย 

“อยูจนถึงเดือน มี.ค.66” 

วันที่ 3 ธ.ค. ที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธใหสัมภาษณ

ส� อมวลชนกรณีที่ชวงนี้พูดถึงเร� องการเปนนายกรัฐมนตรีภายใต

กรอบของกฎหมายบอย เปนการสงสัญญาณอะไรหรือไมวาจะ

อยูครบเทอม โดย พล.อ.ประยุทธตอบกับส� อมวลชนวา 

“ผมยังอยูในการเปนรัฐบาลมิใชหรือ ตามกรอบกฎหมาย                                                                    

เขียนไวอยางชัดเจนแลววาจะอยูจนถึงเดือน มี.ค.66 กรอบกฎ 

หมายเขาเขียนไวอยางนั้นไมใชหรือ ผมจะอยูไปจนถึงป 67 ได

หรือไมละ เม� อไมไดก็อยูในตําแหน�งไดถึงป 66 ถาบานเมือง

สงบสุขเราก็อยูใหจนครบวาระไปเทานั้นเอง อยาไปมีอุบัติเหตุ

ทางการเมืองอะไรขึ้นมาใหมันเกิดความเสียหายอะไร บานเมือง

จะไดไปได ผมก็ทําอะไรหลายๆ อยางไวแลว ไมใชทําเพ� อวันนี้

หรือทําเพ� อคะแนนเสียงของผมดวยซ้ํา และทําใหกับประชาชน

และประเทศชาติ มีแผนงานในอนาคตไวเยอะแยะไปหมด ลอง

ไปเปรียบเทียบดูแลวกัน”.

สองวาทะเด็ด ‘บิ๊กตู’ สงทายป 64 

ชางศึก...ยอมเหนือไปกวาเสือ-สิงห-กระทิง-แรดทั้งหลาย
ออออ...หันไป “เชียรบอล” ตามที่ “ปาเปลว สีเงิน” 

ทานชี้แนะ ชี้นํา เอาไวเม� อชวงวัน-สองวันที่ผานมา 

น�าจะเปนอะไรที่เขาทา สนุกสนาน มีโอกาสไดกรี๊ดๆ 

กราดๆ ยิ่งกวาการ “เชียรการเมือง” เปนไหนๆ อีกทั้ง

ดวยความเปนชาติ เปนประเทศ เปนผูที่เกิดและเติบโตขึ้นมาใน

แผนดินเดียวกัน คงไมน�าจะมีใครหันไปเห็นดี-เห็นงามกับฝาย

ตรงขาม หรือหันมา “ชังชาติ” ตัวเอง ใหตองเปรี้ยวมือ เปรี้ยว

ไม เปรี้ยวตีน แตอยางใด...

คือดวยเหตุเพราะ “การเมือง” ไมวา ณ วันนี้ หรือปหนา 

ปโนน ปโนนๆ มันคงไมน�าจะ “เปลี่ยนแปลง” อะไรมาก ยังน�า

จะหนักไปทาง “วนไป-วนมา” เปลี่ยนตัว เปลี่ยนพรรค เปลี่ยน 

“รูปแบบ” โดยสิ่งที่ถือเปน “เนื้อหา-สาระ” คงไมผิดแผก-แตก

ตางไปจากเดิมๆ มากมายซักเทาไหร หรือยังน�าจะ “ชุย-เพียบ

พูนดวยเลห-โง-และแสนทราม” อยางที่อดีตนักคิด-นักเขียน 

นักโหราศาสตร คุณลุง “ยอดธง ทับทิวไม” ทานเคยใหคํานิยาม

เอาไวเม� อซัก 40-50 ปที่แลว เพราะแมแตการเปลี่ยนในแงรูป

แบบก็เถอะ ทาทางมันน�าจะออกไปทางเลวลงๆ ชุยลงๆ หรือโง

ลงๆ ฯลฯ อันเน� องมาจาก “สภาวะแวดลอม” ที่ถือเปนตัว “ปรุง

แตง” อุปนิสัย ใจคอ อารมณ-ความรูสึกของบรรดา “คนรุน

ใหมๆ” ทั้งหลายใหออกมาในแนวนี้ ไปดวยกันทั้งสิ้น ทั้งพวง...

ดวยแนวโนมที่น�าจะเปนไปในแบบเดิม เหมียนนนนเดิม 

นั่นเอง...มันเลยไมสงผลชวยใหเกิดความกรี๊ดๆ กราดๆ ซี้ดๆ 

ซาดๆ ซูดๆ ซาดๆ สําหรับบรรดาปุถุชนคนธรรมดา หรือบรรดา

นักสังเกตการณทั้งหลาย แตกลับกอใหเกิดความหอเหี่ยว 

ความออนเพลียละเหี่ยใจ ไมอยากจะลุน ไมอยากจะเชียรใคร

ตอใคร ไมอยากจะถือหางฝายไหนตอฝายไหน ที่มักกอใหเกิด

ความโกรธ เกลียด เคียดแคน อาฆาตพยาบาท ริษยาและชิงชัง 

ไปแทนที่ แมแตตอคนชาติเดียวกัน ประเทศเดียวกัน เกิด

และเติบโตภายในแผนดินกัน หรือแมแตพี่ๆ-นองๆ เพ� อนฝูง 

ญาติสนิทมิตรสหายในแตละครอบครัว แตละกลุม แตละพวก 

เอาเลยก็ยังมี ไมไดเกิดความสนุกสนาน ความเขาทา ความ

ผูกพัน-กลมเกลียว ของผูที่อยูในชาติเดียวกัน แผนดินเดียวกัน

เอาเลยแมแตนอย...

แตก็อยางวานั่นแหละ...ในขณะที่ “การเมือง” แทบไม

ไดมีอะไรเปลี่ยน และยังไมมีแนวโนมใดๆ ที่จะเปลี่ยน แตโดย

ฉากสถานการณความเปนไปของโลก หรือแมแตสังคมไทยก็แลวแต 

มันน�าจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แบบชนิดน�าตกตะลึง พรึงเพริด 

หรือน�าตาแหก-ตาคาง ไปดวยกันทั้งสิ้น ไมวาจะในแงเศรษฐกิจ 

สังคม ไปจนกระทั่งถึง “การเมือง” จนได เศรษฐกิจที่ระบบการ

เงิน-การทอง การคา หรือแมแตการประกอบการแบบเดิมๆ มันอาจ

ถูกกอกวน ถูกดิสรัปต จนไมอาจดํารง ทรงตัวไดเลย ถาหากไมคิด

จะปรับตัว ปรับสภาพ ใหสอดคลอง ตองกัน กับอุปสงคใหมและ                                                                                      

อุปทานใหมๆ ที่มันไปไกลในระดับ 5-G, 6-G หรืออารติฟเชียล 

อินเทลลิเจนซ ยิ่งเขาไปทุกที...

และในเม� อเศรษฐกิจจําเปนตองเปลี่ยน...วิถีชีวิต การทํามา

หารับประทานเลี้ยงปาก-เลี้ยงทอง ยังไงๆ มันคงตอง “เปลี่ยน” 

ไปดวย อยางมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงไดเลยแมแตนอย เหมือน

อยางที่การ “ทํามา-หากิน” เม� อยุครอยๆ ปที่แลว ตองถูกเปลี่ยน

ไปเปนการ “ทํามา-คาขาย” กันไปแทนที่ สงผลให ไมใชแต

เฉพาะ “ปจเจกบุคคล” เทานั้นที่จําเปนตองเปลี่ยน แตถึงขนาด 

“โครงสราง” ของสังคมทั้งสังคม ยังหนีไมพนตองปรับตัว ปรับ

สภาพ จนแทบไมเหลือวิถีทางดั้งเดิม หรือวิถีชีวิตแบบเดิมๆ อีกตอ

ไปแลว แถมยังกอใหเกิดอุปนิสัย วาสนาและสันดานใหมๆ ที่ออก

จะน�าเกลียด น�ากลัว หรือออกเปนอะไรที่ “แทบรับไมได” ยิ่งเขาไป

ทุกที...

ดวยการเปล่ียนแปลงท่ีเปนไปในลักษณะทํานองน้ีน่ีเอง...มัน                                                                                  

เลยไมเพียงแตสงผลตอคานิยม วัฒนธรรม ประเพณี แตเพียง

เทานั้น แตยังสงผลตอ “การเมือง” อยางมิอาจหลีกเลี่ยงและ

ปฏิเสธ หรือทําใหสิ่งที่เรียกวาการเมืองนั้น ออกจะเปนอะไรที่น�า

รังเกียจ น�าทุเรศ ยิ่งขึ้นเร� อยๆ แมแตการเมืองในแบบที่เรียกวา 

“ประชาธิปไตย” อันเคยเปนสิ่งที่สุดจะสูงสง วิเศษวิเสโส มาโดย

ตลอด แตมาถึง ณ วันนี้ ณ วินาทีนี้ ไมวาจะประชาธิปไตยอเมริกา 

ฮ� 

อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฯลฯ หรืออะไรก็แลวแตที่ถือเปน 

“ของแทและดั้งเดิม” มากอนดวยกันทั้งสิ้น กลับเปนอะไรที่น�า

รังเกียจ น�าทุเรศ จนแมแตคนในประเทศเดียวกันเอง สังคม

เดียวกันเอง ยังตองยกขบวนออกมาประทวง ออกมาตอตาน

เร� องโนน เร� องนี้ จนแทบหาความสุข-ความสงบ ความเรียบ-นิ่ง 

ภายในแตละชาติ แตละสังคม แทบไมได...

สงผลใหเกิดความพยายามแสวงหาหนทาง “ปรับเปล่ียน” 

กันชนิดอุตลุด ชุลมุน วุนวาย เกิดความพยายาม “The Great 

Reset” กันในระดับโลกเอาเลยโน�นแหละ โดยไมวาจะเปลี่ยน

กันในแบบไหนตอแบบไหน แตถาหากยังไมสามารถกอใหเกิด

เสียงกรี๊ดๆ กราดๆ ซี้ดๆ ซาดๆ ซูดๆ ซาดๆ ไดเทากับการ “เชียร

บอล” แลวละก็ ไมวาจะ “ประชาธิปไตย” หรือ “เผด็จการ” 

มันก็แค...งั้นๆ เทานั้นเอง!!! ไมไดชวยให “ชองวาง” ระหวาง

ความรวย-ความจน คนรวยกับคนจน มีโอกาสลดๆ ลงไปมั่ง 

หรือมีโอกาสเช� อมประสาน เช� อมโยงและผูกพันระหวางกันและ

กันเอาเลยแมแตนอย ตางไปจากสังคมยุคดึกดําบรรพ ยุคบุพ

กาล ที่อยางนอย...ยังพอหลงเหลือคุณธรรม ศีลธรรม มโนธรรม 

ที่ชวยผูกโยงชนชั้นและชั้นชนตางๆ ใหเปนอันหนึ่ง-อันเดียวกัน 

ใหสอดคลอง-กลมกลืนระหวางกัน หรือใหเกิด “สามัคคีธรรม” 

ภายในแตละชนชาติขึ้นมาไดมั่ง ไมวามากหรือนอย...

อันนี้นี่แหละ...เลยทําใหสูหันไป “เชียรบอล” น�าจะเขาทา

ซะยิ่งกวาเปนไหนๆ อยางนอย...ก็คงไมถึงกับทําใหตองเสียเวลา

โกรธ เกลียด เคียดแคน อาฆาตพยาบาท ริษยาและชิงชังใครตอ

ใคร ใหตองเปรี้ยวมือ เปรี้ยวตีน กันอีกตอไป ไมวาแพ-ไมวาชนะ 

แตดวยเหตุเพราะ “กีฬา-กีฬา...คือยาวิเศษ แกกองกิเลสทําคน

ใหเปนคนนั่นแล” มันเลยพอที่จะซูดๆ ซาดๆ ซี้ดๆ ซาดๆ และ

กรี๊ดๆ กราดๆ ไปโดยตลอด ดวยประการฉะนี้แล...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก “Alston Chase”... “When 

the search for truth is confused with political advocacy, 

the pursuit of knowledge is reduce to the quest for 

power. – เม� อเกิดความสับสนระหวางการแสวงหาความ                       

จริงกับการสนับสนุนทางการเมือง สิ่งที่ตามมาในความรับรู                                                                                   

ทั้งหลาย ก็จะเหลือเพียงแค...การแสวงหาอํานาจเทานั้น

เอง...”
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3บทความ-ในประเทศ

องบอกว่า การจัดทัพสู้ศึกเลือกต้ังซ่อม ส.ส. 3 เขต 

ของพรรคพลังประชารัฐรอบน้ี ดูผิดฝาผิดตัวชอบกลนัก 

ต้ังแต่การให้ เส่ียเฮ้ง-สุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงานและ 

ส.ส.ชลบุรี ไปคุมทีมสู้ศึกท่ีสนามสงขลา เขต 6 ชนกับของแข็ง

อย่าง “นายกชาย”-เดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา แม่ทัพสะตอ

ของพรรคประชาธิปัตย์ 

หรือการให้ สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลังและรอง

หัวหน้าพรรคประชารัฐ บ้านใหญ่เพชรบูรณ์ เป็น ผอ.เลือกต้ัง

ซ่อมชุมพร เขต 1 ปะทะกับแชมป์เก่า บ้านใหญ่ชุมพรของ ลูก

หมี-ชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ค่ายสีฟ้า ท่ีผูกขาดชัยชนะมาหลายปี 

เส่ียเฮ้ง เป็นคนชลบุรี สันติ เป็นคนเพชรบูรณ์ อาจเกรียง

ไกรในแดนตัวเอง แต่กับพ้ืนท่ีภาคใต้ไม่ใช่สนามท่ีถนัดอะไรเลย

เช่นเดียวกับสนามเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 9 กทม. หลักส่ี- 

จตุจักร (บางแขวง) ท่ีล่าสุดพรรคพลังประชารัฐส่ง คุณนายหลี-

สรัลรัศม์ิ เจนจาคะ ภรรยานายสิระ เจนจาคะ มาป้องกันแชมป์ 

โดยแต่งต้ัง เส่ียโอ๋-ชัยวุฒิ ธนา                                                        

คมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐ                                                       

กิจและสังคม (ดีอีเอส) และกรรม 

การบริหารพรรค เป็นแม่ทัพสู้ศึก

เส่ียโอ๋ น้ันฐานท่ีม่ันอยู่

ท่ี จ.สิงห์บุรี แต่มีภรรยาเป็น 

ส.ส.กทม. คือ มาดามกานต์-

กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ผู้แทน

เขต 1 เมืองกรุง ลูกสาว ส.ก.คนดัง 

“เภสัชกรแก้ว แห้วสันตติ” อดีต 

ส.ก.เขตพระนคร

สำาหรับ 2 สนามเลือกต้ัง

ซ่อมภาคใต้ท่ี เส่ียเฮ้ง-สันติ รับผิดชอบ ว่ากันตามตรงหากปราชัย 

ก็ยังจะพอพูดได้ว่าเป็นผู้ไปท้าชิง จึงไม่เสียหาย แต่สนามเขต 9 

กทม. พรรคพลังประชารัฐถือเป็นแชมป์เก่า หากพ่ายแพ้เท่ากับ

สูญเสียท่ีน่ังในสภา ต้องบอกว่าภาระ เส่ียโอ๋ น่าจะหนักสุด

ขณะเดียวกัน คู่แข่งในเขต 9 เมืองหลวงล้วนแต่เป็น

บ๊ิกเนม ไม่ว่าจะเป็นนายสุรชาติ เทียนทอง จากพรรคเพื่อไทย 

นายกรุณพล เทียนสุวรรณ จากพรรคก้าวไกล และนายอรรถ

วิชช์ สุวรรณภักดี จากพรรคกล้า ดูแล้วแพ้ชนะกันไม่ขาดชัวร์ 

เพราะตัวตัดคะแนนเพียบ

แต่ในยากมีดี เพราะหาก เส่ียโอ๋ พาทีมรักษาเก้าอ้ีได้ จะ

สร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองได้เหมือนกัน ดีไม่ดีจับพลัดจับผลูได้นำาทัพ

อีกรอบในการเลือกต้ังคร้ังใหญ่ ทำาเป็นเล่นไป. 

ฌ.เฌอ

แม่ทัพหลักสี่ พปชร.

ต้

‘บิ๊กตู่’ขึงนโยบายสางหนี้ข้าราชการ

‘สนามบอล-สนามการเมือง’

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

ก็ “๓๐ ธันวา” อีกปี

พลเอกประยุทธ์ ทั้งสถานะรัฏฐาธิปัตย์ ทั้งสถานะ

เลือกตั้ง 

แป๊บๆ....

เป็นนายกฯ มา ขึ้นปีที่ ๘ แล้ว!

ก็หมายความว่า “แดง-ส้ม” ระบอบทักษิณทั้งในสภา

และในถนน ตะโกน 

นายกฯ ประยุทธ์ โง่, นายกฯ ประยุทธ์เลว, นายกฯ 

ประยุทธ์ไม่มีผลงาน มา ๘ ปี แล้วเหมือนกัน (ซิเนี่ย)

เหนื่อยมั้ย ท้อมั้ย อดอยากปากแห้งมั้ย

ก็ไม่เหนื่อย ก็ไม่ท้อ แต่ก็...อดอยากปากแห้ง ใช่มั้ย

จ๊ะ?

ถามคำา....

ในความเป็นจริง ถ้าผู้นำาโง่ ผู้นำาเลว ผู้นำาไม่มีผลงาน  

ประชาชนจะยอมให้นำาอยู่ถึง ๘ ปีมั้ย?

ไม่มี ใช่มั้ยจ๊ะ?

แล้วฝ่ายค้านจะต้องตรวจสอบการบริหารของผู้นำาโง่  

หยิบแต่ละเรื่องมาแจงถึงความความล้มเหลวที่จะปล่อยให้

บริหารประเทศต่อไปไม่ได้ ให้ประชาชนเห็น

เพื่อประชาชนที่อ้างกันว่า “เป็นเจ้าของอำานาจที่แท้

จริง” ได้ร่วมกับฝ่ายค้าน “กะซวก” นายกฯ โง่-นายกฯ เลว

ซะ อย่างที่เคยกะซวกมาแล้ว

อย่าง “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” นั่นไงล่ะ!

สองคนนี้ “ผู้นำาฉลาด, ผู้นำาดี, ผู้นำามีผลงาน” อย่าง

นั้นหรือจ๊ะ?

แต่ทำาไม “ตัวพี่” เทอมสอง “พรรคเดียวตั้งรัฐบาล” 

แท้ๆ แต่ไม่ถึงปี ต้องถูกประชาชนเฉดหัวไปเป็นสัมภเวสี 

ส่วน “ตัวน้อง” ตะแล้ดแต๊ดแต๋ ได้ ๒ ปีกว่า ต้องถูก

ทั้งถอดถอน ถูกทั้งประชาชนเป็นล้านๆ ไล่ แล้วเตลิดหนี 

“ช่องหมาลอด”

ต้องผู้นำาอย่างสองคนนี้ ถึงจะสเปกผู้นำาฉลาด, ผู้นำาดี, 

ผู้นำามีผลงานจับต้องได้

ตรง “โกงเอามาแบ่งกัน” อย่างนั้นใช่มั้ยจ๊ะ?

ส่วนผู้นำาโง่ ผู้นำาไม่มีผลงาน อย่างนายกฯ ประยุทธ์ 

กลับคงกระพันชาตรีในระบบรัฐสภาอยู่ได้ถึงปีที่ ๘ 

...โดยไม่มีประชาชนมาไล่ 

มีแต่ “สามนิ้วล้มเจ้า” กับ “ฝ่ายแค้นระบอบทักษิณ” 

ไล่  ไล่ทั้งในระบบรัฐสภา ทั้งในระบบ “ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” 

ในถนน!

แบบนี้ หมายความว่าไง?

เช่น

-EEC วางรากฐานอนาคตด้วยอุตสาหกรรมนวัตกรรมสู่

ศตวรรษใหม่

-ปฏิรูปโครงสร้างระบบคมนาคมพื้นฐานทั้งทางบก ทาง

อากาศ และทางน้ำา 

-ทำารถไฟรางคู่ ทำารถไฟฟ้าความเร็วสูง ทำารถไฟฟ้า

สารพัดสีในกรุง-ชานกรุง ทำาสถานีกลางบางซื่อ “ศูนย์กลาง

ขนส่งระดับภูมิภาค” ทำารถไฟฟ้าเชื่อม ๓ สนามบิน ทำาถนน

ใหม่ทั้งเหนือ-ใต้-ออก-ตก 

-ทำาท่าเรือขนส่งสินค้า พัฒนาคู-คลอง จากน้ำาเน่า เป็น

น้ำาใส ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นเส้นทางคมนาคมและการ

ขนส่งทางน้ำา

-“ปลูกบ้าน-ทำาคอนโดฯ” ให้ผู้ด้อยโอกาสได้สัมผัสโอกาส

บนรากฐานชีวิตใหม่

-ทำาแอป “เป๋าตัง” ดึงคนที่อยู่นอกระบบ ๓๐-๔๐ ล้าน ให้

เข้ามาอยู่ใน “ฐานข้อมูล”

ซึ่งข้อมูลนี้แหละคือ “ตัวชี้ขาด” ในการพัฒนาประเทศ 

“ทุกด้าน” สู่สังคม AI อันเป็นสังคมโลกอนาคต

โอ๊ย...

จาระไนไม่หมดถึง “ความล้มเหลว” ในผลงานประยุทธ์ 

ยิ่ง เจ-ชนาธิป รับลูกปุ๊บ ยิงปั๊บ ตุงตาข่ายอินโดฯ เฮ...แต่หัววัน

ด้วยแล้ว ไม่อยากเซด ดูบอลดีกว่า 

เนี่ย ฝ่ายค้านมีแต่แค้นกับริษยา เห็นพลเอกประยุทธ์

บริหารมีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้พรึ่บพรั่บ ก็ตาร้อน

ขืนไม่หา (ทุก) เรื่องเตะตัดขา โอกาสที่เพื่อไทยจะได้กลับ

มากินเมือง จะตีบตันกว่าทวารมด ต่อให้ “บัตร ๒ ใบ” ก็เหอะ!

จึงพอสรุปได้ว่า....

ที่ฝ่ายค้าน-เพื่อไทย สารพัดสรรคำาด่าเพื่อไล่นายกฯ 

ไม่ใช่เพราะนายกฯ เลว นายกฯ ไม่มีผลงาน

แต่เพราะเลวกว่า ไม่มีผลงานกว่า 

ไม่มีปัญญาล้มเขาด้วยเนื้อหาจริงๆ ได้ ก็สรรเรื่องปั้นไป

ป้ายเขา แล้วโมเมอ้าง “ประชาชนเบื่อ..ประชาชนไม่ต้องการ

นายกฯ”

“คนเลว” อยู่ได้ไม่ถึง ๘ ปี หรอก

ประยุทธ์น่ะ ถึงจะไม่ดีทุกเรื่อง ไม่สำาเร็จทุกเรื่อง แต่

ไม่ใช่คนเลว

ถ้าโกงชาติ โกงแผ่นดิน โกงกระทั่งจำานำาข้าว ทุจริตคิดไม่

ซื่อ ต่อ “ชาติ-ศาสนา-สถาบันพระมหากษัตริย์” หน้าไหว้-หลัง

ให้ล้ม อย่างนั้นแหละ ถึงเรียกว่า “ผู้นำาเลว”

พลเอกประยุทธ์ จึงไม่ใช่ “ผู้นำาเลว”

เป็น “ผู้นำาปราบเลว” อย่างนั้นพอจะได้!

ถามจริงๆ เถอะ ท่านหัวหน้าชลน่าน.........

๘ ปีนี่ ทำาไมหาใบเสร็จ “นายกฯ โกง” มาแฉจะจะให้

ชื่นใจซักใบไม่ได้เลย

มีโกง แต่หาไม่ได้

หรือไม่มีโกง แต่กูกล่าวหาเขา โดยอาศัยระบบรัฐสภา

คุ้มกะลาหัว!?

ที่ถามนี่ ไม่ใช่อยากหรือไม่อยากให้นายกฯ ประยุทธ์

อยู่ แต่ถามในความชอบธรรมบนศักดิ์ศรีของนักการเมืองที่

ทำางานด้วยโวหารโปร่งใส “ไม่ใช่ขี้ข้าโจร” อย่างท่านหัวหน้า

ชลน่าน?

การเมืองสไตล์ “หมาป่ากับลูกแกะ” หาเรื่องนายกฯ 

ทุกเรื่อง ถ้าระลึกชาติได้ ก็คงเอาอดีตชาติมาอภิปราย มา

ฟ้องศาล มายื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความไปแล้วมั้ง?

ที่จริงไม่อยากคุยเลยตอนนี้....

เพราะใจไปอยู่หน้าจอ อินโดฯ หลังจากถูก “เจ” ยิง

ประตูที่ ๒ ในครึ่งหลัง พี่ท่านบุกหนัก ฉวัดเฉวียนอยู่หน้า

ประตูไทย

อ้าว...ไม่ทันไร ซะอีกแล้ว... ไทยตลบหลัง วัน ทัช บอล 

กัน สุภโชค ยิงเปรี้ยง ประตูที่ ๓ เรียบร้อย!

แบบนี้ “อิเหนากำาสรวล” ล้างอาถรรพ์ไม่สำาเร็จเป็น

แม่นมั่น

กลับเข้าเรื่องต่อ สังเกตกันมั้ย ทำาไมช่วงท้ายปี 

ขบวนการที่เรียก “องค์กร-เครือข่าย” ในสภา-นอกสภา “รับ

ลูก-โยนลูก” ถล่มนายกฯ กันอย่างหนัก

แต่ช้างศึกหนักกว่า.........

บดินทร์ ยิงเปรี้ยง อินโดฯ พรุน เป็นประตูที่ ๔ แบบนี้

ก็ “ไทยแชมป์อาเซียน” สมัยที่ ๖ แหงมๆ

แต่ฝ่ายค้านกับขบวนการนอกสภา ยังไม่หมดเวลา  

เพราะการหาเรื่องขย่มนายกฯ หนักปลายปีเช่นนี้ 

หวังสร้างบรรยากาศ “ปูทาง” เพื่อ “ปูพรม” ถล่มหนัก 

ตอนต้นปี ๖๕ 

ตามแผนพวกเขา จะต้องเอานายกฯ ประยุทธ์ลงจาก

ตำาแหน่งให้ได้ “ก่อนสงกรานต์”!

ก็ฝันลมๆ แล้งๆ กันไปนะ

แต่ตอนนี้ขอคนรักชาติฝันเป็นจริงไปก่อน บอลจบการ

แข่งขัน ไทยชนะอินโดฯ ไป ๔-๐ รอชมนัดที่สองชี้ขาด ๑  

มกรา

แต่ฉลองล่วงหน้าได้......

๙๙.๙๙% “ไทยแชมป์อาเซียน” สมัยที่ ๖ ชัวร์!

หมายความว่า เพื่อไทย-ฝ่ายค้านโง่, เลว, ไม่มีผลงานใน

การทำาหน้าที่ตรวจสอบมากกว่ามั้ง?

เป็นฝ่ายค้านที่เปิดอภิปราย “ไม่ไว้วางใจ” รัฐบาลมาก

ที่สุดในโลก เรียกว่า “ทุกสมัยประชุม”

แล้วไหนล่ะ ผลงานด้วยหลักฐานที่ว่าเด็ด ชาวบ้านเขา

รอดู-รอฟังหลักฐานเด็ดว่า “รัฐบาลบริหารล้มเหลว...รัฐบาล

โกงกิน”?

เอาให้เหมือนตอน “ประชาธิปัตย์” เป็นฝ่ายค้านซี....

“หมอวรงค์” แฉหลักฐานทุจริตจำานำาข้าว จนศาลตัดสิน

จำาคุกยิ่งลักษณ์และรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการอีกหลายคน  

ทำาเป็นลืมไปได้

ทั้งที่พรรครัฐบาล “โกงจำานำาข้าว” วันนั้น ก็ฝ่ายค้าน 

“เพื่อไทย” วันนี้ แล้วทำาหน้าที่ฝ่ายค้านได้แบบที่ประชาธิปัตย์

เขาทำามั้ยล่ะ?

ถ้าประยุทธ์บริหารล้มเหลวจริง ไม่มีผลงานจริง เลวจริง  

ฝ่ายค้านต้องมีหลักฐานจะจะอย่างที่ “หมอวรงค์” เขามีมาแฉ

รัฐบาลเพื่อไทยในสภาครั้งนั้น มีมั้ยล่ะ

ก็ไม่มี....

มีแต่กูแค้น “อยากเป็นรัฐบาลมั่ง” ก็หาเรื่องด่ามึง เพื่อ

ไล่มึงเท่านั้นแหละ!

เหตุที่ไม่มี เพราะนายกฯ ประยุทธ์ อาจโง่บ้าง ฉลาดบ้าง 

เหมือนมนุษย์ทั่วไป ส่วนเรื่องความล้มเหลวในผลงาน นั้น

แล้วนี่เรียกว่าความล้มเหลวมั้ย....

ถ้าเรียกว่าล้มเหลว สมัย “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” เคยทำาให้

ล้มเหลวอย่างที่นายกฯ ประยุทธ์ทำาได้ขณะนี้มั้ย?

นี่

ขอบคุณไปถึงกำาลังพลชั้นผู้น้อย 

รวมทั้งได้สั่งเน้นย้ำาในเรื่องการ

ดูแลสวัสดิการบุคลากรทุกคน

เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้น วันนี้รัฐบาลแก้ปัญหาให้ทั้ง

ตำารวจ ทหาร พลเรือน และ

ประชาชน โดยเฉพาะปัญหา

ความยากจน ปัญหาหนี้สิน ซึ่ง

ต้องดำาเนินการในเรื่องของ

กฎหมายและกระบวนการ

ปฏิบัติงานทั้งหมด 

“เพื่อให้ประชาชนมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นไปตาม 

พระบรมราโชบายและกระแส

พระราชดำารัสของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ปัจจุบัน ที่มีรับสั่งกับผมเสมอมา

ว่า ขอให้ทุกคนทำางาน ทำาหน้าที่

ให้ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนทุก

หมู่เหล่ามีความสุข สิ่งที่พระองค์

ท่านมีรับสั่งมานั้นครอบคลุมทุก

งานที่นายกฯ นำามาขับเคลื่อน

ในเวลานี้” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ถึงความคืบหน้าแก้ปัญหาหนี้สิน

ภาคประชาชนนับตั้งแต่ มิ.ย.64 

ที่นายกฯ มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะ

กรรมการชุดนี้ ว่าได้ดำาเนิน

การครอบคลุม 8 ประเด็น ใน

ส่วนของการแก้ปัญหาหนี้สิน

ข้าราชการ การขับเคลื่อนแบ่ง

เป็นสองกลุ่ม คือ บุคลากร

ครูและเจ้าหน้าที่ตำารวจ โดย

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ง

คณะกรรมการแก้ ไขหนี้สิน

บุคลากรครู มีแนวทางแก้ไข

ปัญหา ได้แก่ 1.ยุบยอดหนี้ 

โดยใช้ทรัพย์สินและรายได้ใน

อนาคตของครู เพื่อให้ยอดหนี้

ลดลงและสามารถชำาระคืน

ได้จากเงินเดือน เช่น ใช้เงิน

บำาเหน็จตกทอดมาชำาระหนี้บาง

ส่วน 2.ปรับดอกเบี้ยเงินกู้ ให้                                   

ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 

เพื่อให้สอดคล้องกับสินเชื่อ หัก

เงินเดือนข้าราชการที่มีความ

เสี่ยงต่ำา

ข้อ 3 ปรับลดค่าธรรม 

เนียมทำาประกันชีวิตและการ

ค้ำาประกันโดยบุคคลที่ไม่จำาเป็น 

4.ยกระดับระบบการตัดเงิน 

เดือนข้าราชการให้มีประสิทธิ 

ภาพและเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่ง

ขณะนี้มีสหกรณ์ครู 20 แห่ง 

ครอบคลุมครูทั่วประเทศกว่า 2 

แสนคน สมัครเข้าร่วมดำาเนิน

การตามแนวทางที่กระทรวง

กำาหนด และคาดว่าจะมีเพิ่มใน

ระยะต่อไป

“ขณะที่การแก้ปัญหาหนี้

ตำารวจมีผู้เข้าร่วมโครงการ 4.9 

พันราย (ข้อมูล ณ ก.ย.64) ได้

รับการแก้ปัญหาแล้ว 2.1 พัน

ราย อยู่ระหว่างดำาเนินการ 

2.5 พันราย และ สตช.ได้ขอ

ความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์

ตำารวจเพื่อช่วยเหลือข้าราชการ

ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ในช่วง

สถานการณ์ โควิด-19 ในการ

พักชำาระหนี้ เงินต้น การจัดทำา

โครงการปล่อยเงินกู้ระยะสั้น

ดอกเบี้ยต่ำา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้

สมาชิกในครอบครัว และการลด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกที่มี

หนี้” น.ส.รัชดาระบุ. .

หยันโรดแมปแก้หวยแพง

วงจรเบี้ยล่าง‘นอมินียี่ปั๊ว’
กรุงเทพฯ • นายธนากร 

คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิ

รณรงค์หยุดพนัน กล่าวถึง

กรณีบอร์ดสำานักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล ประกาศโรดแมป

แก้ปัญหาการขายสลากกิน

แบ่งรัฐบาลเกิน 80 บาทแบบ

ครบวงจรว่า มาตรการดัง

กล่าวมีจุดที่น่าตั้งข้อสังเกต

หลายประการ คือ การเพิ่มจุด

จำาหน่ายสลาก 80 บาท GLO 

official เป็น 1,000 ราย ไม่น่ามี

น้ำาหนักพอจะทำาให้ราคาสลาก

ทั้งตลาดลงมาสู่ 80 บาทได้ 

เพราะจุดจำาหน่ายสลาก 80 

บาทเพียง 1,000 ราย เทียบ

กับอีกแสนกว่ารายที่ส่วนใหญ่

ขายเกินราคา คิดเป็นไม่ถึง 

1% ของผู้ขายทั้งหมด โดย

แต่ละรายจะได้ 25 เล่ม รวม

ทั้งหมดแล้วเท่ากับ 2.5 ล้าน

ใบหรือ 2.5% ที่ขาย 80 บาท

จากสลากทั้งหมด 100 ล้าน

ใบ ที่น่าจับตาคือจะมั่นใจได้

อย่างไรว่า สลากเหล่านี้จะ

ไม่ถูกซื้อเพื่อนำาไปขายต่อใน

ตลาดที่ยังรับซื้อสลากกันใน

ราคาที่แพงกว่า 80 บาท การ

ตั้งเงื่อนไขว่าต้องซื้อผ่านแอป

เป๋าตังหรือถุงเงินเท่านั้น และ

ซื้อได้คนละไม่เกิน 20 ใบต่อ

งวด โดยต้องมีการยืนยันตัว

ตนของผู้ขายระหว่างทาง จะ

มีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่า

นายธนากรกล่าวต่อว่า ใน

ขณะที่การเพิ่มผู้ค้าสลากจอง

ซื้อเป็นสองแสนรายก็เป็นการ

ทำาแบบครึ่งๆ กลางๆ กล้าๆ 

กลัวๆ แทบไม่ช่วยอะไร เพราะ

จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าสอง

แสนคนนี้เป็นผู้ขายสลากตัว

จริง ไม่ใช่นอมินีของยี่ปั๊ว และ

ไม่ใช่คนนอกที่มาแย่งกดจอง

แล้วนำาสลากไปขายต่อยี่ปั๊ว 

และถ้าไม่หาทางทำาให้ผู้ค้า

สลากเข้าสู่ระบบคู่สัญญากับ

กองสลากทั้งหมด ที่จะทำาให้

กองสลากสามารถควบคุม

พวกเขาได้ โดยยังสามารถไป

หาซื้อสลากจากตลาดค้าส่งได้ 

ก็จะยังมีผู้ค้านอกระบบที่ต้อง

ไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของยี่ปั๊ว

เติมเข้ามาในตลาดอยู่เรื่อยๆ  

“อีกข้อสังเกตคือ การแก้

ปัญหาที่ผ่านมาแทบทุกครั้ง

มักจะไม่ไปแตะที่สลากโควตา 

30 ล้านใบ ซึ่งถูกสันนิษฐาน

กันว่ามีสายสัมพันธ์กับยี่ปั๊ว 

แต่จะมาแตะเฉพาะสลาก

ซื้อจอง 70 ล้านใบเท่านั้น นี่

เป็นอีกเรื่องที่ควรทำาคือการ

ล้างไพ่ใหม่ทั้งหมด แล้วให้

ผู้ค้าในระบบโควตาเข้าสู่

ระบบทะเบียนเช่นเดียวกัน 

ซึ่งเท่ากับเป็นการรีเซตระบบ

ใหม่ เรื่องนี้กองสลากทำาโดย

ลำาพังคงยากเพราะบารมีไม่

พอ ต้องรัฐบาลหนุนเท่านั้น

จึงจะทำาได้” นายธนากรระบุ. 

ปลื้ม3กระทรวงดันค้าชายแดนพุ่ง 

ทำาเนียบฯ • เมื่อวันพุธ น.ส.รัชดา 

ธนาดิเรก รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชม

กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถ

ผลักดันการค้าชายแดนและการ

ค้าผ่านแดนได้เกินกว่าเป้าที่ตั้ง

ไว้ ซึ่งมูลค่าการค้าชายแดนและ

ผ่านแดน 10 เดือนแรกของปี 

2564 (มกราคม-ตุลาคม 2564) 

มีมูลค่ากว่า 8.6 แสนล้านบาท 

ซึ่งเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ โตไม่น้อย

กว่า 6% หรือประมาณ 7.8 แสน

ล้านบาท โดยมี 7 ประเทศคู่ค้า

สำาคัญของไทย คือ เมียนมา, 

มาเลเซีย, ลาว, เวียดนาม, จีน, 

สิงคโปร์ และกัมพูชา นอกจาก

น้ีในท่ีประชุม ครม.เมื่อวันท่ี 28 

ธ.ค.64 พณ.ได้รายงานการส่งเสริม

การค้าชายแดน ซ่ึงเป็นการดำาเนิน

งานร่วมกันของหลายกระทรวง 

ประกอบด้วยกระทรวงพาณิชย์, 

กระทรวงการคลัง, กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง

คมนาคม เป็นต้น.

กรุงเทพฯ • บิ๊กตู่ โปรยยาหอม ปักหลักลุยสางหนี้ให้ข้าราชการชั้น

ผู้น้อย นำาร่องตำารวจ-ครู พร้อมเดินหน้าดูแลสวัสดิการ ที่พักอาศัย 

สนับสนุนการพัฒนาหวังฉุดพ้นความยากจน 

เมื่อวันพุธ ที่สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ (สตช.) พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้

สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการ

ข้าราชการตำารวจ (ก.ตร.) ครั้ง

ที่ 13/2564 ว่า สิ่งสำาคัญวัน

นี้ตนได้เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้

สินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ กยศ., 

หนี้ข้าราชการ รวมทั้งการดูแล

สวัสดิการให้ผู้มีรายได้น้อย โดย

เฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย เรื่อง

ที่พักอาศัย สวัสดิการ การดูแล 

การหาอาชีพเสริม จะได้อยู่กัน

ได้เช่นเดียวกับประชาชน 

“รัฐกำาลังแก้ปัญหาความ

ยากจนในครัวเรือน เราต้อง

เข้าไปดูว่าเขาทำาอะไรอยู่ และ

แนะนำาว่าควรจะทำาอะไรต่อไป 

ทำาแบบนี้ทำาไม่ได้ ถ้าทำาแบบ

เดิมๆ ก็จะได้สิ่งเดิมๆ หนี้สินก็

พอกพูนไปเรื่อยๆ จึงต้องมีการ

ปรับปรุงพัฒนาหลักคิดของตัว

เอง รัฐบาลพร้อมสนับสนุนใน

ส่วนที่ทำาได้ เพื่อให้การใช้จ่าย

งบประมาณคุ้มค่าและเกิดความ

ยั่งยืน” นายกรัฐมนตรีระบุ 

พล.อ .ประยุทธ์กล่ าว

ว่า ตนเองในฐานะนายกฯ ได้

ขอบคุณในฐานะที่เป็นประธาน 

ก.ตร.กำากับดูแลงาน สตช. ขอ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดตัว นายสุรชาติ เทียนทอง อดีต ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย 

ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม. เขตเลือกตั้งที่ 9 หลักสี่-จตุจักร ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารพรรคมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์



การเรียนการสอน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ รวมทั้งการกอ 

สรางและปรับปรุงโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

โครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลูกฝง

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นใหกับนักเรียน

และประชาชน เพ� อความอุดมสมบูรณและความสมดุลของ

ธรรมชาติ ปาไม สัตวปา และทรัพยากรทองถิ่น

โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห สงเสริมให

นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ใหมีโอกาสเรียนสูงขึ้น

ตามระดับสติปญญาและความเหมาะสม เพ� อใหมีความรู 

ทักษะ และประสบการณ สําหรับใชในการประกอบอาชีพ

เพิ่มขึ้น

โครงการฝกอาชีพ สงเสริมการฝกอาชีพใหแกเด็กนัก 

เรียนท่ีไมมีโอกาสศึกษาตอ โดยเนนอาชีพท่ีเหมาะสมกับทอง

ถิ่นนั้นๆ

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ� อปองกันและ

แกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนใหกับนักเรียนและชุมชนใน

ทองถิ่นทุรกันดาร

โครงการสงเสริมสหกรณ สงเสริมใหนักเรียนมีความรู

เกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ และสงเสริมใหมีการจัดตั้ง

สหกรณขึ้นในชุมชนที่มีความพรอม

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย

แม สงเสริมใหหญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตร และเด็กตั้งแต

แรกเกิด ไดรับบริการที่เหมาะสม ใหแมมีโภชนาการและ

สุขอนามัยที่ดี เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาไดเต็มตาม

ศักยภาพ

โครงการทั้งหมด เปนแรงสนับสนุนสําคัญที่ชวยให

โรงเรียนสามารถปฏิบัติภารกิจไดบรรลุวัตถุประสงคตามเปา

หมาย บนความจํากัดของทรัพยากร

ในลักษณะการปองกันปญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เปนปจจัยความสําเร็จที่เปนเอกลักษณของโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน

หน�วยงานภาครัฐ มากกวา 10 หน�วยงาน รวมใหการ

สนับสนุน ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรม

ประมง กรมอนามัย กรมสงเสริมเกษตร กรมตรวจบัญชี

สหกรณ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สถาบันอาชีวะ รวม

ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยา 

ศาสตรและเทคโนโลยี ฯลฯ

พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินออกเยี่ยมติดตามการ

ดําเนินการโครงการพระราชดําริตางๆ ตามโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนทั่วประเทศตลอดเวลา

อีกทั้งยังไดทรงใหคําแนะนํา กําหนดปรัชญาของโรง 

เรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพ� อใหผูเกี่ยวของมีความเขา 

ใจโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอยางแทจริง
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4 บทความ

องบอกวาจะส้ินปชวดหรือปหนูอยูรอมรอ แตท่ีไหนได

กลับเกิดปรากฏการณ “กระสุนตก” ใส พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหมกันอยางไมยั้ง ไลมาตั้งแตการตั้งฉายารัฐบาล 

จนถึงฉายาเจาตัววา “ชํารุดยุทธโทรม” ซ่ึงนายกฯ ก็บอก

วาไมโกรธ ไมเคยโมโหส� อ แตคําพูดตอมาท่ีวาอาจตองจัดระเบียบ

การตอบคําถามใหม เพราะตอบคําถามทุกวัน ปญหาก็จะเขาทุก

วัน อันน้ีมันเรียกวา “งอนนะจะ” ลุงตู ...• ท่ีบอกวากระสุนตก 

เพราะคลอยหลังฉายาไมถึงวันดี ดันมามีขาววาฝายกฎหมายสภา

ผูแทนราษฎรตีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดวาวาระการดํารงตําแหน�ง

ของ “บ๊ิกตู” น้ันลากยาวไปถึง 2570 

เพราะนับการดํารงตําแหน�งในป 2562 

เทาน้ัน!!! ไมรูวางานน้ีเปนความหวัง

ดีประสงครายหรืออยางไรไมทราบ 

เพราะตามคําบอกกลาวของ “อิสระ 

เสรีวัฒนวุฒิ” ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค

ประชาธิปตย (ปชป.) น้ัน บอกวาเปน

ขาวเกาต้ังแต 2 เดือนท่ีแลว ท่ีสําคัญ

เปนเพียงความคิดเห็นสวนบุคคลของ

ฝายนิติกร ไมใชความเห็นของ “ชวน 

หลีกภัย” ประธานสภาผูแทนราษฎร

ที่รับรองแตประการใด พรอมทั้งระบุ

วาการวินิจฉัยเร� องน้ีเปนหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญเทาน้ัน ...• งาน

น้ีคนซวยคือ “ลุงตู” ท่ีโดนไปเต็มๆ เพราะลาสุดบรรดาเอ็นจีโอฝาย

ตรงขามรัฐบาลก็ออกมาดาสาดเสียเทเสียกันอยางมาก เพราะทั้ง

เรียกรองใหเปดเผยช� อคนตีความ พรอมทั้งลากโยงไปถึงการรับใช

เผด็จการและอางวาสงเสริมการรัฐประหารกันไปโน�น ...• พูดถึง

เร� องสภาแลวไมเอยอางถึงเร� องการอภิปรายไมไววางใจท่ีผานมาไม

ได เพราะ คราน้ันพรรคเพ� อไทย โดย 

“วิสาร เตชะธีราวัฒน” ส.ส.เชียงราย 

มือกรีดแขนสรางภาพไดเปดประเด็น

เร� องนายกฯ หอบเงิน 5 ลานบาทแลก

กับการยกมือไววางใจในสภา ซ่ึง “สุ

ทิน คลังแสง” ส.ส.มหาสารคาม ใน

ฐานะประธานวิปฝายคาน รวมท้ังยัง

เปนผูกลาวสรุปการอภิปรายก็ตอกยํ้า

ประเด็นดังกลาววามีหลักฐานมัดท้ัง

พยานบุคคล และคลิปมัดชัดเจน แต 

ทําไมจนปานน้ีกลับไมมีความคืบหนา

แตประการใด เพราะนอกจากเปนคดีอาญาแผนดินแลว เร� องน้ียัง

เปนเร� องจรรยาบรรณของท่ันผูทรงเกียรติดวย เพราะ เร� องดังกลาว

เกิดข้ึนท่ี “สัปปายะสภาสถาน” ท่ีตองถือเปนศูนยกลางของฝาย

นิติบัญญัติของประเทศ ...• ไมแปลกใจแตประการใดท่ีพรรคฝาย

คานจะพยายามทําใหเร� องเงียบหายเขากลีบเมฆ ประมาณตีหัวเขา

บาน แตเร� องน้ี “ประธานชวน” จะปลอยไปไมได เพราะ บรรดาคอ

กาแฟตางนินทากันมากมาย พรอมกับเช� อมโยงไปถึงการท่ียังไมมี

การโปรดเกลาฯ เร� องผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรของ “ชล

น�าน ศรีแกว” ส.ส.น�าน ก็อาจเปนได 

...• พูดถึงการมุงการเมืองไมเอยถึง

พรรคใหญอยาง “พลังประชารัฐ” ของ

ลุงปอม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกฯ ก็ไมได เพราะลาสุด “ร.อ.ธรรม                                                          

นัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา ในฐานะ

เลขาธิการพรรค ไดออกมาเอยถึงทิศ 

ทางการทํางานใน “ปเสือ” แลว ซ่ึง

ตองยอมรับวา “พ่ีนัส” ของนองจุบจ๊ิบ

ใจนักเลงอยางมาก ในการใหสัมภาษณ 

เพราะยอมรับความเปนจริงวามีปญหา

เร� องความแตกแยก ซ่ึงก็มาจากหัวหนา

มุงตางๆ แตก็สยบปญหาไดเพราะมี “ลุงปอม” น่ีเอง ท่ีสําคัญยัง

กล้ายอมรับอย่างหน้าช่ืนด้วยว่ามีการเดินเกมท้ังบนดินและใต้ดิน 

เรียกวา ไมกระบิดกระบวนเหมือนพรรคคนรุนใหมท่ีเลนบทบาทใน

สภาเปนพระเอก แตนอกสภาดันหลังเด็กๆ ออกมาตายดาบหนา

เลย ...• หันมาเร� อง “โอมิครอน” กันบาง เพราะลาสุด ศบค.โดย 

“นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน” โฆษกศูนย ไดแถลงตัวเลขผูติดเช้ือลาสุด

วาอยูท่ี 739 รายแลว โดยเฉพาะวันท่ี 

29 ธ.ค. มีถึง 149 ราย มีการกระจาย

ไปท่ัวประเทศ โดยท่ี กทม.สะสม 273 

ราย กาฬสินธุพบใหม 98 ราย ทําใหมี

ยอดสะสม 226 ราย แต ท่ีน�าปริวิตก

อยางมากคือ เม� อกลางเดือนท่ีผานมา

สายพันธุเดลตายังเปนสายพันธุครอง

ตลาดแตผูเดียว แตลาสุดสัดสวนมา

อยูท่ี 90.94% โดย “โอมิครอน” นอง

ใหมกลับกาวพรวดมาอยูท่ี 9% และ

แนวโนมคงเพ่ิมข้ึนเร� อยๆ ซ่ึงฉากทัศน

ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีแถลงออก

มาน้ัน เช� อวาอาจตองมีการปรับเปล่ียนใหม เพราะดูแนวโนมของ

พ่ีไทยน้ันคงไมใชเลวรายท่ีสุด และไมใชดีท่ีสุด และไมใชตรงกลาง

เสียดวย เพราะ “ซูเปอรสเปรดเดอรโอมิครอน” กาฬสินธุน้ันลาม

ไป 11 จังหวัด ตองบอกวาชางเหมือนกับหนังมวนเกาวาดวยเร� อง

สงกรานตปกอนหนาน้ันอยางไรไมรู แตท่ีสําคัญท่ีอยากจะบอกคือ

งวดน้ีอาจจะแรงกวาเกานะจะ เด๋ียวจะหาวาหลอไมเตือน สวัสดีป

เสือปวยแลวเข้ียวคมอีกตางหาก ...•

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

วิสาร เตชะธีราวัฒน

ารวจตระเวนชายแดน เปนตํารวจหน�วยหนึ่งใน

สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่แตก

ตางจากตํารวจหน�วยอ� น เปนหน�วยงานสรางช� อ

เสียงและภาพลักษณของตํารวจไดดีมากที่สุด

ตํารวจตระเวนชายแดน ภาระหนาที่หลัก ตระเวน

ตรวจตราพื้นที่ตามแนวชายแดนทั่วประเทศไทย เสมือนรั้ว

ของชาติ เปนแนวดานแรกในการปกปองอธิปไตย

ปฏิบัติการ ประสานงาน และสนับสนุนการทํางานของ

ตํารวจหน�วยอ� นๆ เชน ตํารวจภูธร ตํารวจตรวจคนเขาเมือง 

ตํารวจสอบสวนกลาง ตํารวจหน�วยบิน ฯลฯ

ภารกิจตางๆ ทั้งเร� องปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

(การปราบปรามยาเสพติด การหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ) และ

ความมั่นคงของชาติ

ตํารวจตระเวนชายแดนออกตรวจตราบริเวณชาย 

แดนพื้นที่ทุรกันดารพบพี่นองประชาชนชาวไทยที่เดือดรอน 

เก่ียวกับการครองชีพและโรคภัยไขเจ็บ ไดใหความชวยเหลือ

เทาที่สามารถจะชวยได

อาทิ แจกอาหาร เสื้อผา ใหการรักษาพยาบาล และก็

ยังพบเห็นเด็กวัยเรียนจํานวนมากยังไมไดเรียนหนังสือ

ป พ.ศ.2498 ตํารวจตระเวนชายแดนไดจัดตั้งโรงเรียน

ชาวเขา เพ� อสอนภาษาไทย จะไดสามารถติดตอส� อสาร เปน

ส� อเผยแพรความรู พัฒนาความเปนอยูตางๆ

ป พ.ศ.2499 โรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน และ

ครูตํารวจชายแดนเร่ิมข้ึนเปน

ครั้งแรก ที่หมูบานดอนมหา

วัน อําเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย เปดทําการสอนเม� อ

วันที่ 7 มกราคม 2499 ใชช� อ

วา “โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบํารุงที่ 1”

การจัดต้ังโรงเรียนสอน

หนังสือ ระยะแรกไมมีงบ

ประมาณสนับสนุน ครูก็ใช                                    

ตํารวจตระเวนชายแดน นัก                                 

เรียนก็ยากจน ไมมีสมุด ดิน 

สอ และหนังสือเรียน

ตองอาศัยผูมีจิตศรัทธา

บริจาคผานตํารวจตระเวน

ชายแดน และเดินทางไปเย่ียม 

เยียนในบางครั้ง เพ� อแจกอุป                                       

กรณตางๆ กิจการเจริญกาว 

หนามาโดยลําดับ

พระบาทสมเด็จพระ 

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร รัชกาลที่ 9 สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปหลวง และสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี  

ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับชาว

เขาที่เขามาพักอาศัยในประ 

เทศไทยและประชาชนคนไทย

ไกลคมนาคม

ไดพระราชทานทรัพย

ใหสรางโรงเรียนตํารวจตระ 

เวนชายแดนหลายครั้ง

สมเด็จพระศรีนครินทรา                                                                   

บรมราชชนนี ไดมีพระเมตตาใหความอุปถัมภ ดวยการ

พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค และเงินผูบริจาค

ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล นําไปจัดตั้งโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน และจะเสด็จไปทรงเปดดวยพระองคเอง

ทุกแหง

ตลอดเวลาจะเห็นภาพพระองคปฏิบัติพระราช

กรณียกิจเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดาร เอาอาหาร 

ยารักษาโรค และคณะแพทย ไปดูแลพี่นองประชาชน โดย

มีตํารวจตระเวนชายแดนติดตามไปปฏิบัติหนาที่ดวยทุกครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ไดตรัสตอน

สมเด็จยาส้ินวา “สมเด็จยาส้ินแลวอยางสงบท่ีสุด สมเด็จยา 

รักตํารวจมาก ชวยดูแลงานตํารวจตางๆ เปนอยางดี เปนการ

สมควรที่ตํารวจทุกคนจะไดปฏิบัติหนาที่ โดยความเขมแข็ง

อยางสุดความสามารถเพ� อประเทศชาติ และถวายเปนพระ

ราชกุศลตอสมเด็จยาตอไป”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน                                                                               

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงสืบสานงานโรงเรียน                                                                              

ตํารวจตระเวนชายแดนตอจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยู 

หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จยา

ไดทรงริเริ่มและใหดําเนินการโครงการตางๆ โดยให

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเปนพื้นที่รองรับและสนอง

งานโครงการพระราชดําริโครงการตางๆ จํานวน 8 โครงการ

โครงการเกษตรเพ� ออาหารกลางวัน ใหครู ผูปกครอง 

และนักเรียน รวมกันทําเกษตรในโรงเรียน นําผลผลิตไป

ประกอบอาหารกลางวัน อีกท้ังทําใหนักเรียนไดรับความรูและ

ทักษะดานเกษตรแผนใหม

โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา สงเสริมคุณภาพ

ตํารวจตระเวนชายแดนจึงไดกําหนดปรัชญาของโรง 

เรียนขึ้นวา “สรางภูมิปญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ

ผลความมั่นคง” 

สะทอนบทบาทสําคัญ 3 เร� อง คือ บทบาทเปนสถาน

ศึกษา บทบาทเปนศูนยกลางพัฒนาคุณภาพชีวิต และบท 

บาทเปนหน�วยงานรักษาความม่ันคงปลอดภัยและรักษาความ

สงบเรียบรอยของชุมชน

การบริหารงานวิชาการ บูรณาการภาควิชาการกับการ

พัฒนาทักษะชีวิต จัดหลักสูตรทองถ่ินใหสอดคลองกับวิถีชีวิต                                                                                

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาไทยและสากล 

ยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีการฝกอาชีพ มีการประเมินผลคุณ 

ภาพการศึกษา มาตรฐานเดียวกับโรงเรียนสังกัดอ� นๆ

การบริหารงานบุคคล ประกอบดวย ครูตํารวจชายแดน 

ครูพลเรือน ผูดูแลเด็กเล็ก และครูอาสาชวยสอน

มีโครงการผลิตครูทายาท โดยสอบคัดเลือกจากศิษย

เกานักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเขาไปเปน

ขาราชการตํารวจที่ทําหนาที่ครูตํารวจชายแดน และมีทุน

พระราชทานเพ� อใหครูตํารวจชายแดนไดศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี

โดยมีนายตํารวจสัญญาบัตรเปนผูบริหาร ครูตํารวจ

ชายแดน ตองเปนผูที่มีความสามารถรอบดาน นอกจากการ

รบแบบทหาร ปองกันอาชญากรรมแบบตํารวจ สอนหนังสือ

แบบครู ยังตองมีความสามารถ

ในกิจกรรมพิเศษ เชน ครู

พยาบาล ครูสหกรณ และผู

สอนอาชีพ

การบริหารงานงบประ 

มาณ สํานักงานตํารวจแหง

ชาติสนับสนุนการจัดการศึก                                      

ษาใหนักเรียนเรียนฟรีมา

ตั้งแตตน จัดหาเคร� องแบบ                               

นักเรียนจํานวน 2 ชุด หนัง 

สือแบบเรียน และอาหาร

เสริม (นมผง) สําหรับเด็ก

ปฐมวัย ฯลฯ

ปจจุบัน พ.ศ.2564 โรง 

เรียนตํารวจชายแดนดําเนิน

การมา 65 ป จัดตั้งโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนมา

แลว จํานวน 761 แหง ทั้ง

ระดับประถมศึกษา และมัธ 

ยมศึกษา ที่บริเวณหมูบาน

ชายแดนในถิ่นทุรกันดารทั่ว

ประเทศไทย

รับนักเรียนโดยไมเลือก                                 

ชั้น วรรณะ และกลุมชาติ                              

พันธุ นักเรียนมีหลากหลาย                                   

เช้ือชาติ ไดแก ไทย กะเหร่ียง 

ลีซอ อีกอ มูเซอ อาขา มง 

เยา จีนฮอ ไทยใหญ ลัวะ 

กะหราง มอญ

มีเด็กและเยาวชนที่ ได

รับโอกาสทางการศึกษาเขา

เรียนกวา 500,000 คน หาก

ไมมีการดําเนินการเชนน้ี เด็ก 

เยาวชน และประชาชนกลุม

นี้จะถูกทอดทิ้ง ขาดโอกาส

ทางการศึกษา ขาดโอกาส

ทางสาธารณสุข ขาดโอกาส

การดํารงชีวิตในทุกๆ ดาน

การนําการศึกษาเข้าไปเป็นเครื่องมือเชื่อมความสัม 

พันธ ผลไดรับคือความมั่นคงตามแนวชายแดน

นอกจากนี้ ผลพลอยไดอีกประการหนึ่ง คือพื้นที่ตํารวจ

ตระเวนชายแดนเขาไปปฏิบัติหนาที่ จะเปนพื้นที่ทุรกันดาร 

พื้นที่เหลานั้นจะไดรับการพัฒนาทางดานคมนาคม ทําใหมี

เสนทางเขาถึงพื้นที่ชายแดนเกือบทุกแหงอีกดวย

ทุกวันนี้โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และครูตํา 

รวจชายแดน ยังคงปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง อดทน

ตอความยากลําบาก อุปสรรค และขอจํากัดนานัปการ เปน

รั้วของชาติบริเวณชายแดน และเปนเปลวเทียนสองสวางให

ความรูกับเด็กผูยากไรทั้งหลาย เพ� อเติบโตไปเปนพลเมืองดี

ของชาติตอไป

ขอจบเร� องเลาวันนี้ดวยบทเพลง “ตํารวจชายแดน” 

บทประพันธคํารองโดย ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค

“โอชีวิตเธอ อยูตามเขาลําเนาปา ตระเวนชายแดน 

เหมือนดังพรานลองพนา ตองนอนกลางดิน ตองกินลวน

อาหารมีในปา สุดทรมาน เพียงใดเธอไมทอเลย

เม� อยามค่ําคืน มีเพียงนวลแสงจันทรสอง กับเสียงนก

รอง ทํานองดนตรีที่เคย ตกดึกเหน็บหนาว กายใจไมเห็นเธอ

เอื้อนเอย โอน�าชมเชย สมเปนยอดตํารวจตระเวนชายแดน

หากเธอระทม นอนซมเพราะพิษไขปา อยูแดนกันดาร 

ราวรานน�าเบ� อระอา ขาดคนเอาใจ หางไกลทั้งมวลมิตรสนิท

หนา อยูตามประสา เชื้อชายชาติอาชาไนย

ตองนอนกอดปน ผจญศัตรูสูไป ชีพดับสลาย ความ

ตายคือเกียรติที่เธอได พวกเราชาวไทย เห็นใจยอดตํารวจ

ชายแดน”.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ต
ตํ

ครูตํารวจชายแดน

นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน

สหภาพแหงชาติกะเหร่ียง หรือกะเหร่ียงเคเอ็นยู คือกลุม

ติดอาวุธชาวกะเหรี่ยงในเมียนมาที่ทําการสูรบกับรัฐบาลเมียนมา

ตามแนวชายแดนไทยมานานเกินกึ่งศตวรรษมาแลว นับตั้งแต 

พ.ศ.2491 ขณะเดียวกัน เคเอ็นยูถือเปนหนึ่งในกลุมชาติพันธุติด

อาวุธที่ใหญที่สุดของเมียนมาที่รวมสนับสนุนกลุมผูประทวงตาน

รัฐประหารของรัฐบาลทหารเมียนมาเม� อวันท่ี 1 ก.พ.2564 ท่ีผาน

มา โดยมีการกอตั้งกองกําลังพิทักษประชาชน หรือ People’s 

Defence Force (PDF) เปนการรวมตัวของกองกําลังติดอาวุธชาติ 

พันธุหลายกลุมเพ� อตอสูกับรัฐบาลทหารอยางตอเน� อง. 

เคเอ็นยู 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ไดมีพระเมตตาใหความอุปถัมภ ดวยการ

พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค และเงิน

ผูบริจาคถวายโดยเสด็จพระราชกุศล นําไปจัดตั้ง

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและจะเสด็จ

ไปทรงเปดดวยพระองคเองทุกแหง

‘

’



ารเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 พื้นที่เขต

หลักสี่ และจตุจักร (แขวงเสนานิคม แขวงจันทร

เกษม และแขวงลาดยาว) แทน นายสิระ เจน

จาคะ ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสมาชิก

ภาพ เป็นสนามเลือกตั้งที่จะต่อสู้กันดุเดือดแน่

โดยพรรคพลังประชารัฐ เจ้าของพื้นที่เดิมส่ง นาง

สรัลรัศม์ิ เจนจาคะ ภรรยานายสิระลงรักษาเก้าอ้ีเดิม พรรค

เพื่อไทยส่ง นายสุรชาติ เทียนทอง อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 9  

มาทวงเก้าอี้ ก้าวไกลส่ง นายเพชร กรุณพล ดารานักแสดง 

ลงสู้ ขณะที่พรรคกล้าเปิดตัว นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี  

ประกาศลงชิงเลือกตั้งซ่อมด้วย

นายอรรถวิชช์ กล่าว

ว่า ตนเองเคยเป็นผู้แทนทั้ง                                                  

เขตหลักสี่และจตุจักร มั่นใจ

ว่าช่วงเวลาที่ตนเองเป็นผู้                                               

แทนได้ทำาหน้าที่อย่างเต็มที่                                                 

และจะขอกลับมาทำาหน้าที่                                                   

อีกครั้งหนึ่ง ขอพี่น้องประชา 

ชนให้ โอกาส “สร้างสรรค์

การเมืองคุณภาพ” ได้เกิดขึ้น

ในหลักสี่-จตุจักร 

อรรถวิชช์ ชื่อเล่น เอ ๋

เกิดวันที่ 26 มีนาคม 2521 

อายุ 43 ปี เป็นบุตรของนายสมพงศ์ สุวรรณภักดี อดีต

อัยการ กับนางภคินี สุวรรณภักดี อดีตรองกรรมการผู้จัด 

การธนาคารมหานคร สมรสกับ พิณ สุวรรณภักดี (สกุลเดิม 

บูรพชัยศรี) มีบุตร 2 คน

มีงานอดิเรกคือสะสมรถโบราณ และดำารงตำาแหน่ง

เป็นเลขาธิการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย นอกจาก

นี้ยังมีค่ายมวยเป็นของตัวเอง ชื่อ “ส.สุวรรณภักดี” 

จบการศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รุ่น 75 ปริญ 

ญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จาก ม.ธรรมศาสตร์ รุ่นรหัส 38 

และปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการ

เงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

เคยรับราชการสังกัดสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง  

กระทรวงการคลัง ก่อนลงสนามการเมืองในปี 2551 สมัคร

รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.กทม.เขต 4 คือ เขตจตุจักร, บางซื่อ,  

หลักสี่ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โดยร่วมทีมกับนาย

บุญยอด สุขถิ่นไทย และนายสกลธี ภัททิยกุล ชนะเลือกตั้ง

แบบยกทีม ในปี 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.กทม.เขต 9  

จตุจักรอีกครั้ง ล่าสุดปี 2562 ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่พลาด

ไป

ต่อมาวันที่ 16 ม.ค.63 นายอรรถวิชช์ได้ โพสต์เฟซ  

บุ๊กว่า ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ปชป. 

เพื่อไปร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่กับ นายกรณ์ จาติก

วณิช อดีตรองหัวหน้าพรรค ปชป.ที่ลาออกจากพรรคมา

แล้ว  ต่อมาวันที่ 7 มี.ค.63 พรรคกล้า ได้จัดประชุมผู้ร่วม

จัดตั้งพรรค โดยเลือก นายกรณ์ เป็นหัวหน้าพรรคกล้า 

และ นายอรรถวิชช์  เป็นเลขาธิการพรรคกล้า

ศึกเลือกตั้งซ่อมเขต 9 ครั้งนี้ อรรถวิชช์ อาสาเป็น

ตัวแทนพรรคกล้าลงสังเวียนด้วยตัวเอง.

ทำาไม่ไหวแล้วเพราะหนอนลง ใช้ยาฉีดก็แรงมาก คนฉีดก็น็อก

หมดสภาพ ครั้นไปปลูกดอกทานตะวันได้ผลผลิตปีละครั้ง ไม่

พอที่จะอยู่ได้”

อาชีพขับรถแท็กซี่ก็ต้องขยันขันแข็ง มีลูกค้าประจำาต่อ

เนื่อง อย่างแม่ค้าขายดอกไม้ท่ีตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดและ

ถนนพระเทพ ตัดใหม่ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังมาซื้อดอกไม้ที่ปาก

คลองตลาด ไม่ค่อยได้ไปซื้อที่ใหม่ เพราะคนซื้อและคนขายก็

ยังชินอยู่กับที่เก่ามีรถประจำาทาง รถสาธารณะมากมาย อีกทั้ง

ข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ก็ล้วนแล้วแต่อยู่ที่นี่

ทั้งหมด ลูกค้าบางรายก็มากันสองคน เมื่อจัดร้านเสร็จแล้วก็ให้

แฟนนั่งประจำาขายดอกไม้ ส่วนผู้ชายก็กลับไปทำางานต่อ บาง

ครั้งก็ให้รอรับหรือไม่ก็นัดเวลากันไว้

“อาชีพขายดอกไม้กำาไรมากในช่วงปกติ พวกน้ีมีบ้านช่อง

ใหญ่โตมโหฬาร เป็นคนกำาหนดราคาได้เอง ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้า

ดอกไม้กำาหนดราคา พ่อค้าแม่ค้าจะมีชาวสวนเจ้าประจำาหลายๆ 

เจ้าที่คอยส่งดอกไม้ตามต้องการ แต่ช่วงโควิดก็ได้รับผลกระทบ

เหมือนกัน เพราะไม่มีการจัดงานแต่งงาน งานอีเวนต์ คนรวย

ที่มีเงินเขาก็เช่าแผงทิ้งไว้เพื่อให้เช่าต่อรายเดือนเป็นรายได้ แต่

ที่ผ่านมากิจการขายดอกไม้ก็พลอยซบเซาไปด้วยในช่วงโควิด 

ถ้าไม่มีการจัดงาน ดอกไม้ก็ขายลำาบากเหมือนกัน แต่ปกติแล้ว

ทุกบ้านก็ต้องซื้อดอกไม้กันเป็นประจำาอยู่แล้ว”

ธวัชชัยเล่าว่า เจ้าของสหกรณ์บวรแท็กซ่ีและสหกรณ์ราช 

พฤกษ์แท็กซี่เป็นพี่น้องกัน ในช่วงสถานการณ์ โควิด-๑๙ ทั้งเจ้า 

ของสหกรณ์รถแท็กซี่ให้เช่า และผู้เช่าแท็กซี่มาขับแทบจะกลืน

เลือดตัวเอง รถแท็กซี่จอดทิ้งไว้ในอู่และบริเวณหน้าบ้านตาม

ถนนสายต่างๆ เนื่องจากไม่มีผู้เช่า การขับรถแท็กซี่ฝืดเคือง

เพราะผู้ โดยสารไม่กล้าใช้รถสาธารณะ 

เมื่อรายรับไม่พอกับรายจ่าย ผู้เช่าแท็กซี่หลายคนตัดสิน

ใจกลับบ้านต่างจังหวัดหาลู่ทางทำามาหากิน เมื่อพออยู่ได้แล้ว

ก็ไม่หวนกลับมาขับรถแท็กซี่อีก สหกรณ์บวรแท็กซี่จำากัดอยู่ที่                                                                             

๖๑-๖๖ หมู่ ๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ แขวงบางแวก เขตภาษี 

เจริญ กทม. ๑๐๑๖๐ สหกรณ์ราชพฤกษ์แท็กซี่ ๓๙ ถนนบาง

แวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ  กทม. ๑๐๑๖๐

การน่ังรถแท็กซ่ีไปธุระในยามเร่งด่วนเป็นเรื่องดีย่ิง เพราะ

คนขับรถแท็กซี่คือกระจกที่สะท้อนภาพสังคมที่เป็นจริงในบาง

แง่มุม ทุกวันนี้มี  Grab Taxi, Line Man Taxi ให้เลือกนั่ง แต่ใน

เวลาบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงจะหาแท็กซี่ได้ยากมากๆ เนื่องจาก

5บทความ

ผมเชื่อมั่นว่า ปี ๒๕๖๕ ที่กำาลังจะเข้ามาถึง จะต้อง

เป็นปีที่ดีขึ้นกว่าเดิมของประเทศไทยอย่างแน่นอน

ครับ”

“ลุงตู่” โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้แบบนั้น 

ก็ธรรมดา...ชมรมคนเกลียดลุง พากันด่าเช็ด 

ไม่อยากให้ “ลุงตู่” อยู่ต่อ

หากพิจารณาในข้อเท็จจริง ทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ยิ่งอยู่

นาน คนไม่ชอบก็ยิ่งเยอะด้วยกันทั้งนั้น ไม่เคยมีรัฐบาลไหน

หลุดจากวงจรนี้  

ดูกรณี “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” เป็นตัวอย่าง ชนะเลือกตั้ง

ได้จัดตั้งรัฐบาล แม้จะมีคนชอบเยอะ แต่ยิ่งบริหารประเทศไป 

คนก็ยิ่งเกลียด 

ม็อบเรือนแสนเรือนล้าน ออกมาขับไล่ สุดท้ายถูกรัฐ 

ประหารไปทั้งคู่ 

พูดไปก็น่าเสียดาย เพราะการรัฐประหารนั่นเอง ถูกรัฐ 

บาลสองพี่น้องนำาไปเคลมว่า ตัวเองอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย

แล้วมีคนเกลียดรัฐบาลลุงตู่หรือเปล่า?

เยอะครับ 

ยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็มีคนเกลียดมากขึ้นเท่านั้นเช่นกัน

มันห้ามไม่ได้ 

ท่ีจริงไม่เฉพาะไทยเท่าน้ัน รัฐบาลท่ัวโลกล้วนอยู่ในวังวน

นี้แทบทั้งสิ้น

แต่กรณี “ลุงตู่” ที่ทำาให้บางคนควันออกหู ก็เพราะมี

ข่าวจะอยู่ถึงปี ๒๕๗๐ 

มาจากประเด็นถกเถียงทางกฎหมาย การนับวาระการ

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ “ลุงตู่” ตามรัฐธรรมนูญปี  

๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ วรรค ๔ ที่ระบุนายกรัฐมนตรีมีวาระดำารง

ตำาแหน่งรวมกันแล้วไม่เกิน ๘ ปี

จะให้เริ่มนับวาระการดำารงตำาแหน่งตั้งแต่เมื่อไหร่ 

ตั้งแต่เป็นนายกฯ คสช. หรือนายกฯ หลังเลือกตั้ง 

เรื่องน้ีสภาผู้แทนราษฎรได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจาร 

ณาหาข้อสรุป

ฝ่ายกฎหมายสรุปความเห็นมาแล้ว...ตามนี้  

การนับระยะเวลาดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ตาม

‘ลุงตู่’ อยู่ถึงปี ๒๕๗๐

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๘ วรรค ๔ ต้องเริ่มนับตั้งแต่วัน

ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  

เป็นวันโปรดเกล้าฯ ให้ “ลุงตู่” เป็นนายกรัฐมนตรี  

เหตุผลคือ การกำาหนดเงื่อนไขให้นายกฯ ดำารงตำาแหน่ง

รวมแล้วเกิน ๘ ปีไม่ได้นั้น เป็นเงื่อนไขการจำากัดสิทธิบุคคลที่จะ

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

เป็นการบัญญัติกฎหมายในทางเป็นโทษ 

จะนำามาบังคับใช้ย้อนหลังในทางที่เป็นโทษไม่ได้ 

การกำาหนดเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญให้ผลย้อนหลังใช้บังคับ

กับการกระทำาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ ย่อม

ขัดหลักกฎหมาย

แม้มาตรา ๒๖๔ จะกำาหนดให้ ครม.ที่บริหารราชการแผ่น

ดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็น ครม.ตามบท 

บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้นั้น 

แต่การปฏิบัติหน้าที่ของ “ลุงตู่” ตามมาตรา ๒๖๔ เป็นการ

ปฏิบัติหน้าที่แทน ครม. ตามบทหลักของรัฐธรรมนูญปี  ๒๕๖๐ 

เพียงชั่วเวลาหนึ่ง 

และต้องพ้นจากหน้าที่ ภายหลังจากที่ ครม.ตามรัฐธรรม 

นูญปี ๒๕๖๐ เข้าปฏิบัติหน้าที่ 

หากรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้นับระยะเวลาปฏิบัติหน้า 

ที่นายกฯ ของ “ลุงตู่” ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้านี้ จะ

ต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่า... 

ให้นับระยะเวลาดังกล่าวรวมเป็นระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

นายกฯ ของ “ลุงตู่” ด้วย

สรุปคือต้องเริ่มนับตั้งแต่ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันที่  

“ลุงตู่” ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ

ปี ๒๕๖๐ 

ฉะนั้นจะไปครบวาระ ๘ ปี ในปี ๒๕๗๐ 

แต่ผู้ที่จะวินิจฉัยจริงๆ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ และฝ่ายค้าน

จะยื่นให้ตีความช่วงกลางปี ๒๕๖๕ แน่นอน เพราะ “ลุงตู่” จะอยู่

ครบ ๘ ปี หากนับการเป็นนายกฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ 

ครับ...แค่ข้ามวัน แกนนำาสามนิ้วก็งอแงเสียแล้ว 

เฟซบุ๊กเพจ เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์ Parit Chiwarak  

ของ “เพนกวิน” โพสต์ “จดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหารศาลอาญา” 

...การท่ีพวกท่านมีคำาส่ังไม่ให้ประกันตัวพวกเรา ถือเป็นการ

หมิ่นประมาทพวกเราอย่างร้ายแรง พวกท่านกล่าวหาว่าเราเป็น

พวกก่อความรุนแรงจึงจำาเป็นต้องคุมขังไว้ก่อน ทั้งที่ที่ผ่านมาผม

และมิตรสหายราษฎรต่างยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีมาโดยตลอด 

ผมไม่เคยกล่าวปราศรัยให้ผู้ใดใช้ความรุนแรงในการต่อสู้เลยแม้แต่

ครั้งเดียว มีแต่เจ้าหน้าที่ตำารวจที่ใช้กำาลังกับพวกเราจนเกิดเป็น

เหตุปะทะวุ่นวาย หากท่านต้องการขังคนเพื่อระงับเหตุรุนแรง 

เหตุใดท่านจึงไม่ไปขังตำารวจท่ีทำาร้ายประชาชนเหล่าน้ันบ้าง หรือ

เพราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันพวกท่านจึงหลับตาข้างเดียวให้

และในวันเดียวกับที่พวกท่านไม่ให้ประกันตัวพวกผมซึ่งยัง

เป็นผู้บริสุทธิ์ พวกท่านกลับให้ประกันตัวจำาเลยคดีฆาตกรรมอีก

รายหน่ึงท่ีถูกพิพากษาให้มีความผิดแล้วด้วยซ้ำา  และในปีท่ีผ่านมา

พวกท่านก็ให้ประกันตัวนายสุเทพ นายสนธิญาณ และแกนนำา 

กปปส. อีกหลายคนที่ถูกพิพากษาให้มีความผิดไปแล้ว โดยที่ยัง

ขังพวกผมไว้ ผมอยากถามพวกท่านว่าในขณะที่พวกท่านตัดสิน

ใจใช้อำานาจเช่นนี้ พวกท่านรู้สึกตะขิดตะขวงหรือละอายใจบ้าง

หรือไม่ ท่านได้ถามตัวเองบ้างหรือไม่ ว่าพวกท่านกำาลังทำาตัวเป็น

ศาลลำาเอียงหรือเปล่า หรือพวกท่านก็ไม่ได้ใส่ใจกับคำาว่ายุติธรรม

ที่เขียนในชื่อองค์กรศาลสถิตย์ยุติธรรมของพวกท่าน

ท่ีสำาคัญพวกท่านทราบหรือไม่ว่าการใช้อำานาจโดยเลือกข้าง

ทางการเมืองเช่นนี้ เป็นการอุ้มชูรัฐบาลระบอบประยุทธ์ จันทร์

โอชา ซ่ึงเราต่างรู้ดีว่าเป็นรัฐบาลท่ีสร้างความเสียหายให้กับประ 

เทศชาติมากที่สุดที่เคยมีมา การที่ท่านค้ำาชูรัฐบาลก็เท่ากับว่า

พวกท่านต้องร่วมรับผิดชอบกับความวิบัติที่เกิดขึ้นกับประเทศ

ชาติจากรัฐบาลนี้ด้วย

ขอให้ท่านอย่าได้ทำาให้พวกเรากลายเป็นเนลสัน แมน

เดลาของประเทศไทย เพราะหากเป็นเช่นนั้นประวัติศาสตร์

จะจดจำาท่านไว้ไม่ต่างจากผู้พิพากษานาซีท่ีเคยรับใช้ระบบเผด็จ 

การฮิตเลอร์ในที่สุด...

วันก่อน ทนายเพิ่งจะบอกว่า ต่อไป อานนท์, เพนกวิน,  

ไมค์ ระยอง และ ไผ่ ดาวดิน จะไม่ขอประกันตัวแล้ว 

อ้างว่าเหตุผลของศาลอาญาไม่ชอบด้วยหลักกฎหมาย  

หลักยุติธรรม และไม่เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศที่ไทย

ได้ให้สัตยาบันรับรองไว้

แค่ข้ามวันขู่ฟ่อซะแล้ว จะแปลงร่างเป็น เนลสัน แมน

เดลา

ด่าผู้พิพากษา เป็นนาซี 

สรุปคือ ต้องให้ประกันตัวทั้ง ๔ คนโดยเร็ว ก็จะไม่มี  

“เนลสัน แมนเดลาเมืองไทย”

จะเอาไงกันแน่ 

อยากให้เป็น “เนลสัน แมนเดลาเมืองไทย” จริงๆ

การจะเป็นแบบ “เนลสัน แมนเดลา” ไม่ใช่เรื่องที่ลอก

เลียนแบบกันได้ง่ายๆ 

ประการแรกความสำาคัญของ แกนนำาสามนิ้ว ยังไม่ได้  

ขี้เล็บนิ้วก้อยของ “เนลสัน แมนเดลา” 

แต่ถ้าอยากเป็นจริงๆ ต้องทนอยู่ในคุก ๒๗ ปี ในห้องขัง

เล็กๆ บนเกาะ ให้ได้เสียก่อน

รอจน “เพนกวิน” อายุ ๕๐ ปี แล้วค่อยออกมารับรางวัล

โนเบล ลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐไทย 

ถ้าจะให้เป็นภายใน ๒-๓ ปี หรือใน ๑๐ ปี คงจะยากหน่อย 

ประการถัดมา ตราบใดที่ยังเจตนาดึงศาลเป็นคู่ขัดแย้ง  

การออกจากคุกก็ย่ิงยาก ไม่ใช่เพราะศาลโกรธเกลียด แต่เพราะ

การทำาผิดซ้ำาแล้วซ้ำาอีก

ไม่เช่นนั้นจะเกิดบรรทัดฐานใหม่ 

ด่าศาลแล้วได้ประกันตัว.

งมงาย

ปีชง คือปีงง ชะงัก

ประหม่า น่าจัก ลบหลู่

ความเชื่อ ปีชง หลงฤดู

ควรคู่ คนเขลา เมามาย

วัดใด แก้ปีชง จงรู้ชัด

เป็นวัด โง่เขลา ค้าขาย

อย่าเข้าวัดนั้นอันตราย

ท้าทาย ทุกที่ เรื่องปีชง

สนทนาวิสาสะแท็กซี่ช่วงโควิด

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันก่อนดิฉันและเพื่อนนั่งรถแท็กซี่เข้าไปกลางเมืองย่าน

สนามหลวง ได้สนทนาวิสาสะกับธวัชชัย ผ่องเลิศ แท็กซี่วัย 

๕๖ กะรัต เจ้าของใบขับขี่ทุกประเภท คือขับรถได้ทุกประเภท 

เป็นคนลพบุรี พัฒนานิคม แก่งเสือเต้นอยู่ไม่ไกลจากเขื่อนป่า

สักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นเขื่อนที่สวยที่สุด ขอเรียกว่าติดอันดับที่ครั้ง

หนึ่งในชีวิตที่คนไทยต้องไปเที่ยว 

เขาเล่าถึงชีวิตรับจ้างขับแท็กซี่ในช่วงโควิด-๑๙ หน้าชื่น

อกตรม  รายได้ฝืดเคือง เพราะบางวันขับ ๑๒-๑๓ ชั่วโมงได้

รายรับ ๒๐๐ บาท ยังไม่พอค่ากับข้าวทั้งๆ ที่ได้ค่าเช่าถูกลงกว่า

แต่ก่อน เช่าขับจากสหกรณ์อิสระทั้งวัน วันละ ๕๓๐ บาท เติม

แก๊สเอง แต่ถ้ารถเสียทางเจ้าของสหกรณ์จะเป็นผู้รับซ่อมให้ 

แต่ถ้าช่วงสถานการณ์ปกติเช่าวันละ  ๙๐๐ บาท

“ผมยังมีลูกเล็กเป็นผู้หญิงอีกคนหน่ึงแค่สองขวบ แต่สอง                                                                      

คนโตเป็นผู้ชายอายุ ๑๕ และ ๑๔ คนหน่ึงเรียนโรงเรียนพณิชย 

การราชดำาเนิน อีกคนหนึ่งเรียนอยู่วัดอินทาราม แฟนผมแต่

ก่อนทำางานเป็นแม่บ้านโรงแรมเพนนินซูลา พอท้องลูกคนท่ี ๓                                                                           

ก็ต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูกเอง ในช่วงโควิดอย่างนี้เลี้ยงลูก                                                                             

เองดีกว่าไปฝากเขาเลี้ยง เพราะไม่รู้ว่าเขาจะดูแลลูกเราอย่าง 

ไร เห็นเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆ”

ในช่วงที่ โควิดยังไม่โจมตีคนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย 

จนถึงกับต้องเปล่ียนวิถีชีวิตเป็น New Normal เมื่อคนท่ัวโลก

ต้องหยุดเดินทางเพื่อการทำางาน พักผ่อน และท่องเท่ียว เป็นการ

หยุดกระจายเช้ือโรคข้ามประเทศข้ามทวีป มีนักท่องเท่ียวจากต่าง

ประเทศเช่าเหมารถแท็กซ่ีไปท่องเท่ียวเองท้ังในกรุงเทพฯ และ

ต่างจังหวัด “ผมก็ขับรถและทำาหน้าท่ีเป็นไกด์อธิบายเส้นทางต่างๆ 

ระหว่างทางแบบงูๆ ปลาๆ เรียกว่าพอให้เข้าใจได้ท้ังสองฝ่าย ผม

ก็ได้รับทิปจากชาวต่างชาติซ่ึงเป็นธรรมเนียมของเขาอยู่แล้ว แต่

ตอนน้ีไม่ค่อยมีลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาเท่ียวกรุงเทพฯ”

ด้วยความเคยชินระหว่างการขับรถผ่านเส้นทางต่างๆ 

ธวัชชัยก็อธิบายจุดผ่านแต่ละแห่งได้อย่างน่าสนใจ เรียกได้ว่า

ทำาหน้าที่ไกด์จำาเป็นได้เป็นอย่างดี รถที่ธวัชชัยขับก็เป็นรถใหม่

ที่ติดตั้ง GPS สามารถตรวจสอบเส้นทางทุกจุดที่เดินทางไปได้ 

เป็นความปลอดภัยสำาหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ธวัชชัยบอกเล่า

ว่า เช่าแท็กซี่ขับดีกว่ามีรถเป็นของตัวเอง เพราะถึงเวลาที่รถ

เก่าต้องซ่อมแซมเอง แต่เช่าเขาขับเจ้าของอู่จะรับผิดชอบเมื่อ

มีปัญหา และยังมีรถแท็กซี่คันอื่นให้ใช้งาน

ระหว่างที่พูดคุยเหลือบตาไปเห็นป้ายชื่อคนขับเป็นคนละ

คนกับธวัชชัยท่ีกำาลังขับแท็กซ่ีอยู่ว่า “คู่กะของผมเขากลับไปต่าง

จังหวัดท่ียโสธรช่วงโควิดจนถึงวันน้ีเขาก็ยังไม่กลับมา แสดงว่า                                                                              

เขาอยู่ได้ท่ีต่างจังหวัด ผมก็เลยเช่ารถคันน้ีทะเบียน ทห.๐๖-๖XXXมือ

เดียว ผมไม่มีนาที่บ้านแล้ว ทำาไร่ข้าวโพด ไร่ฝ้าย แต่ตอนหลัง

‘อรรถวิชช์’ คืนสังเวียนเขต 9

เป็นเวลาส่งรถแท็กซี่เปลี่ยนกะกัน ฉะนั้นถ้าใครมีธุระด่วนควร

พิจารณาเวลาด้วยว่า ช่วงบ่ายสามโมงบ่ายส่ีโมงเตรียมตัวเตรียม

ใจถ้าจะรอเรียกแท็กซี่โดยไม่ได้นัดหมาย

คุณอัตถ์ อัตนัยคงไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พูดคุยกับแท็กซี่

เท่าไหร่นัก เพราะต้องขับรถมาทำางาน แต่ถ้ามีจังหวะท้ิงรถส่วน                                                                                     

ตัวหันมาน่ังรถแท็กซ่ีเป็นบางคร้ังจะได้ความบันเทิงใจอีกรูปแบบ

หนึ่ง ที่ได้รับรู้วิถีไลฟ์สไตล์ได้น่าสนใจอย่างยิ่ง ช่วงวันหยุด

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

ป๋าเปลว สีเงิน, คุณอัตถ์ อัตนัย และชาวคณะผู้จัดทำา นสพ.

ไทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด ทุกๆ ท่านมีสุขภาพแข็งแรง 

ปลอดโรค มีพลังฮึกเหิมท่ีจะทำาหนังสือพิมพ์คุณภาพคับแก้วให้                                                                    

ผู้อ่านได้เสพความรู้ ได้ข้อคิดในการดำาเนินชีวิตท่ามกลางสถาน                                                                         

การณ์ โควิดที่ยังไม่จบง่ายๆ เราจะต้องอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บแบบ

ปลอดภัย มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้มแข็ง

เป็นเกราะคุ้มภัยสำาคัญ.

ขอแสดงความรักและนับถือ

“ต้นทองหลาง”

ช่วงโควิดก็กระทบกันหมดแทบจะทุกสาขาอาชีพเลยครับ 

จะมีพอไปได้ก็พวกเดลิเวอรีส่งถึงบ้าน แต่ช่วงหลังก็แย่งกันหัว

ร้างข้างแตก 

ผมเองเจอทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีจากแท็กซี่ ก่อนมี

โควิดผมโบกรถโดยมีกระเป๋าเดินทางใบโตครับ โบกไป ๙ คัน 

ไม่มีใครหยุดรับเลย กระทั่งคันที่ ๑๐ โฉบมาอย่างงาม แถม  

ลงมาช่วยแบกกระเป๋าขึ้นรถให้ด้วย นั่งบ่นให้พี่คนขับฟังก็ได้

ความว่า ส่วนใหญ่ที่ไม่อยากรับกันเพราะกลัวกระเป๋าไปสีกับ                                                                             

เบาะรถขาด แต่ก็สามารถแก้ปัญหาง่ายๆ ด้วยการช่วยผู้ โดย 

สารแบกกระเป๋าขึ้นรถเอง 

เห็นมั้ยครับ เปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียว ก็แฮปปี้ทั้งคนขับรถ

แท็กซี่และผู้ โดยสาร

ช่วงนี้วันหยุดยาว ตั้งแต่คริสต์มาสยันส่งท้ายปีเก่าต้อน 

รับปีใหม่ ขอให้แฟนๆ ไทยโพสต์ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ. 

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 * สักวาเลี้ยงไก่ผิดใดหรือ    

จึงยึดถือเป็นเงื่อนไขออกกล่าวชาน

ไก่ให้เนื้อไก่ให้ไข่รับประทาน  

เป็นอาหารให้แข็งแรงมีพลัง 

เอ๊ะนั่นใครตัวอะไรออกโผล่ผลุบ  

คอยตะครุบลากไก่ไปเก็บฝัง

รอไก่เน่ากลิ่นฟุ้งอร่อยจัง          

ผู้ โด่งดังตัวเงินตัวทองของใครเอย 

ป.ปฏัก

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

“

ก
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6 เศรษฐกิจ

คลังลุยขายบอนด์3หมื่นล้าน
ยันเงินกู้ โควิดยังพอ/ส่งออกแกร่งโตพรวด9เดือนติด
ไทยโพสต์ • “คลัง” ตั้งแท่นขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นส่ง

ความสุข วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท ยันเงินกู้ พ.ร.ก.โควิดยังมีเพียงพอ 

โยนฝ่ายนโยบายตัดสินใจหากสถานการณ์รุนแรงอาจต้องกู้เงินเพิ่ม 

ฟุ้งภาพรวมเศรษฐกิจ พ.ย.ฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังโควิดในประเทศเริ่ม

ซา หนุนกิจกรรมเศรษฐกิจคึกคัก ส่งออกยังแกร่ง โตพรวดต่อเนื่อง 

9 เดือนติด

นางแพตริเซีย มงคลวนิช 

ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารหนี้                                        

สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า กระ 

ทรวงการคลังจะมีการจำาหน่าย

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “รุ่นส่ง

ความสุข” โดยจะจำาหน่ายวงเงิน 

30,000 ล้านบาทให้กับประชาชน

เท่านั้น ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ 

อินเทอร์เน็ต แบงกิ้ง และโมบาย 

แบงกิ้ง ของธนาคารตัวแทนจำา 

หน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร

กรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนา 

คารกสิกรไทย และธนาคารไทย

พาณิชย์ โดยเริ่มจำาหน่ายวันที่ 

17-31 ม.ค.2565 เวลา 08.30 น. 

รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบ

ขั้นบันไดเฉลี่ย 1.90% ต่อปี (ปี

ที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี, 

แพตริเซีย มงคลวนิช

อุตสาหกรรมโชว์เอ็มพี ไอปรับตัวเพิ่มขึ้น

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห 

กรรม (อก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ภาคการผลิตอุตสาหกรรม

ปรับตัวดีต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพี

ไอ) เดือน พ.ย.2564 อยู่ที่ระดับ 101.38 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.84% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 3.36% จากเดือน

ก่อนหน้า ส่งผลให้ดัชนีรวม 11 เดือนแรกปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.84% 

สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านอัตราการใช้กำาลังการผลิตอยู่

ที่ 65.81% ส่งสัญญาณดีขึ้น หลังสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย 

และเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว

มั่นใจออโตเมชั่นพาร์คเสริมลงทุน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเย่ียมชมอีอีซี ออโตเมช่ัน                                                                                  

พาร์ค ว่าได้ร่วมหารือและติดตามความคืบหน้าการถ่ายทอดเทคโน                                                                                 

โลยีและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ท่ีจะช่วยแก้ปัญหาการขาด                                                                                     

แคลนบุคลากรภาคอุตสาหกรรม จะสามารถฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ทักษะความชำานาญให้แก่บุคลากรท่ีจะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะทักษะด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติได้มากกว่า 25 

หลักสูตร คาดว่าใน 3 ปีข้างหน้าจะเกิดลงทุนสูงถึง 500,000 ล้าน

บาท เป็นการลงทุนในพ้ืนท่ีอีอีซีไม่ต่ำากว่า 50,000 ล้านบาท/ปี

เตือนเรื่องลิขสิทธิ์เปิดเพลงช่วงปีใหม่

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธ์ุ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิด 

เผยว่า กรมขอแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารหรือห้าง

ร้านทั่วไป ที่ต้องการเปิดเพลงเพื่อสร้างความบันเทิงหรือดึงดูดลูก 

ค้าให้เข้ามาใช้บริการ จำาเป็นที่จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์

เสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงจากแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ

ออฟไลน์ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลลิขสิทธิ์เพลงได้ที่เว็บไซต์

กรม เพื่อไม่ให้มีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในภายหลัง

TM เผยสินค้าขายดีประจำาปี 2564

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เทค

โนเมดิคัล จำากัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า ในปี 2564 บริษัทได้

ขยายช่องทางการจำาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเต็มรูป

แบบ โดยสินค้าท่ีได้รับกระแสตอบรับท่ีดีมากประจำาปี 2564 ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์  PURELL เจลล้างมือนำาเข้าท่ีมียอดขายอันดับ 1 จาก

อเมริกา หน้ากากอนามัยย่ีห้อ Medimask และ ARA Dry Shampoo

มหกรรมการเงินครั้งที่ 21 เงินสะพัด

นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมงาน

มหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงิน 

กรุงเทพฯ ครั้งที่ 21 Money Expo 2021 ประสบความสำาเร็จอีก

ครั้ง โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานได้แข่งขันกันนำาเสนอโปรโม

ชั่นพิเศษท้ายปี ส่งผลให้มียอดธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน 

ทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาใช้บริการในงาน และแบบออนไลน์ที่

ทำาธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม MoneyExpoOnline รวมกว่า 27,500 

ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการกว่า 40,000 ราย.

ปีที่ 2 อัตราดอกเบ้ีย 1.80% ต่อปี 

และปีท่ี 3 อัตราดอกเบ้ีย 2.30% ต่อ

ปี) ลงทุนได้ต้ังแต่ 1,000 บาท โดย

จะแบ่งการจำาหน่ายออกเป็นช่วง

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังต้อง

รอดูก่อนว่าการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนจะ                                    

ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจแค่ไหน                                      

ซึ่ งตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน 

สว่นวงเงินตาม พ.ร.ก.กู้เงินโควิด                                       

นั้น ปัจจุบันคิดว่าวงเงินที่มีอยู่ยัง

เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์

ต่างๆ ได้ แต่ถามว่าหากสถาน 

การณ์มีความรุนแรงมากขึ้น จำา 

เป็นจะต้องมีการหาแหล่งเงิน

เพิ่มเติมหรือไม่น้ัน ตรงน้ีเป็นเรื่อง                                                  

ของฝ่ายนโยบายท่ีจะต้องพิจารณา

“ที่ผ่านมาได้มีการขยับเพ                          

ดานหนี้สาธารณะจาก 60% ต่อ

จีดีพี เป็น 70% ต่อจีดีพี เพื่อ

เป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการคลัง 

โดยหากมีความจำาเป็นจริงๆ ก็

ยังมีพื้นที่ทางการคลังให้สามารถ

ดำาเนินการได้ แต่ถ้าไม่ได้มีการ

ตรากฎหมายกู้เงินเพิ่มเติม คาด

ว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 

สัดส่วนหนี้สาธารณะจะอยู่ที่                                  

62% กว่าต่อจีดีพี และตามแผน 

การกู้เงินในปีงบประมาณ 2565 

ยังไงสัดส่วนหนี้สาธารณะก็ไม่ถึง 

หัวลำาโพง • นายนิรุฒ มณีพันธ์ 

ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนาม                         

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อ                             

สร้างทางรถไฟทางคู่สายใหม่ 2                         

เส้นทาง ประกอบด้วย สายเด่น 

ชัย-เชียงราย-เชียงของ และสาย

บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-

มุกดาหาร-นครพนม กับผู้รับจ้าง 

รวม 5 สัญญา วงเงินกว่า 128,236 

ล้านบาท เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ

พัฒนาระบบการขนส่งทางรางของ

ประเทศ โดยดำาเนินการด้วยความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้

สำาหรับโครงการก่อสร้าง

ทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียง                                                   

ของ รฟท.ได้ดำาเนินการตามมติ 

ครม. เมื่อวันท่ี 31 ก.ค.61 ซ่ึงเห็น

ชอบให้ดำาเนินโครงการก่อสร้าง

ทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-

เชียงของ ระยะทาง 323 กิโลเมตร 

(กม.) วงเงิน 72,921 ล้านบาท ใช้

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-                                            

bidding) ตามระเบียบข้อบังคับของ                                                 

รฟท. และระเบียบข้อบังคับว่าด้วย                                                    

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของกระ 

ทรวงการคลัง มีรายละเอียดการลง

นามสัญญาจ้างก่อสร้าง 3 สัญญา

ท้ังน้ี ในส่วนโครงการก่อ                                          

สร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสาร                              

คาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม 

ได้ผ่านการอนุมัติจาก ครม.เมื่อวัน

ท่ี 28 พ.ค.62 เป็นโครงการก่อสร้าง

รถไฟทางคู่สายใหม่ผ่านพื้นที่ 6 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, 

มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, 

มุกดาหาร และนครพนม ระยะทาง

รวม 355 กม. วงเงิน 66,848.33 

ล้านบาท มีรายละเอียดการลงนาม

สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 สัญญา โดย

ท้ัง 2 เส้นทางถือเป็นเส้นทางสำาคัญ

ท่ีช่วยพัฒนาศักยภาพระบบการ

ขนส่งทางรางของประเทศ.

65% ต่อจีดีพี เว้นแต่มีการตรา

กฎหมายกู้เงินเพิ่มเติม”

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล 

ที่ ปรึ กษาด้ านเศรษฐกิจการ

คลัง ในฐานะโฆษกสำานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าว

ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยใน

เดือน พ.ย.2564 มีสัญญาณปรับ

ตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดย

เฉพาะจากการบริโภค การลงทุน

ภาคเอกชน และการท่องเที่ยว 

ขณะที่การส่งออกสินค้าขยายตัว

ต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อนหน้า โดยมูลค่าการส่งออก

สินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์

72,564.80

29/12/64

 1,653.33
+11.81

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,204.11  5,629.12  574.98
 7,955.33  9,335.24  -1,379.92
 32,383.30  26,251.58  6,131.72
 26,022.06  31,348.85  -5,326.79

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.03 33.75
ยูโร 37.17 38.16
ปอนดสเตอรลิง 44.02 45.22
เยน (100 เยน) 28.55 29.39
หยวนจีน 4.94 5.34
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,550 28,650
ทองรูปพรรณ 28,030 29,150
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

สหรัฐในเดือน พ.ย.2564 อยู่

ที่ 23,647.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 9 

ที่ 24.7%.

ชาวบ้านอ่วม

ราคา‘หมู’พุ่ง

จ่อทะลุ200บ.

เร่งเครื่องทางคู่สายใหม่

‘เหนือ-อีสาน’กว่าแสนล.

ไทยโพสต์ • หมูแพงรับปีใหม่ 

ขยับขึ้นสูงสุดถึงกิโลกรัมละ 200 

บาท หลังหมูเป็นเข้าสู่ตลาดลด                                               

ลง คาดราคาทรงตัวสูงต่อเนื่อง

อีก 2 สัปดาห์ “พาณิชย์” รับ

ราคาเพิ่มขึ้นจริง ยันจะหามาตร 

การมาดูแลต่อไป

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายก

สมาคมผู้เล้ียงสุกรแห่งชาติ เปิด

เผยว่า ขณะน้ีราคาเน้ือหมูแพงข้ึน                                          

อย่างต่อเนื่อง โดยราคาหมูเป็น

หน้าฟาร์มข้ึนมาอยู่ท่ีกิโลกรัม (กก.)                          

ละ 95-96 บาท และยังมีโอกาส

ขยับข้ึนไปเกิน กก.ละ 100 บาท 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคอีสาน ภาค

เหนือ ท่ีมีราคาสูงกว่าภาคกลาง

และกรุงเทพฯ ส่งผลให้ราคาหมู

หน้าเขียงเพ่ิมเป็น กก. 200 บาท 

โดยมีสาเหตุจากปริมาณหมูเป็น

ในตลาดลดลง ประกอบกับต้นทุน

การเล้ียงหมูเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง ท้ัง

จากราคาอาหารสัตว์ท่ีเพ่ิมข้ึน 

30% เช่น กากถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน

จาก กก. 16 บาท เป็น 21.50 

บาท ข้าวโพดเล้ียงสัตว์จาก กก. 

6.50 บาท เป็น 10.5 บาท และยัง

มีค่าใช้จ่ายดูแลป้องกันโรคติดต่อ

อีกตัวละ 500 บาท

“ราคาท่ีจำาหน่ายเป็นราคา

ท่ีผู้เล้ียงพอจะคุ้มทุนบ้าง เพราะ

ต้นทุนการเล้ียงเพ่ิมข้ึนท้ังหมด 

สำาหรับแนวโน้มราคาหมูในระยะ

ต่อไป เชื่อว่าใน 1-2 สัปดาห์ข้าง

หน้ามีโอกาสข้ึนได้อีก โดยเฉพาะ

ภาคเหนือและอีสาน เพราะมีความ 

ต้องการบริโภคเพ่ิม แต่หลังจาก

น้ันราคาจะค่อยปรับลดลง แต่ก็

ยังอยู่ในระดับสูง” นายสุรชัยกล่าว

นายวัฒนศักย์ เสือเอ่ียม 

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า 

ราคาหมูเน้ือแดงปรับตัวสูงข้ึนจาก

สัปดาห์ก่อน โดยตามตลาดสดอยู่ท่ี                                             

160-180 บาทต่อ กก. และกรณี

เป็นเขียงหรือตลาดสดเล็กๆ ท่ีรับ

มาเป็นทอดท่ี 2 หรือ 3 ก็จะสูงข้ึน

อีก 10-20 บาท ส่วนราคาในห้างค้า

ปลีกค้าส่งขายท่ี กก. 139-145 บาท                                          

ซ่ึงในเบ้ืองต้นกรมได้ขอความร่วม

มือให้ผู้เล้ียงสุกรจำาหน่ายให้กับผู้ค้า

รายเดิมเป็นลำาดับแรก และทางกรม                                 

ปศุสัตว์จะได้ประชุมเพื่อดูแลปัญหา

ปริมาณสุกรท่ีเข้าสู่ตลาดลดลง และ

กรมยังจะกำาหนดมาตรการดูแล

ปริมาณและราคาท่ีเหมาะสมต่อไป.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ควิด-19” ส่งผลกระทบอย่างหนักกับท้ังภาคสาธารณสุข 

ภาคสังคม รวมไปถึงภาคเศรษฐกิจ ในช่วง 2 ปีที่ผ่าน

มา (2563-2564) เศรษฐกิจไทยเรียกว่าอยู่ในช่วงมรสุม 

ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อย่าง “มาตรการล็อกดาวน์” ที่แช่

แข็งภาคเศรษฐกิจจนแทบไปไม่เป็น หลายธุรกิจแบกรับต้นทุนใน

ช่วงที่ไม่สามารถทำาธุรกิจได้ไม่ไหว ต้องปิดตัวลงไป ส่งผลกระทบ

ไปยังภาคแรงงาน จำานวนผู้ตกงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เหล่านี้

เป็นปัญหาสำาคัญที่เป็นผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้รัฐบาลจำาเป็นต้องเร่งออกมาตรการ

เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาภาระให้กับภาคธุรกิจและประชาชน 

ซึ่งนั่นหมายถึงความจำาเป็นในการใช้เม็ดเงินจำานวนมหาศาลเพื่อ

เยียวยาความเดือดร้อนให้กับทุกภาคส่วนที่เกิดจากวิกฤตโรคระบาด

ใหญ่ในครั้งนี้ ทั้งหมดนี้สวนทางกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลใน

ปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ที่เรียกว่า หืดขึ้นคอ!!

เพราะในปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลจัดเก็บรายได้ต่ำากว่า

เป้าหมายถึง 4 แสนล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ 2564 รัฐบาล

สามารถจัดเก็บรายได้สุทธิอยู่ที่ 2.36 ล้านล้านบาท ต่ำากว่า

ประมาณการตามเอกสารงบประมาณถึง 3.07 แสนล้านบาท 

หรือ 11.5% โดยกระทรวงการคลังชี้แจงว่า เป็นผลกระทบจากการ

ระบาดของโควิด-19 ที่ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง รวมถึงมี

การดำาเนินนโยบายการคลังและภาษีเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและ

บรรเทาภาระให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง จึง

ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลต่ำากว่าที่ประมาณการไว้

ในความโชคร้าย ก็ยังมีความโชคดีอยู่!! เพราะใน

ปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลยังมีช่องในการกู้เงินกรณีรายจ่ายสูง

กว่ารายได้ ซึ่งคิดแบบเบ็ดเสร็จแล้วมีวงเงินประมาณ 2 แสนล้าน

บาท ส่วนปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 1.2 แสนล้านบาท ทำาให้

รัฐบาลสามารถปิดหีบงบประมาณไปได้แบบเลือดตาแทบกระเด็น

ส่วนปีงบประมาณ 2565 แม้ว่าสถานการณ์ โควิด-19 จะ

เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่ภาคเศรษฐกิจยังคงบอบช้ำา

จากผลกระทบของโรคระบาดไม่เลิก จึงอาจจะยังเป็นปัจจัยกดดัน

การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลอยู่ โดยในงบประมาณ 2565 รัฐบาล

ตั้งงบรายจ่ายไว้ที่ 3.1 ล้านล้านบาท เป็นการขาดดุลงบ

ประมาณ 7 แสนล้านบาท นั่นหมายความว่าหากการจัดเก็บรายได้

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การจะใช้ช่อง “กู้เงินกรณีรายจ่ายสูงกว่า

รายได้” เหมือนที่ผ่านมาอาจจะไม่ง่ายอีกต่อไป

นั่นเพราะ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หนี้สาธารณะ 

กำาหนดว่า กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินเพื่อชดเชยการ

ขาดดุลงบประมาณได้ 20% ของงบประมาณรายจ่าย บวก

กับ 80% ของงบชำาระคืนต้นเงินกู้ ซึ่งรวมแล้วคือ กว่า 

7 แสนล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ที่ตั้งงบรายจ่ายไว้ 

ที่ 3.1 ล้านล้านบาท ขาดดุล 7 แสนล้านบาท ก็เรียกได้ว่ากดการกู้

ส่วนนี้ ไปเกือบเต็มเพดานแล้ว

นอกจากนี้ ในปี 2563 รัฐบาลได้เดินหน้ากู้เงินฉุกเฉิน เพื่อ

รับมือกับการระบาดของโควิด-19 จำานวน 1 ล้านล้านบาท และปี

นี้ ได้กู้เพิ่มเติมไปอีก 5 แสนล้านบาท รวมแล้วกว่า 1.5 ล้านล้าน

บาท สำาหรับใช้ทั้งการช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาผลกระทบให้กับ

ทุกภาคส่วน รวมถึงใช้ในด้านสาธารณสุข และเตรียมพร้อมสำาหรับ

การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตโควิด-19 ทำาให้หลายฝ่ายกังวล

และมองยาวไปถึง “ตัวเลขหนี้สาธารณะ” ของประเทศหลังจาก

การกู้เงินในส่วนนี้ว่าจะเกินเพดานวินัยการคลัง ซึ่งอาจจะส่งผล 

กระทบกับสถานะของประเทศไทยหรือไม่!?!?

จึงเป็นที่มาของ การขยายเพดานหนี้สาธารณะ 

จาก 60% ของจีดีพี เป็น 70% ของจีดีพี โดยเรื่องนี ้“อาคม 

เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง” ชี้แจงว่า การขยายเพดานหนี้

สาธารณะไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีทั้งการ

ขยายเพดานเพิ่มและปรับลดเพดานหนี้สาธารณะมาแล้ว!!

ส่วนเหตุผลของการดำาเนินการเรื่องดังกล่าวนั้น รมว.การ

คลังระบุว่า ในปี 2563-2564 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากโค

วิด-19 อย่างมาก เงินงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอเพื่อใช้ดูแลช่วย

เหลือ เยียวยาและฟื้นฟูประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจ ตลอดจนการ

จัดซื้อวัคซีน จึงจำาเป็นต้องกู้เงิน และเป็นที่มาของการออกพระราช

กำาหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินฉุกเฉิน 2 ปี รวมกันกว่า 1.5 ล้านล้านบาท 

และมีการประเมินว่าเงินกู้ดังกล่าวจะทำาให้ยอดหนี้สาธารณะของ

ประเทศเพิ่มขึ้น จึงจำาเป็นต้องขยับเพดานหนี้สาธารณะเพื่อรองรับ

เรื่องดังกล่าว

“การขยายเพดานหนี้ ก็เพื่อรองรับการกู้เงินเพิ่มเติม 

เป็นการเตรียมความพร้อมกรณีที่รัฐบาลมีความจำาเป็นต้องใช้

เงินเพื่อแก้วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากมองว่าสถานการณ์

ข้างหน้ายังไม่นิ่ง โควิด-19 ยังไม่จบ ระยะเวลาการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจก็ยังไม่แน่นอน อาจจะเป็น 1 ปี หรือ 2 ปี จึงเป็นที่มา

ของความจำาเป็นที่จะต้องใช้เงินกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้าง

จีดีพีให้เพิ่มขึ้น”

ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 (ก.ย.

64) อยู่ที่ 58.15% คิดเป็นวงเงิน 9.34 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อนหน้า 1.49 ล้านล้านบาท นั่นเพราะการกู้เงินเพื่อชดเชยการ

ขาดดุลงบประมาณ และการกู้เงินภายใต้กฎหมายพิเศษอีก 2 ฉบับ

นอกจากภาระเรื่องการดูแล เยียวยา บรรเทาผลกระทบให้

กับภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้ว รัฐบาล

ยังมีภาระและความจำาเป็นในการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำาหรับ

ดำาเนินโครงการอื่นๆ ตามนโยบายอีกเป็นจำานวนมาก อย่างที่

เห็นล่าสุดก็ “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการ

ผลิต 2564/64” ที่รัฐบาลต้องใช้เม็ดเงินสำาหรับจ่ายให้ชาวนา

เฉียด 9 หมื่นล้านบาท แต่ภาวะ “เงินตึงมือ” ทำาให้การดำาเนินการ

ในส่วนนี้ตะกุกตะกักนิดหน่อยภายใต้ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ พ.ศ.2561

ด้วยเหตุนี้ “พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม” ที่นั่งหัว

โต๊ะเป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน

การคลังของรัฐ จึงได้สั่งขยาย

กรอบอัตรายอดคงค้างของภาระ

หนี้ที่รัฐบาลต้องชดเชยตาม

มาตรา 28 ใน พ.ร.บ.วินัยการ

เงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  

จาก 30% เป็น 35% ของกรอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี เป็น

ระยะเวลา 1 ปี

นั่นเพราะปัจจุบัน

รัฐบาลมีวงเงินเหลือใน

มาตรา 28 เพียง 5.3 พันล้านบาท 

ซึ่งเมื่อคณะกรรมการนโยบาย

การเงินการคลังของรัฐ มีมติ

ขยายกรอบอัตรายอดคงค้างของภาระหนี้ที่รัฐบาลต้องชดเชยตาม

มาตรา 28 เพิ่มอีก 5% จะทำาให้รัฐบาลมีวงเงินในส่วนนี้เพิ่มมา

อีก 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินที่เหลือในปัจจุบัน จะ

เป็นกว่า 1.6 แสนล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำาหรับรองรับการดำาเนิน

โครงการประกันรายได้เกษตรกร

ไม่เพียงเท่านี้ รัฐบาลยังมีภาระจากการดำาเนินมาตรการด้าน

ภาษีต่างๆ เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชน ซึ่งนั่นเป็นอีก

หนึ่งเหตุผลที่กดดันการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีที่ผ่านๆ มา 

รวมถึงในปีงบประมาณ 2565 ด้วย

ขณะเดียวกัน การ

ระบาดของโควิด-19  ใน                              

ประเทศไทย แม้     

ภาพรวมจะมีทิศทางที่ดี

ขึ้น หลังจากรัฐบาลได้

พยายามเรง่การฉดีวคัซนี

ให้ประชาชน รวมถึงการ

วางแนวทางป้องกันใน

มิติต่างๆ แต่สถานการณ์

การระบาดก็ดูเหมือนจะ

ไม่ได้จบลงง่ายๆ เพราะ

ไวรัสที่มีการกลายพันธุ์

อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกับ 

“โอมิครอน” ที่หากกรณี

เลวร้ายไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ จนส่งผลให้เกิดการ

ระบาดในระลอกใหม่ๆ ขึ้นในประเทศอีก ความจำาเป็นในการใช้เงิน

เพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

“การกู้เงินเพิ่มเติม” จึงอาจเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้ แม้ว่าจะยังมีวงเงินเหลืออีกกว่า 2 แสนล้านบาท จาก 

พ.ร.ก.กู้เงินโควิดเพิ่มเติม ก้อนล่าสุด 5 แสนล้านบาท แต่ก็ยังไม่มี

อะไรรับประกันว่าเม็ดเงินดังกล่าวจะเพียงพอรองรับสถานการณ์ได้

อย่างดีหรือไม่

ขณะที่ภาคเอกชนเอง ก็มองว่ารัฐบาลยังมีความจำาเป็นที่จะ

พิจารณาการกู้เงินเพิ่มเติม! “ยรรยง ไทยเจริญ” รองผู้จัดการใหญ่

อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Inteligence 

Center ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB IEC) ที่ระบุว่า ภาพรวม

เศรษฐกิจไทยยังเติบโตต่ำากว่าระดับศักยภาพ และมี output 

loss ที่มีขนาดใหญ่ ประกอบกับความเสี่ยงด้านต่ำาจากการระบาด

ของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ยังมีสูง ภาครัฐจึงยังควรคงบทบาทใน

การสนับสนุนเศรษฐกิจในปีหน้า แม้ว่าแรงส่งจากการใช้จ่ายของ

ภาครัฐในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง ตามการใช้จ่ายอุปโภคบริโภค

ของภาครัฐภายใต้กรอบงบประมาณที่ลดลง รวมถึงเม็ดเงินที่จะ

เหลือเพียงราว 2.6 แสนล้าน

บาท จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสน

ล้านบาท ขณะที่ความจำาเป็น

ในการเยียวยาแผลเป็นทาง

เศรษฐกิจและรองรับความ

เสี่ยงด้านต่ำาที่มีสูงขึ้น ทำาให้

ภาครัฐควรพิจารณากู้เงินเพิ่ม

เติม

หลายปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 

กดดันและรุมเร้า “ภาคการ

คลัง” ของประเทศอย่าง

หนัก ความจำาเป็นในการใช้

เม็ดเงินงบประมาณเพื่อดูแล 

บรรเทาผลกระทบ เยียวยา 

และฟื้นฟูภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ 

ประคับประคองให้ยังสามารถเติบโตได้ในภาวะที่วิกฤต อาจจะไม่

สอดคล้องกับภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลนัก แม้ว่าที่ผ่านมา 

กระทรวงการคลังจะยืนยันหนักแน่นมาโดยตลอดว่า ฐานะทางการ

คลังของประเทศยังคงแข็งแกร่ง ไม่มีภาวะถังแตกแต่อย่างใด!!

แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลกำาลังเข้าสู่ภาวะ “ชักหน้าไม่ถึง

หลัง” รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย แม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นถังแตก แต่

ก็เรียกว่ามี ถังสะเทือน! อาการน่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อย หากวิกฤตทั้ง

จากโควิด-19 และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ยังคงกดดันอย่างต่อเนื่อง!!.

การขยายเพดานหนี้ ก็เพื่อรองรับการกู้เงินเพิ่มเติม 

เป็นการเตรียมความพร้อมกรณีที่รัฐบาลมีความจำาเป็นต้องใช้เงินเพื่อแก้วิกฤตต่างๆ ที่เกิด

ขึ้น เนื่องจากมองว่าสถานการณ์ข้างหน้ายังไม่นิ่ง โควิด-19 ยังไม่จบ ระยะเวลาการฟ้ืนตัว

ของเศรษฐกิจก็ยังไม่แน่นอน อาจจะเป็น 1 ปี หรือ 2 ปี จึงเป็นท่ีมาของความจำาเป็นที่จะ

ต้องใช้เงินกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างจีดีพีให้เพิ่มขึ้น

วิกฤตรัฐ‘ชักหน้าไม่ถึงหลัง’

กู้สะบัด-จัดเก็บต่ำาเป้า/เขย่าถังสะเทือน

วิกฤตรัฐ‘ชักหน้าไม่ถึงหลัง’

‘‘

‘‘

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

“โ



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

เฉพาะภาษาละติน ทรงฝึกฝนกับสังฆราช
ชาวฝรั่งเศส ชื่อ ปัลเลอกัวซ์ ทรงแลกเปลี่ยน
ด้วยการสอนภาษาบาลี จึงคุ้นเคยกันฉันมิตร
เป็นโอกาสให้รอบรู้สภาวะเหตุการณ์ทั่วไป

ของโลกอย่างทันสมัย กว้างขวาง

เมื่อพุทธศักราช ๒๓๗๒
ทรงจัดระเบียบการปกครองสงฆ์ เรียกว่า

“คณะธรรมยุติกนิกาย” ขึ้น เพื่อให้พระสงฆ์
มีวัตรปฏิบัติตามพุทธบัญญัติอย่างเคร่งครัด
นับเป็นการปฏิรูปสงฆ์ครั้งสำาคัญในประเทศ

เมื่อทรงดำารงอยู่ในสมณเพศ ทรงถือวัตรปฏิบัติ
เช่นภิกษุทั้งหลาย เสด็จออกบิณฑบาต

เคร่งครัดศึกษาพระธรรมวินัย
มิได้เห็นเป็นความทุกข์ยาก

เมื่อพุทธศักราช ๒๓๗๖ เสด็จธุดงค์เมืองสุโขทัยเก่า
ทรงพบศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ จารึกพ่อขุนรามคำาแหง
จารึกสุโขทัยหลักที่ ๔ จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร)

ของพระยาลิไทและพระแท่นมนังศิลาบาตร
โปรดนำามาด้วย

พ่อกูชื่อ
ศรีอินทราทิตย์
แม่กูชื่อนางเสือง

พี่กูชื่อบาลเมือง ...

ด้วยพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์
และสนพระราชหฤทัยประวัติศาสตร์ 

ทรงให้พระผู้ใหญ่ที่รอบรู้ในภาษาโบราณ
อ่านจารึก นับว่าทรงวางรากฐานการ

ศึกษา อักษรโบราณ ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีของชาติไทย

เสด็จธุดงค์ไปในท้องถิ่นเกือบทุกภาค
บุกป่าฝ่าดง ขึ้นเขาลงห้วย ไปนมัสการ
ปูชนียสถานตามหัวเมืองต่างๆ ทำาให้

เห็นชัยภูมิและสภาพความเป็นอยู่ทุกข์ยาก
ของราษฎรในที่ห่างไกลอย่างถ่องแท้

เมื่อ ๒๗ พรรษาผ่านพ้น 
พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎ
ทรงรอบรู้วิชาการต่างๆ 

อย่างแตกฉานเชี่ยวชาญ

ทราบมาว่า
สมเด็จพระองค์นี้

ทรงศึกษาวิชาการ
ต่างๆ หลายแขนง

ใช่แล้ว ทรงเคร่งครัด
ในพระธรรมวินัยมาก
มีความรู้แตกฉานใน
วิชาทั้งทางโลกและ
ทางธรรมเป็นอย่างดี
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9กีฬา

‘ไกรสีห์’ เปิดโปรแกรมแข่งขันเปตองปี 2565

กรุงเทพฯ • นายไกรสีห์ กรรณสูต นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่ง

ประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่มูลนิธิ

เพื่อพัฒนากีฬาเปตอง ซอยรามคำาแหง 9 กทม. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่

ผ่านมา โดยได้กำาหนดโปรแกรมจัดการแข่งขันเปตองประจำาปี 2565 

ประเดิมรายการแรก การแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ประเภททีมชาย-ทีมหญิง ที่มูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง 

วันที่ 26-27 ก.พ.2565, เปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

41 ที่ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 26 เม.ย-1 พ.ค.2565 และการแข่งขัน

เปตอง “โครงการเยาวชนก้าวไกลสู่สากล” ครั้งที่ 5 ที่ จ.ชลบุรี วัน

ที่ 3-5 มิ.ย.2565, เปตองนานาชาติ “ไทยแลนด์ อินวิเตชั่น 2022” 

ครั้งที่ 3 ที่มูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง วันที่ 18-20 พ.ย.2565 

และเปตองชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 ที่มูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬา

เปตอง วันที่ 21-24 พ.ย.2565 นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติที่จะส่งนัก

เปตองทีมชาติไทยเข้าแข่งขันรายการนานาชาติ เริ่มจากเปตองชิง

แชมป์โลก 2022 ประเภทชายเดี่ยว-หญิงเดี่ยว คู่ชาย-คู่หญิง-คู่ผสม 

ที่แคนาดา วันที่ 9-17 พ.ค.2565 ซึ่งรายการนี้นักเปตองทีมชาติไทย

เป็นแชมป์เก่าประเภทคู่หญิง-คู่ผสม ตามด้วยกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 

ที่เวียดนาม วันที่ 12-20 พ.ค.2565, เปตอง “เวิลด์เกมส์ 2022 หญิง

คู่ ที่สหรัฐ วันที่ 6-11 ก.ย.2565, เปตอง “แชมป์ชนแชมป์” 2022 ที่

ฝรั่งเศส เดือน ต.ค.2565 และเปตองชิงแชมป์โลก 2022 ที่ประเทศ

เบนิน วันที่ 8-12 ธ.ค.2565

‘บีจี’ คว้า ‘กิตติพงศ์ ภูแถวเชือก’ เสริมนายด่าน

ปทุมธานี • สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศคว้าตัว กิตติพงศ์ 

ภูแถวเชือก ผู้รักษาประตูวัย 32 ปี จากสโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี 

ทีมร่วมลีกเข้ามาร่วมทัพในเลกที่ 2 ฤดูกาล 2021-22 อย่างเป็น

ทางการเรียบร้อยแล้ว โดยการย้ายมาร่วมทัพ “เดอะ แรบบิท” ของ

กิตติพงศ์ ภูแถวเชือก นับเป็นนักเตะใหม่ที่เข้ามาเสริมทัพในเลกที่ 2 

ฤดูกาล 2021-22 ต่อจาก วรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ, ธรรมยุต รักบุญ, 

ประสิทธิ์ ผดุงโชค, อิคซาน ฟานดี และฟาหัส บิลังโหลด ที่ย้ายมา

ยังถิ่นบีจี สเตเดี้ยม ก่อนหน้านี้ โดยกิตติพงษ์กล่าวว่า “บีจีพียูคือทีม

แรกที่ยื่นข้อเสมอมา และตกลงกันได้ในทันที ซึ่งแสดงถึงความเชื่อ

มั่นในศักยภาพของเรา ว่าเราพร้อมที่จะฮึดสู้ ผมจึงไม่ต้องคิดเลย

ตอนที่ตอบตกลงย้ายมาร่วมทีมที่นี่ ฝากแฟนบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

ติดตามเชียร์และเป็นกำาลังใจให้ผมด้วย ผมจะพยายามแสดงศักย 

ภาพของตัวเอง และทำางานเต็มที่เพื่อช่วยให้สโมสรบรรลุเป้าหมาย

ในทุกรายการ” สำาหรับ กิตติพงศ์ ภูแถวเชือก ผู้รักษาประตูวัย 32 

ปี เคยผ่านการค้าแข้งกับหลายสโมสรในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น ทีโอ

ที เอสซี, สุพรรณบุรี เอฟซี, ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด, ราชบุรี มิตรผล 

เอฟซี, สุโขทัย เอฟซี และโปลิศ เทโร เอฟซี ในช่วงเลกแรกของ

ฤดูกาล 2021-22 ก่อนจะย้ายมาร่วมทัพ “เดอะ แรบบิท” ในช่วง

เลกที่ 2 ของฤดูกาลดังกล่าว

เตรียมระเบิดศึกปิงปอง ‘บีบีจี ปริ๊นเซส คัพ’

กรุงเทพฯ • สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมจัด                                                                             

การแข่งขัน “บีบีจี ปริ๊นเซส คัพ 2022” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง

ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมเงินรางวัลรวม 574,000 

บาท วันที่ 28-31 ม.ค.65 ที่รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า

สยามพารากอน กรุงเทพฯ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 12 ประเภท 

ประกอบด้วย ชายเดี่ยวทั่วไป, หญิงเดี่ยวทั่วไป, เยาวชนชายเดี่ยว

อายุไม่เกิน 13 ปี, 15 ปี, 17 ปี, 19 ปี, เยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่

เกิน 13 ปี, 15 ปี, 17 ปี, 19 ปี, รุกกี้ชายและรุกกี้หญิง โดยจะเปิด

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 ม.ค.65 ซึ่งจะรับสมัคร

ทางอีเมลเท่านั้น สมัครที่เว็บไซต์สมาคม www.ttatthailand.com 

หัวข้อการแข่งขันเทเบิลเทนนิส BBG PRINCESS CUP 2022 และ

กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อยและถูกต้อง สำาหรับวิธีการ

สมัครแข่งขัน Online (Link Log in สมัครแข่งขันรายการแข่งขัน

ต่างๆ ของสมาคม Link ลงทะเบียนนักกีฬาใหม่ ตรวจสอบรายชื่อ

นักกีฬาที่สมัครแข่งขันรายการต่างๆ) หลังจากสมัครแข่งขันตามระ                                                                          

บบเรียบร้อยแล้วผู้สมัครสามารถเช็กรายชื่อและแก้ไขได้ทันที จน

กระทั่งถึงวันปิดรับสมัคร เมื่อปิดรับสมัครและจะเปลี่ยนแปลง แก้ 

ไขเพิ่มเติมไม่ได้. 

ลอนดอน • เจอร์เกน คล็อปป์ 

กุนซือหงส์แดงยอมรับลิเวอร์พูล

ต้องโทษตัวเองในเกมที่บุกไปแพ้ 

เลสเตอร์ ซิตี 1-0 หลังโมฮัมเหม็ด                

ซาลาห์ ยิงลูกโทษไม่เข้า ส่วนประ                                                    

ตูโทษของ อเดโมลา ลุกแมน ทำา 

ให้การลุ้นแชมป์ของหงส์แดงเจอ

งานยากขึ้นไปอีก

ประตูในนาทีที่ 59 ของ 

อเดโมลา ลุกแมน เป็นประตูชัย                                         

ของเลสเตอร์ และทำาให้ลูกทีมของ 

เจอร์เกน คล็อปป์ ท่ีไม่แพ้ทีมใด

มา 10 แมตช์ติดต่อกันต้องสะดุด

ลงในเกมท่ีคิงพาวเวอร์ สเตเดียม

หลังจบแมตช์นี้ ลิเวอร์พูล

มีคะแนนตามหลัง “เรือใบสีฟ้า”  

แมนเชสเตอร์ ซิตี 6 คะแนน 

โดยแชมป์เก่ามีโปรแกรมเตะกับ

เบรนต์ฟอร์ดในวันพุธ

นับเป็นการพ่ายแพ้คร้ังแรก                          

ของหงส์แดงนับต้ังแต่พวกเขา

แพ้ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-2 เมื่อ

เดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา ซ่ึง

เกมน้ีลิเวอร์พูลมีโอกาสก่อน แต่ 

แคสเปอร์ ชไมเคิล ผู้รักษาประ

ตูของเลสเตอร์เซฟลูกโทษของ 

โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ ในช่วงคร่ึง

แรก ส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถ

ยิงประตูคู่แข่งได้เป็นคร้ังแรกนับ

ต้ังแต่เดือนมีนาคม

“พวกเราเล่นไม่ดีพอกัน

เอง ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วพวก

เผลอนิดเดียวเข้ามาถึงวันสุดท้ายของปี 2564 พร้อมจะ

สวัสดีปีใหม่ 2565 กันแล้ว แม้เราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนามา 2 ปีเต็มๆ และทำาท่าจะ

ต้องอยู่กับมันไปอีกระยะใหญ่ๆ กับ สายพันธุ์ ใหม่อย่างโอมิ              

ครอน ที่ว่ากันว่าจะเข้ามาแทนที่เดลตาในเวลาไม่ช้านาน แต่

ก็หวังว่าทุกท่านจะผ่านเหตุการณ์นี้ ไปได้ด้วยกัน และที่สำาคัญ

ยกการ์ดสูงไว้ก่อน อย่างอื่นค่อยว่ากัน..••..ฟุตบอลไทยกับ

เวียดนามคงต้องใส่กันอีกยาวๆ วันก่อน สหพันธ์ฟุตบอลอา

เชียน หรือ เอเอฟเอฟ ได้จัดพิธีจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอลชิง

แชมป์อาเชียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ประจำาปี 2022 ออกมา

เรียบร้อยแล้ว โดย “ช้างศึก” ทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่มซี ร่วมกับ 

เวียดนาม และ สิงคโปร์ ส่วนกลุ่มเอมี กัมพูชา, ติมอร์ เลสเต, 

ฟิลิปปินส์ และ บรูไน และกลุ่มบี อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เมียน                 

มา และ สปป.ลาว โดยการแข่งขันจะจัดที่ประเทศกัมพูชา 

ระหว่างวันที่ 14-26 กุมภาพันธ์ 2565..••..โดนโอมิครอน เราก็มีโอกาสมากเพียงพอแล้ว 

สิ่งที่เราจัดการกับลูกบอลนั้นไม่

ดีเลย พวกเราเล่นแมตช์นี้กันได้

แย่มาก” คล็อปป์กล่าว

“พวกเราควรเล่นเกมรับ

ได้ดีกว่าน้ี ซ่ึงถ้าเราสามารถเล่น

ได้ตามแนวทางของเราก็ไม่น่ามี

ปัญหา แต่ทำาไมแมตช์น้ีเราไม่ได้

เล่นแบบนั้นผมก็ไม่รู้จะอธิบาย

อย่างไร มีหลายอย่างที่ต่ำากว่า

มาตรฐานที่เคยเป็น”

ลิเวอร์พูลมาสะดุดกับเลส

เตอร์ ที่มีปัญหาทั้งเรื่องโควิด

และอาการบาดเจ็บและเพ่ิงโดน 

แมนเชสเตอร์ ซิตี ถล่มมา 6-3 

ซึ่งการพ่ายแพ้สร้างความกดดัน

ให้กับหงส์แดงมากขึ้นกับแมตช์

ต่อไปที่ต้องเจอคู่ปรับอย่างเชล

ซี ในแมตช์แรกของปี 2022 ใน

วันอาทิตย์นี้

“ตอนน้ีเราโดนทำาแต้มท้ิง

ห่างไปค่อนข้างเยอะ แต่ตอนน้ี

มันยังไม่ใช่ปัญหาของผม เพราะ

ถ้าเราสามารถเล่นฟุตบอลได้ใน

รูปแบบของเรา ฟุตบอลในแบบ

ลิเวอร์พูล พวกเราก็มีโอกาสที่

จะชนะมากขึ้น”  คล็อปป์กล่าว

“แต่ถ้าเราเล่นแบบคืนน้ีก็

ไม่ต้องไปคิดถึงเร่ืองการไล่ตาม 

แมนเชสเตอร์ ซิตี เลย อันดับ

แรกเราต้องไม่เล่นแบบแมตช์น้ี

ท่ีจังหวะผิดพลาดไปหมด และ

ที่สำาคัญคือไม่นิ่งพอที่จะไล่กลับ

มา น่ันคือความผิดพลาดของเรา”  

คล็อปป์กล่าว

ทางด้าน เบรนแดน ร็อด                        

เจอร์ส ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ กล่าว

ว่า “น่ีเป็นผลงานท่ีวิเศษสุดเป็น

ผลการแข่งขันท่ีน่าท่ึงสำาหรับเรา 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท่ีต้องเล่น

กับหน่ึงในทีมท่ีดีท่ีสุดในโลกแบบ

นี้”.

เล่นงานแล้วสำาหรับการแข่งขันฮอกกี้ชิงแชมป์เอเชีย ประเภท

ทีมหญิง วีเมนส์ เอเชียคัพ 2022 ที่สหพันธ์กีฬาฮอกกี้แห่ง

เอเชียมอบหมายให้ สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย เป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20-28 มกราคม 2565 ที่ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายกสมา

คมฯ บอกว่า การเปลี่ยนรูปแบบการรับนักท่องเที่ยวที่ต้องมีการ

กักตัว 7-10 วัน บวกกับสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศ ส่ง

ผลให้การแข่งขันรายการนี้ต้องย้ายไปแข่งขันที่ประเทศโอมาน

แทน..••..ฝ่ายจัดการแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการ เอช

เอชบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปียนชิพ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น

รายการเมเจอร์หญิงแห่งเอเชีย ประกาศโปรแกรมการแข่งขัน

ในฤดูกาลหน้าออกมาแล้ว โดยมีกำาหนดดวลวงสวิงระหว่างวัน

ที่ 3-6 มีนาคม 2565 ณ สนามเซนโตซา กอล์ฟคลับ ตันจง

คอร์ส ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 9 ที่ตันจงคอร์สเป็น

เจ้าภาพรายการนี้ รายการนี้เป็นการประชันฝีมือของศึกดวลวง

สวิงของยอดโปรสาวระดับโลกรวม 66 คน แข่งขันแบบสโตรก

เพลย์ 4 วันไม่มีการตัดตัว โดยมีผู้ร่วมให้การสนับสนุน อาทิ 

การท่องเที่ยวสิงคโปร์, เล็กซัส, โรเล็กซ์, เอออน, พานาโซนิค, 

อีซีซีโอ กอล์ฟ, อันเดอร์ อาร์มูร์, คอบรา กอล์ฟ, ไอซ์ เมาน์

เทน, ติ๊กต๊อก, ไทเทิลลิสต์ และ 100 พลัส..••

 พัตเตอร์หยก

 utaphao1818@gmail.com

ยูนิเวอร์ซิตีกอล์ฟ • นายชวลิต สุรังษี ผู้

อำานวยการฝ่ายกอล์ฟ สนามไทยคันทรีคลับ 

และนายชาญ วงศ์ลือเกียรติ์ ผู้อำานวย

การ บริษัท จีซีที มีเดีย จำากัด ตัวแทนผู้

จัดการแข่งขัน ร่วมมอบรางวัลชนะเลิศให้

กับทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุม แชมป์โตโยต้า 

ยูนิเวอร์ซิตี กอล์ฟ แชมเปียนชิพ 2020-

2021 ณ สนามไทยคันทรี คลับ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆ นี้ 

หัวหมาก • จ่าฝูง ‘ฉลามชลโต๊ะเล็ก’ ฟรีไฟร์ บลู

เวฟ ชลบุรี สะดุดอีกแมตช์ โดนทีเด็ดพาวเวอร์

เพลย์ “อัศวินเมืองหลวง” แบงค็อก บีทีเอส ยิง

เจ๊าก่อนหมดเวลา 1 นาที จบที่ 1-1 แบ่งแต้มกัน

ไป ด้านแบล็กเพิร์ลจบเสมอเอ็นที 2-2 ส่วนธรรม

ศาสตร์ฯ เฉือนหวิวสุราษฎร์ธานี 1-0  โดยหลัง

จบเกม จุตินันท์ รักษาทรัพย์ แข้งธรรมศาสตร์

ทำาเซอร์ ไพรส์แฟนสาวขอแต่งงานในสนามด้วย

การแข่งขันฟุตซอลไทยลีก 2021/2022 นัด

ที่ 17 ของฤดูกาล ที่อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา เกมคู่บิ๊กแมตช์ 

“อัศวินเมืองหลวง” แบงค็อก บีทีเอส อันดับ 4 ที่มี                                                                        

29 แต้ม พบ “ฉลามโต๊ะเล็ก” ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชล 

บุรี จ่าฝูงที่มี 41 แต้ม โดยคู่นี้พบกันในเลกแรก 

ชลบุรี ชนะมาได้ 4-2 

เกมนี้ฝั่ง “โค้ชโจ้” เสริมพันธ์ คุ้มถิ่นแก้ว 

กุนซือแบงค็อกฯ ไม่มีปัญหาจัดทัพตัวหลักลงกัน

ครบทั้ง 2 บราซิล และแข้งไทย นาวน, พีระพล 

ด้านคาร์ลอส เซซาร์ ของชลบุรี ยังไม่มีประตูมือ 

1 อรุษ เส็นบัตร ที่ยังไม่สมบูรณ์ รวมถึง รณชัย 

จูงวงษ์สุข ด้วย

เปิดเกมมาทั้ง 2 เปิดเกมแลกหมัดกันทันที 

แต่จบครึ่งแรกยังเจาะเอาประตูกันไม่ลง เสมอกัน

ที่ 0-0 จนครึ่งหลังเกมยังคงเปิดแลกกันสนุกผ่าน 

2 นาที ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี นำาก่อน 1-0 จากมู

ฮัมหมัด อุสมานมูซา ยิงแฉลบอราซาเข้าไป

กระทั่งช่วงท้ายเกม 4 นาทีสุดท้าย แบง   

ค็อกฯ พยายามเร่งด้วยการหันมาเล่นพาวเวอร์ถึง 

น.39 ก็มาตีเสมอได้สำาเร็จ บอลจาก นาวิน รัตน

วงศ์สวัสด์ิ จ่ายทะลุช่องให้ ปัญญา อรัญภูวนารถ 

วางเท้าแปโล่งๆ สกอร์ 1-1 ท้ายเกมทำาอะไรกันต่อ

ไม่ได้ ทำาให้จบเกมแบ่งแต้มกันไป ฟรีไฟร์ บลูเวฟ 

ชลบุรี ยังนำาเป็นจ่าฝูงมี 42 แต้ม ส่วน แบงค็อก 

บีทีเอส ก็ยังอยู่อันดับ 4 เหมือนเดิม มี 30 แต้ม

ส่วนผลการแข่งขันอีก 2 คู่ แบล็กเพิร์ล 

ยูไนเต็ด เสมอ เอ็นที ฟุตซอลคลับ 2-2 และธรรม 

ศาสตร์ สแตลเลียน เฉือนสุราษฎร์ธานี 1-0

โดยหลังเกมคู่ ธรรมศาสตร์ สแตลเลียน 

ชนะ สุราษฎร์ธานี 1-0 “เจ้าเจ” จุตินันท์ รักษา

ทรัพย์ แข้งทีมชาติไทยชุด 20 ชุดแชมป์อาเซียน 

2018  ทำาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแฟนสาว “น้องดิว” 

ณิชการต์ บุญสด อายุ 23 ปี เป็นเจ้าหน้าที่ทีม

และช่างภาพของสโมสรเอ็นที ฟุตซอลคลับ หลัง

จากคบหาดูใจกันมากว่า 2 ปี

“น้องดิว” เปิดใจว่า ได้เจอกันในการแข่ง 

ขันฟุตซอลกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 47 ที่ปทุมธา 

นี ตอนนั้นเจเล่นฟุตซอล ส่วนหนูเป็นเจ้าหน้าที่

ฝ่ายจัดการแข่งขัน.

หงส์แพ้‘คล็อปป์’รับต้องโทษตัวเอง

กรุงเทพฯ • ตามท่ีสหพันธ์กีฬาฮอกก้ีแห่งเอเชียได้

มอบหมายให้สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย 

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้กลางแจ้ง

ประเภททีมหญิงรายการ Women’s Asia Cup 

2022 ระหว่างวันที่ 20-28 มกราคม 2565 โดยจัด

ขึ้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง                                                                     

เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา คลองหก 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

“บิ๊กแนต” นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 

นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย ได้เรียก

ประชุมคณะกรรมการบริหารด่วนได้กล่าวว่า นับ

ว่าเป็นข่าวร้ายของวงการฮอกก้ีเมืองไทยอย่าง                                                                    

มาก หลังจากท่ีทาง ศบค.ได้ประกาศเรื่องของนัก                                                                      

ท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีต้องเดินทางเข้าประ 

เทศไทยต้องทำาการกักตัวอย่างน้อย 7-10 วัน ตาม                                                                  

เงื่อนไขของการฉัดวัคซีนตามจำานวนโดสท่ีกำาหนด

ไว้ และเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์

โควิด-19 ท่ีสายพันธ์ุโอมิครอนเร่ิมลุกลามหนักใน

บ้านเรา ท่ีต้องให้ทุกคนรอคอยจนถึงวันท่ี 4 ม.ค.

2022 จึงทำาให้ทางสหพันธ์ฮอกก้ีโลก (FIH) และ

สหพันธ์ฮอกก้ีแห่งเอเชีย (AHF) ได้ทำาการหารือกับ

ผมกับความเป็นไปได้ท่ีจะจัดต่อไปได้หรือไม่ ซ่ึงทาง

เราไม่สามารถทำาตามเง่ือนไขของโลกและเอเชีย

ได้ในเรื่องของการกักตัว จึงยอมให้เขาย้ายสนาม

แข่งขันชิงแชมป์เอเชียผู้หญิงจากประเทศไทยไป

แข่งท่ีประเทศโอมาน ท้ังๆ ท่ีประเทศโอมานไม่มี

สิทธ์ิได้เข้าทำาการแข่งขัน

“ฉะน้ันเรามีความจำาเป็นต้องส่งทีมหญิงชุด

ใหญ่ทีมชาติไทยไปแข่งขันท่ีโอมานตามวันเวลา

เดิม คือวันท่ี 20-28 มกราคมปีหน้า เพื่อรักษาอัน 

ดับท่ี 6 ของทวีปเอเชียไว้เพื่อสิทธ์ิในการเข้าแข่งขัน

กีฬาเอเชียนเกมส์ที่จีนในปีหน้า ซึ่งชาติที่เข้าร่วม                                                        

แข่งขัน 8 ชาติ ประกอบไปด้วย 

จีน, ญ่ีปุ่น, เกาหลีใต้, อินเดีย, มา                                                 

เลเซีย, ไทย, สิงคโปร์ และอิน 

โดนีเซีย โดยรายการน้ียังแข่ง 

ขันเพื่อคัดเลือกเอาอันดับ 1-3 

เป็นตัวแทนเอเชียไปแข่งขันชิง

แชมป์โลกหรือเวิลด์คัพในปีหน้า

ต่อไป”

นายชัยภักด์ิ ศิริวัฒน์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ความ

เสียหายจากการท่ีประเทศไทยถูกยกเลิกในการเป็น

เจ้าภาพจัดท่ีกำาหนดไว้เป็นท่ีเรียบร้อยคือ สมาคมได้

จ่ายเงินมัดจำาโรงแรม Novotel Fu ture Park ไป                             

แล้วเป็นเงินจำานวน 800,000 บาท นอกจากน้ีสมา                           

คมได้ส่งช่างเข้าไปทำาการปรับปรุงสนามคลองหก                           

ทำาการเปล่ียนห้องส้วมใหม่หมดท้ังสนาม ทาสีใหม่                                                            

และปรับปรุงเปลี่ยนแอร์ 12 ตัวในสนามทั้งหมด                                                          

หลังจากที่ไม่ได้ถูกใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี เป็น

เงินจำานวนกว่าครึ่งล้าน นอกจากน้ียังเป็นความ

เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย แต่ถึง 

อย่างไรสมาคมก็ยังต้องจัดงบประมาณเพ่ิมเติม 

จากเดิมเราไม่ต้องเดินทางไม่มีค่าใช้จ่าย แต่คร้ังน้ี

ต้องมีงบเดินทางต๋ัวเครื่องบิน ท่ีพักโรงแรม เพ่ิมเติม                                                                     

มาอีกจากการท่ีเราถูกยก เลิกจัดเกมแข่งขันฮอกกี้

หญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้.

‘โอมิครอน’พ่นพิษลามมาถึงฮอกกี้ ไทย

สหพันธ์ โลกย้ายศึกอช.ไปจัดที่ โอมาน

‘บลูเวฟชลบุรี’เจ๊ายังรั้งจ่าฝูงต่อไป

ประตูชัย • อเดโมลา ลุกแมน (ขวา) ฉลองกับ เจมส์ แมดดิสัน และลุก โธมัส หลังยิงประตูชัยให้ เลส

เตอร์ ซิตี เปิดคิงพาวเวอร์ สเตเดียม ในเมืองเลสเตอร์ เฉือนชนะลิเวอร์พูล 1-0 ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก

‘เจ’ จุตินันท์ รักษา

ทรัพย์ แข้งทีมชาติ

ไทยชุด 20 ชุดแชมป์

อาเซียน 2018 ผู้เล่น

ธรรมศาสตร์ สแตล

เลียน ทำาเซอร์ ไพรส์

ขอแฟนสาว “น้องดิว”  

ณิชการต์ บุญสด 

อายุ 23 ปี แต่งงาน 

โดยฝ่ายหญิงเป็นเจ้า

หน้าที่ทีมและช่าง

ภาพของสโมสรเอ็นที 

ฟุตซอลคลับ กฤษดา วงษ์แก้ว กัปตันทีมตัวเก๋าของฟรี ไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

กษตรกรถือเป็นหน่ึงเสาหลักสำาคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

เพราะในแต่ละปีไทยส่งออกพืชผล

ทางการเกษตรไปต่างประเทศจำานวนมาก ไม่

ว่าจะเป็นเครื่องเทศ ยางพารา มันสำาปะหลัง 

ข้าว สินค้าแปรรูปอื่นๆ มากมาย ดังน้ัน การ

ส่งเสริมเกษตรกร หรือการเข้าช่วยสนับสนุน

ในด้านต่างๆ จึงสำาคัญควบคู่ไปกับการให้

ความรู้และพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 

เพื่อมาช่วยเพ่ิมผลิตผลและมูลค่าให้กับสินค้า 

สอดคล้องกับโมเดล เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 

Economy) ท่ีจะช่วยให้การแปรรูปผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตรมีมูลค่ามากข้ึน 

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำานึก

รักบ้านเกิด ร่วมกับ กรมส่งเสริม

การเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และดีแทค (dtac) จึง

ได้มีการจัดทำาโครงการคัดเลือก

เกษตรกรสำานึกรักบ้านเกิด เฟ้น

หาเกษตรกรท่ีมีศักยภาพ พร้อม

สนับส นุนและยก ย่อง เ ชิด ชู

เกษตรกรไทยท่ีมีแนวความคิดและ

การปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ โดยใช้

องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาและต่อยอด

เพ่ิมมูลค่าให้ผลผลิต ท้ังยังสร้างความม่ันคง

ย่ังยืนให้แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม 

และชุมชนโดยรอบ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย

ของภาครัฐในเรื่องเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG)

โดยการคัดเลือกเกษตรกรสำานึกรัก

บ้านเกิดประจำาปี พ.ศ.2564 คร้ังท่ี 13 ภายใต้

แนวคิด เกษตรสร้างสรรค์ สุขย่ังยืน จำานวน 

10 คน ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นราธิป ภูมิถาวร 

เกษตรกรจากฟาร์มปูนาชญาดา จ.สุโขทัย, 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จิรภัทร คาดีวี 

เกษตรกรจากแสนบุญฟาร์ม จ.กาฬสินธ์ุ และ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ธนวัฒน์ มโน

วชิรสรรค์ เกษตรกรจากสวนบ้านแม่ จ.พังงา

และเกษตรดีเด่น ได้แก่ เกษตรกร 

ดีเด่น นภัสวรรณ เมณะสินธ์ุ เกษตรกรจาก

สวนเบญจมาศนภัสวรรณ จ.อุบลราชธานี, 

อิสมาแอล ลาเต๊ะ เกษตรกรจากสวนนูริส

ฟาร์ม จ.ยะลา, ภิญญา ศรีสาหร่าย เกษตรกร

จากฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ จ.ราชบุรี, 

ภัทรฤทัย พรมนิล เกษตรกรจากนพรัตน์

ฟาร์ม จ.นครพนม, พิริยากร ลีประเสริฐพันธ์ 

เกษตรกรจาก GardenThree จ.หนองคาย, รัฐ

รินทร์ สว่างสาลีรัฐ เกษตรกรจากไร่ดีต่อใจ 

จ.สระแก้ว และมโนธรรม ชูแสง เกษตรกร

จากบ้านไร่ ชายน้ำา ฟาร์มนก จ.สุราษฎร์ธานี

บุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรม 

การมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำานึกรักบ้านเกิด 

กล่าวว่า โครงการน้ีได้เร่ิมต้นข้ึนเพื่อส่งเสริม

เกษตรกรในการทำาเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการ

ให้องค์ความรู้ หรือให้ทุนสนับสนุน ตลอด 12 

ปีท่ีผ่านมาโครงการเกษตรกรสำานึกรักบ้าน

เกิด เร่ิมต้นด้วยการค้นหาปราชญ์ทางเกษตร

ว่าด้วยทฤษฎีใหม่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง ต่อด้วยโครงการในพระราชดำาริของ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร อาทิ ต้นแบบ

กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์

การเกษตร เกษตรกรเจ้าของแผนธุรกิจสินค้า

เกษตรออนไลน์ ไปถึงการส่งออกไปยังต่าง

ประเทศโดยเกษตรกรเอง

‘ฟาร์มปูนาวิถีอินทรีย์’
ชนะเลิศเกษตรกรสำานักรักบ้านเกิดครั้งที่ 13   

“ในปีน้ีก็จะเห็นว่าเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

ประกวดในโครงการ สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง

ต้ังแต่ต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำา โดยเน้นให้เกษตรกร

ไทยได้รู้จักการทำาการเกษตรแบบวิถีอินทรีย์ 

พร้อมผสมผสานนำาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ต่างๆ มาประยุกต์และปรับใช้ไปกับกระบวนการ

ผลิต ตลอดจนนำาไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังทาง

ด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้

สอดรับไปกับนโยบายของภาครัฐท่ีว่าในเร่ือง

ของเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน สามารถต่อ 

ยอดสู่การส่งออกผ่านช่องทางทางการตลาดท้ัง

ออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา

อย่างย่ังยืนในทุกภาคมิติ” บุญชัยกล่าว 

ด้านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กล่าวว่า ในช่วงปี 2562 ประเทศไทยมี

ศักยภาพทางด้านการส่งออกอาหารอันดับ 

ท่ี 2 รองจากจีน มีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท 

โดยสินค้าเกษตรอยู่ในอันดับท่ี 13 ของโลก 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีพ้ืนท่ีทำาเกษตรเพียง 

149 ล้านไร่ มีพ้ืนท่ีชลประทานไม่ถึง 30% แต่

เพราะพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ประเทศและเกษตรกร

ไทยเก่งจึงเป็นข้อได้เปรียบ จึงสามารถผลิต

สินค้าเกษตรได้ท้ัง 365 วันใน 3 ฤดู รวมไป

ถึงความร่วมมือของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม 

และเอกชนท่ีสามารถนำาสินค้าเกษตรไป

แข่งขันในตลาดโลกได้ ดังน้ัน ในปัจจุบัน

ภาครัฐจึงได้สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 

ท่ีจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และข้อมูล 

เพื่อเป็นอีกทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้เกษตรกรเข้า

ถึงข้อมูลให้มากและง่ายท่ีสุด เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ตลาดนำาการผลิต เพื่อให้รายได้

ของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

และอุปสงค์ โดยคำานึงถึงความต้องการของ

ตลาด เพราะความนิยมด้านสุขภาพของผู้

บริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด อย่าง

ในปีท่ีผ่านมาเกษตรอินทรีย์ไทยสามารถทำา

โครงการข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ โดยเป้าหมาย

ในปีน้ีคือ 1.3 ล้านไร่ เมื่อรากฐานแข็งแรงใน

ปีน้ี ขาดว่าโครงการข้าวอินทรีย์จะเติบโตแบบ

ก้าวกระโดดในปีหน้า 

อลงกรณ์กล่าวอีกว่า ท่ีสำาคัญคือการ

ทำางานบูรณาการกับทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาควิชาการ และเกษตรกร ใน

การร่วมกันส่งเสริม หาแนวทางและพัฒนา

เกษตรไทย จากการจัดกิจกรรมประกวด 

เกษตรกรสำานึกรักบ้านเกิด จะส่งผลให้การ

พัฒนาภาคการเกษตรของไทย เกิดความเข้ม

แข็ง ม่ันคง ย่ังยืน และก้าวไกลย่ิงๆ ข้ึนไป 

พร้อมท้ังช่วยทำาให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ี

ดีและมีความสุขอย่างแท้จริง

นราธิป ภูมิถาวร เกษตรกรจากฟาร์ม

ปูนาชญาดา ได้เล่าว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ

อย่างมากสำาหรับรางวัลชนะเลิศ แต่ส่ิงท่ีภาค

ภูมิใจตลอดระยะเวลา 6 ปีในการทำา

ฟาร์มปูนา คือการให้ความรู้และ

ส่งเสริมเกษตรกรท่ีหันมาสนใจ

การทำาฟาร์มในการสร้างราย

ได้ ซ่ึงตนเองเคยทำางานเป็น

ครูสอนวิศวะในมหาวิทยาลัย 

และได้หันมาทำาฟาร์มปูนา 

จากความชอบทานปูนาของ

ภรรยา จึงได้มีการนำาความรู้

ท่ีตนมีและความชอบมาผสม

ผสานกัน โดยปูนาท่ีเล้ียงจะใช้น้ำา

สะอาดคือ น้ำาประปา โดยใช้น้ำาเล้ียงปูนา

ประมาณ 5-10 ซม. มีการจำาลองฝนเทียมเพื่อ

ให้ปูออกลูก เปล่ียนถ่ายน้ำาทุกๆ 5-7 วัน ส่วน

อาหารก็ใช้ผักตบชวาและหญ้าอ่อนๆ ให้กิน 

ซ่ึงได้มาตรฐานการเล้ียงปูนาระบบปิด (GAP) 

จากกรมประมง โดยปูนาสามารถขายได้ต้ังแต่

ช่วงอายุ 2 เดือน ซ่ึงผมก็นำาแปรรูปเป็นผลิต 

อาทิ ปูนาดองน้ำาปลา ปลาร้าปูนา น้ำาพริก

ปูนา ต้มยำาก้อนปูนา และอื่นๆ ซ่ึงได้รับการ

ข้ึนทะเบียน OTOP ส่งขายในประเทศและต่าง

ประเทศ สร้างรายได้ให้เกษตรกรในเครือข่าย 

กระจายรายได้สู่ชุมชน นอกจากน้ีปูนาท่ีตาย

ไม่สามารถใช้ได้ก็น้ำามาหมักเป็นปุ๋ย ไม่เป็น

ของเสียส่งกล่ินเหม็นให้ชุมชนอีกด้วย

จิรภัทร คาดีวี เกษตรกรจากแสนบุญ

ฟาร์ม บอกว่า จากแนวคิดปลูกผักอินทรีย์ทาน

เพื่อช่วยให้พ่ีสาวท่ีป่วยอยู่กับครอบครัวให้

นานท่ีสุด จึงเป็นจุดเร่ิมต้นในการคิดทำาเกษตร

อินทรีย์ครบวงจร โดยใช้ความรู้ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาด้ังเดิม จน

ได้ผลผลิตท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ได้แก่ 

ผักสลัด น้ำาพริกกุ้งสมุนไพร กุ้งก้ามกรามสด 

กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง ท่ีสามารถขนส่งไปยังผู้

บริโภคได้ เหมือนได้ทานสดๆ 

ธนวัฒน์ มโนวชิรสรรค์ เกษตรกร

จากสวนบ้านแม่ เล่าว่า จากท่ีทำางานเป็นนัก

ออกแบบในเมือง จึงมีความคิดในการกลับไป

ดูแลแม่ โดยหันมาทำาเกษตร โดยผลิตผลเด่นคือ 

มังคุดออร์แกนิก ซ่ึงได้ออกแบบชะลอมมาเป็น 

กล่องพัสดุในการใช้ขนส่ง เพื่อสร้างมูลค่าให้กับ

สินค้าและป้องกันความเสียหายด้วย นอกจากน้ี

ยังมีการแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำา

มังคุดสกัดเย็น มังคุดกวน มะม่วงเบาแช่อ่ิม. 

เ

บุญชัย 

เบญจรงคกุล

อลงกรณ์ 

พลบุตร

บรรยากาศในการมอบรางวัลเกษตรกรสำานึกรักบ้านเกิดธนวัฒน์ มโนวชิรสรรค์ เกษตรกรจากสวนบ้านแม่

จิรภัทร คาดีวี เกษตรกรจากแสนบุญฟาร์มนราธิป ภูมิถาวร เกษตรกรจากฟาร์มปูนาชญาดา

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” น้อมรับพระราชดำาริ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พัฒนา

เด็กและเยาวชนหลังโควิด-19 สร้างสมดุล 

4 ด้าน พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา  

พลศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอนทุกระดับ ทุกประเภท ซึ่งทั้ง สพฐ. 

และ สอศ.

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 น.ส.ตรีนุช 

เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา  

ธิการ เปิดเผยว่า จากการที่สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่อง “การ

พัฒนาเด็กและเยาวชนหลังโควิด-19” ในการ

เป็นประธานการประชุมวิชาการ การพัฒนา

เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร หรือ กพด. 

ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ประจำาปี 2564 ว่า การพัฒนาการ

ศึกษาที่สมดุลมี 4 ด้าน คือ

1.พุทธิศึกษา หมายถึงวิชาการด้าน

ต่างๆ 2.จริยศึกษา เรื่องของคุณงามความ

ดี ความคิดดี ซึ่งจริยศึกษาที่สำาคัญและต้อง

สอน คือ เรื่องความซื่อสัตย์ 3.หัตถศึกษา 

หรือการศึกษาที่ใช้มือหยิบจับ การทำางานช่าง

ต่างๆ 4.พลศึกษา เพื่อให้ร่างกายและสมอง

แข็งแรงมีกำาลัง ไม่ใช่มีแต่ความรู้ไม่มีพลังก็

ไม่มีประโยชน์นั้น ตนได้น้อมรับกระแสพระ

ราชดำารัสของพระองค์ท่าน โดยได้มอบหมาย

ให้สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (สพฐ.) และสำานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ.) นำาการพัฒนาการ

ศึกษาที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน มาพิจารณากำาหนด

ไว้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอนทุกระดับ ทุกประเภท ซึ่งทั้ง สพฐ. 

และ สอศ. กำาลังดำาเนินการปรับปรุงหลักสูตร

และการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้

รมว.ศึกษาธิการเผยว่า น้อมนำาพระ

ราชดำารัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรง

เน้นย้ำาถึงการแก้ปัญหาเรื่องคนที่ฟังและพูด

ภาษาไทยไม่ได้ ที่ต้องหาวิธีการใหม่ๆ มา

ฝึกให้เด็กอ่าน-เขียน และต้องเอาจริงเอา

จังกว่าเดิม การแก้ปัญหาครูขาดทักษะใน

การสอนออนไลน์ การจัดการเรียนการสอน

‘ตรีนุช’น้อมรับสนองพระราชดำารัสปรับการศึกษาหลังโควิด

สาธารณสุข • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ร่วมภาคีเครือข่าย จัดทำาแนวทางการประเมิน 

และคัดกรองผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมาสุรา 

ถ่ายทอดให้เครือข่าย อสม. 1.05 ล้านคน นำา

ไปใช้ปฏิบัติ ร่วมสกัดอุบัติเหตุที่เกิดจากการ

มึนเมาสุราของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 2565 เป็นศูนย์

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นพ.ธเรศ 

กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข 

กล่าวว่า ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปี

ใหม่ (29 ธันวาคม 2564–4 มกราคม 2565) 

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมความ

พร้อมดูแลประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำาเนา

หรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ 2565 ทั้งด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข และการรณรงค์ความปลอดภัย

ทางถนน ซึ่งกรม สบส.ในฐานะหน่วยงานที่

มีความใกล้ชิดกับเครือข่ายสำาคัญของระบบ

สาธารณสุขไทย อย่างอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมู่บ้าน หรือ อสม. จึงได้ร่วมกับภาคี

เครือข่าย จัดทำาแนวทางการประเมิน และคัด

กรองผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมาสุรา ถ่ายทอดให้

เครือข่าย อสม.ที่มีจำานวนกว่า 1.05 ล้านคน 

ทั่วประเทศ ได้นำาไปใช้ปฏิบัติ ณ ด่านชุมชน 

พร้อมขอความร่วมมือจากพี่น้อง อสม.

ในการร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การลด

อุบัติเหตุ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่

อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่

ขับ” ให้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เกิดการบาด

เจ็บ เสียชีวิต จากอุบัติเหตุที่มาจากการมึนเมา

สุราของผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นศูนย์ และ

นอกจากการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน

แล้ว ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ พี่น้อง อสม.ก็จะ

ช่วยเฝ้าระวัง สอดส่อง การบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อป้องกันการกระทำาผิดเกี่ยวกับการจำาหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการจำาหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุ ต่ำากว่า  

20 ปี เพื่อป้องกัน และลดความสุ่มเสี่ยงที่จะ

เกิดอุบัติเหตุ หรือการทะเลาะวิวาทจากการ

เมาสุราในกลุ่มเยาวชน

ขณะที่ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รอง

อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ในส่วนบทบาทของ 

อสม.ประจำาด่านชุมชนนั้น นอกจากการร่วม

ตั้งด่านกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแล้ว อสม.ยังมีบทบาทในการทดสอบ

ผู้ขับขี่ที่สงสัยว่าดื่มแล้วขับที่อยู่ในชุมชน โดย

ใช้การสังเกตและประเมินอาการมึนเมาสุรา

เบื้องต้น โดยการสังเกตลักษณะทางกายภาพ 

อาทิ มีอาการเดินโซเซ ตาเยิ้มแดง มีกลิ่น

สุรา และให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะประเมินอาการ

มึนเมาสุรา เบื้องต้นด้วย

วิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 1.“แตะจมูกตัวเอง” 

ยืดแขนไปข้างหน้าแล้วชี้นิ้วออกไป จากนั้นให้

งอศอกและเอานิ้วมาแตะที่ปลายจมูกโดยไม่

ลืมตาหากแตะจมูกที่ปลายจมูกไม่ได้แสดงว่า

บุคคลนั้นน่าจะอยู่ในภาวะเมาสุรา

2.“เดินแล้วหัน” ยืนตัวตรง เดินสลับ

เท้าโดยให้สันชิดปลายเท้าเป็นเส้นตรงไปข้าง

หน้า 9 ก้าว แล้วหันตัวด้วยเท้า 1 ข้าง จากนั้น

เดินสลับเท้าแบบส้นชิดปลายอีก 9 ก้าว หาก

ไม่สามารถเดินให้ส้นเท้าชิดปลายเท้าได้ต้องใช้

แขนช่วยพยุงหรือล้มเซ แสดงว่าบุคคลนั้นน่า

จะอยู่ในภาวะมึนเมาสุรา

3.“ยืนขาเดียว” ยืนตัวตรง ยกขาข้าง

หนึ่งขึ้นจากพื้น 15 เซนติเมตร เริ่มนับ 1000, 

1001, 1002… จนกว่าจะครบ 30 วินาที 

หากตัวเซวางเท้าลง เขย่ง หรือใช้แขนทรงตัว

แสดงว่าบุคคลนั้นน่าจะอยู่ในสภาวะมึนเมา

สุรา อสม.จะให้นั่งพักและประเมินซ้ำาทุกๆ  

30 นาที หากอาการไม่ดีขึ้นจะติดต่อให้ญาติมา

รับกลับที่พักต่อไป.

การอุดมศึกษาฯ • เมื่อวันที่ 29 ธันวา

คม 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรม

ทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จาก

ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

ในหลายๆ กรณีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่ง

ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารและภาพ

ลักษณ์ของอุดมศึกษาไทย ส่วนหนึ่งเกิด

ขึ้นจากโครงสร้างของการบริหาร ในระดับ 

สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

บัดนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 

ได้จัดทำาแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลของ

สถาบันอุดมศึกษาและประกาศเพื่อเป็น

แนวทางในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการ

บริหาร ลดความขัดแย้ง และสนับสนุน

ให้ เกิดกลไกการถ่วงดุลการบริหาร 

ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย อาทิ

ธรรมาภิบาลในระดับสภาสถาบัน

อุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาควร

มีการกำาหนดสัดส่วนจำานวนกรรมการ 

สภาฯ โดยให้มีบุคคลภายนอกไม่น้อย

กว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการสภา

ทั้งหมด ให้สภาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สรรหาผู้สมควรดำารงตำาแหน่งนายกและ

กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบ

ด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเป็นจำานวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง 

และประธานคณะกรรมการสรรหาควร

เป็นบุคคลภายนอก หากบุคลากรภายใน

จะมาเป็นคณะกรรมการสรรหาควรผ่าน

การคัดเลือกจากบุคลากรภายในและ

ไม่ใช่ผู้ดำารงตำาแหน่งบริหาร 

ผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งนายกและ

กรรมการสภาไม่ควรจำากัดเกณฑ์อายุ 

แต่ควรผ่านการฝึกอบรมเสริมทักษะ

และเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในการ

บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา นายก

และกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิควรมี

วาระการดำารงตำาแหน่งคราวละไม่เกิน  

4 ปี และไม่ควรดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้ว

เกินกว่า 8 ปี สภาสถาบันอุดมศึกษาต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล รวม

ถึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบ

ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงจากบุคคลซึ่ง

เป็นกลางที่ ได้รับการยอมรับอย่างกว้าง

ขวาง/ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่าง

สภาสถาบันอุดมศึกษากับอธิการบดี

จนทำาให้เกิดความเสียหายแก่สถาบัน

อุดมศึกษาอย่างร้ายแรง หากนายก

สภาหรืออธิการบดีแจ้งสำานักงานปลัด

กระทรวงทราบ หรือในกรณีสำานักงาน

ปลัดกระทรวงพบว่ามีปัญหาดังกล่าวเกิด

ขึ้น ให้สำานักงานปลัดกระทรวงเสนอ กกอ. 

เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีต่อไป

ส่วนธรรมาภิบาลในระดับผู้บริหาร

สถาบันอุดมศึกษา ในการสรรหาอธิการบดี 

ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะ

กรรมการสรรหาผู้สมควรดำารงตำาแหน่ง 

และกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และ

เงื่อนไขการได้มาซึ่งอธิการบดี โดยคำานึงถึง

ความโปร่งใส และความมีประสิทธิภาพใน

การบริหารงานเป็นสำาคัญ คณะกรรมการ

สรรหาผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดี

ควรเป็นบุคคลภายนอกไม่ต่ำากว่า 2 ใน 3 

ของกรรมการสรรหาทั้งหมด ทั้งนี้ ต้อง

มีกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรง

คุณวุฒิไม่เกิน 1 ใน 3 และเป็นบุคลากร

ภายในไม่เกิน 1 ใน 3 อธิการบดีควรมีวาระ

การดำารงตำาแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี และ

ไม่ควรดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้วเกินกว่า 

8 ปี เมื่อการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้สภา

พิจารณาให้ได้ข้อยุติ โดยการพิจารณาต้อง

โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม ก่อนเสนอ

สำานักงานปลัดกระทรวงเพื่อดำาเนินการต่อ

ไป ให้กำาหนดระยะเวลารักษาการอธิการบดี

ได้ไม่เกิน 180 วัน และสามารถขยายได้หนึ่ง

ครั้งไม่เกิน 90 วัน.

ระดมอสม.1.05ล้านคนต้ังด่านลดอุบัติเหตุปีใหม่

อว.แก้ปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

ที่ต้องสอนให้เด็กเรียนรู้รอบด้าน มีทักษะ

ชีวิต ทักษะการทำางาน โดยต้องออกแบบ

การสอนแบบปฏิบัติที่เน้นให้เด็กนักเรียน

ลงมือปฏิบัติด้วยนั้น มาพิจารณาปรับปรุง

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

พร้อมนำาสิ่งที่พระองค์ท่านทรงริเริ่มทำากับ

โรงเรียนในโครงการ กพด. มาขยายผลต่อ

ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น 

เรื่องการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำาหรับ

ระดับประถมศึกษา และสื่อ 65 พรรษาฯ 

สำาหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีอยู่ใน

ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทานที่ช่วย

ได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

เรื่องการสอนคุณธรรมจริยธรรม

ความซื่อสัตย์ ที่เน้นให้เด็กมีความซื่อสัตย์ 

ครูก็ต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยนั้น ก็จะมีการ

ปรับปรุงการวัดและประเมินผลให้หลาก

หลายเหมาะสมกับวิธีการสอน และมีการ

นิเทศการสอนด้วย

นอกจากนี้ น.ส.ตรีนุชระบุว่า จากที่ ได้

เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐประ 

ชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ส่งผลกระทบถึง

อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ส่งผล

ให้ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งเป็นโรงเรียนใน

โครงการ กพด. ได้รับผลกระทบเกิดความเสีย

หายด้วยนั้น ตนได้มอบหมายให้ สพฐ.เร่งสำารวจ

ความเสียหายและดูแลซ่อมแซมโดยด่วนแล้ว.
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

า-ไม่บ้า..

 ผมว่าลองอ่านข้อความที่คุณกานต์ วิภากร เมียร็อกเกอร์

ชื่อก้อง “คุณเสก โลโซ” โพสต์ ด้วยพินิจ-พิเคราะห์ก่อน

เถอะ..

“ถึงเสือ&กวาง” พร้อมคุย? แต่ทำาไมใครติดต่อไปก็ไม่กล้ารับ 

แต่กล้าพูดแม่ทำาร้าย 1.ถ้าจะทำาร้ายทำาไมจะทำาไม่ได้ แต่ทำาไมไม่ทำา

สักที

2.รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี ยังสมควรต้องใช้ในสถานการณ์ปัจจุ 

บันที่ทำาให้คดีสะเทือนขวัญ ลูกทำาร้ายแม่ เกลื่อนเมืองในขณะนี้

3.ยอมรับว่าเลี้ยงลูกผิดมาตลอด เหมือนไข่ในหิน ไม่ให้ใคร

แตะ สิ่งนี้คือความผิดขั้นรุนแรงที่สุดในชีวิตเรา 4.จึงทำาให้ลูกเห็น  

แม่เป็นแค่คนใช้ท่ีคอยหาเงินอย่างเดียวโดยไม่เคยถามเลยว่า “เหนื่อย

ไหม”

5.ทุกคำาพูดที่ออกจากปาก หรือข้อความ สุภาพอ่อนโยน และ

อบอุ่น ดูมีความสุข แม้ว่าในขณะนั้นแม่กำาลังร้องไห้ แต่ลูกไม่เคยรับ

รู้ถึงความทุกข์ของแม่เลย

6.เป็นเช่นน้ันจนถึงจุดนึงท่ีลูกลืมตัว เห็นแม่เป็นแค่คนใช้ และ

ให้ใครไม่รู้มาลามปามแม่ตัวเอง แล้วปกป้องอย่างไม่สนความจริง

7.คอยใส่ร้ายว่าแม่ระรานเค้า พอแม่พูดว่า นัดมาเจอตัว

เป็นๆ ดีกว่า ว่าเรื่องไหนจริงเท็จ กลับหายเงียบ

8.แล้วในที่สุดก็เล่นแท็กทีมใส่ร้ายแม่ตัวเอง บาปกรรมนี้ ใหญ่

หลวงยิ่งนัก ดูแลตัวเองดีๆ การทำาร้ายบุพการีไม่ว่าจะทางไหน เป็น

บาปหนัก แม่อโหสิกรรมแค่ไหน กฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอ

9.จริงๆ แล้ว ไม่ได้กลัวแม่ทำาร้ายหรอก แต่กลัวแม่เอาเงิน

คืน 10.ความเจ็บปวดของแม่คือ – ลูกกังวลแค่เรื่องเงิน – เอาเงิน

ไป ทั้งๆ ที่บอกว่าจะเอามาคืน เมื่อถึงเวลาเหมือนมีใครคอยดึงไว้ไม่

ให้คืน

– เงินของแม่อยู่ที่ลูกเกือบ 30 ล้าน หรืออยู่ที่คนรอบข้าง

เลวๆ นั้น ลูก ผช บอกจะคืน และจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับแฟน ใน

ที่สุดก็ไม่คืนแม่แต่บาทเดียว – โดนทุกคนหลอกโกง แม้กระทั่งลูกตัว

เองก็หลอก

– นั่นเป็นเงินที่แม่ต้องดูแลครอบครัว และคดีความต่างๆ 

แล้วกลับไม่เคยห่วงแม่ แต่ห่วงเงิน ใจร้ายเหลือเกิน

11.ตอนนี้วิบากกรรมของลูกหนักหนาสาหัส แม่ก็ได้แต่มอง

ลูกเดินลงเหว แต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย ความทุกข์นี้มากมาย

กว่าลูกลงนรกนั้นนะ คือยื่นมือไปช่วยก็ทำาไม่ได้

12.แม่มี 1 คนท่ีไม่เคยทอดท้ิงลูกเลย ครอบครัวแตกแยกขนาด

ไหนก็ไม่ละความพยายาม ต้องไปเอาลูกออกมาอยู่ด้วย แม้รู้ว่าบ้านแม่

มันจะเล็ก แต่ก็กลัวว่าถ้าปล่อยไว้แบบนั้น ใครจะทำาร้ายลูกไหม

13.ชีวิตที่ให้กำาเนิดมา การเลี้ยงดูอย่างดี ความรัก ความ

เอาใจใส่ ทะนุถนอม การศึกษาเล่าเรียนสูงๆ สิ่งที่ตอบแทนคือการ

โกงเงิน โกงความรู้สึก โกงความรัก

14.ลูกท่ีรังเกียจแม่ตัวเองเพราะสื่อโซเชียล ตลกมากเลย 15.อีเห้ี..! 

อีหลอน ไปหาหมอเถอะ!! คำาพูดที่เอามาจากโซเชียล เป็นคำาพูดของ

ลูกคนที่ไล่แม่ไปหาหมอพูด

 บาปบริสุทธิ์ ตัวเองหลงผิดมานานมาก มองย้อนกลับไปที่ตัว

เองบ้างที่ไปฟังคำายุแยงของคนอื่นจนบาปหนาขนาดนี้

16.กวาง เสือ ไปหาหมอพร้อมแม่สิ จะได้พิสูจน์ว่า ใครบ้า! 

แม่จะจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วกับทั้ง 3 คน รวมถึงพวกที่หวังเงินกู!! กู

ไม่สนใครแล้ว

ครับ..เป็นคุณเสกผมคงจุกแน่น ทุกข์ระทมใจ ยิ่งถ้าเป็นแม่ ก็

ไม่รู้เหมือนกันว่าจะควบคุมอารมณ์ได้อย่างคุณกานต์นี้หรือไม่ และ

ให้สงสัย..

คนบ้า-สติไม่ดี จะเขียน (จดหมายถึงลูก) ได้ลึกซ้ึงเพียงน้ีหรือ?.

จดหมายจากแม่?

บ้

าทีนี้หลายประเทศกำาลังต่อสู้กับโควิด-19 ที่ยังคงไม่

หมดไป บวกกับยังมีการพบสายพันธุ์ใหม่อย่าง โอมิ  

ครอน เข้ามาอีก โดยในปี 2564 ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึง

ปลายปี วงการบันเทิงเกิดความสูญเสียมากมาย โดยเฉพาะการสูญ

เสียที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่พรากบุคคลสำาคัญไปอย่างไม่มี

วันหวนกลับ 

เริ่มที่บุคคลที่ทำาให้แฟนๆ ทั่วประเทศช็อกไปตามๆ กัน นั่น

ก็คือตลกชื่อดัง น้าค่อม ชวนชื่น หรือ อาคม ปรีดากุล ที่ตรวจพบ

เชื้อโควิด-19 วันที่ 12 เมษายน 2564 โดยพบว่าเชื้อดังกล่าวมีการ

ลงปอดแล้ว จนกระทั่งวันที่ 29 เมษายน ไอซ์-ณพัชรินทร์ ปรีดา

กุล ลูกสาวของน้าค่อม เผยว่า คุณพ่ออาการทรุดหนัก จนในวันที่ 

30 เมษายน ไอซ์ ณพัชรินทร์ ได้ โพสต์แจ้งข่าวว่าคุณพ่อเสียชีวิต

ลงแล้ว ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัว เพื่อนพี่น้องในวงการ

บันเทิงและแฟนๆ ซึ่งถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการ

บันเทิงเลยทีเดียว

อีกคนที่เหล่าคนโฆษณาคุ้นหน้ากันดี สำาหรับ “ป้าเปิ้ล” นัก

แสดงโฆษณามากฝีมือที่ได้ตรวจพบเชื้อโควิดในการตรวจครั้งที่ 2 

แต่อาการทรุดลงในเวลาเพียงแค่ 8 วัน จนจาก

ไปในวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา

ด้านนักร้องดังเจ้าของเพลง

ฮิต ไก่ตาฟาง, นางฟ้าหรือซาตาน, 

11 ร.ด., กบเฒ่า ฯลฯ อย่าง 

ธันวา ราศีธน ูที่ภาย

หลังหายหน้าจาก

วงการบันเทิงมา

ประกอบอาชีพ

ส่วนตัว จน

ล่าสุดทราบข่าว

ว่าติดเชื้อโควิด 

โดย ฟารีดา นวล

ถิ่น พี่สาวของธันวา ราศี

ธนู เผยว่า ธันวาได้ไปตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 จากนั้นพบว่าเป็นผล

บวก จึงเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลในวันที่ 19 

สิงหาคม กระทั่งตรวจพบว่าเชื้อลงปอด และได้

เข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU วันที่ 23 สิงหาคม ต่อ

มาทราบข่าวจากทางโรงพยาบาลช่วงเวลา 

23.30 น. เมื่อวันที่ 7 กันยายน ว่าธันวาได้จาก

ไปอย่างสงบแล้วช่วงเวลา 23.30 น. 

ก่อนหน้าน้ีก็เป็นข่าวดังเมื่อ บิณฑ์ บรรลือ

ฤทธ์ิ กับเอกพันธ์ บรรลือฤทธ์ิ ได้ตระเวนลงพ้ืน

ท่ีช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน

จากการระบาดของโรคโควิด-19 จนพบกับ

อดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ 

เจ้าของบทเพลงแห่ขันหมาก, ห้ิวกระเป๋า ฯลฯ 

ท่ีตอนน้ันดวงตาข้างขวามองไม่เห็น บวกกับได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดโควิดจนขาดรายได้นานหลาย

เดือน จึงได้เข้าช่วยเหลือพร้อมกับพาไปรักษาดวงตา 

แต่ผ่านไปเพียงไม่ก่ีเดือนก็มีข่าวว่า แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ 

น้ันต้องเข้ารับการรักษาตัวเมื่อช่วงส้ินเดือนสิงหาคม 

ก่อนท่ีภายหลังทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบว่าตรวจ

พบเช้ือโควิด-19 ซ่ึงเช้ือมีการลงปอดอย่างรวดเร็ว ทำาให้เสียชีวิตลง

เมื่อ 10 กันยายน 2564 ด้วยโรคประจำาตัวและโควิด-19

และนอกจากนี้ยังมีคนในวงการบันเทิงที่ต้องสูญเสียบุคคล

อันเป็นที่รักด้วยโควิด-19 อย่างตลกชื่อดัง เป็ด เชิญยิ้ม หรือ 

ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิตร ที่สูญเสียคุณแม่อันเป็น

ที่รัก คุณแม่วิจิตร โพธิ์วิจิตร วัย 89 ปีไป

จากโรคโควิด-19 เพียงไม่กี่วันก็ต้องมาเสีย 

คุณพ่อสุเทพ โพธิ์วิจิตร ไปในวัย 94 ปี อีก

คนเพราะติดเชื้อโควิดในช่วงเวลาใกล้เคียง

กันกับคุณแม่วิจิตร ซึ่งถือเป็นความเจ็บปวด

อย่างที่สุดของอาเป็ด โดยเจ้าตัวเผยถึงคุณ

พ่อคุณแม่เมื่อครั้งงานพิธีฌาปนกิจคุณ

พ่อสุเทพด้วยน้ำาตาเอ่อล้น

ว่า “ภาพที่เห็นสำาหรับอา

เป็นภาพที่โหดร้ายทารุณ 

ความรู้สึกเจ็บปวดทรมาน

จิตใจมาก น้ำาตาที่เห็น

ภาพแม่ที่ตายไปยังไม่ทัน

แห้ง วันนี้ต้องมาเจอ

ภาพความตายของพ่อ

อีก แล้วมันห่างกันไม่

ถึง 7 วัน...พ่อกับแม่คู่

นี้ 70 ปีที่เขาไม่เคย

ห่างกัน เขาห่างกัน

แค่ 7 วันที่ผ่านมานี้ 

และผมเชื่อว่าเขาไป

สวรรค์ แม่มารับพ่อ

ไปสวรรค์ และผม

อยากจะบอกแม่กับ

พ่อ ในชาติหน้าถ้าผม

ได้เกิด ผมขอเกิดเป็น

ลูกพ่อแม่ ไม่ว่าตอน

เด็กเราจะจน ลำาบาก 

ไม่มีกินขนาดไหน ผมก็

ยังอยากจะเกิดมาอยู่กับ

พ่อแม่ ผมขอแค่นี้ นี่คือ

ความเจ็บปวดที่ผมเจอ มันไม่

ไหวจริงๆ มันเหนื่อย บางทีเราบอกเรา

เป็นคนเข้มแข็ง แต่พอถึงเวลามันเข้มแข็งยังไงก็ไม่ไหว...”

ทางทีมข่าวบันเทิงขอแสดงความอาลัยและระลึกถึงผู้จากไป

ทุกท่าน ทั้งนี้ หวังว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และสายพันธุ์อื่นๆ จะหมด

ไปในเร็ววัน.

น

อ็มมา วัตสัน กับ รูเพิร์ต กรินต์ เผยว่า พวกเขาทั้งคู่เคย

เกือบที่จะบอกลาการเป็นนักแสดงรุ่นจิ๋ว สมัยเล่น Harry 

Potter ตั้งแต่อายุยังไม่ทันครบ 10 ขวบกัน เนื่องจากต่างก็

รู้สึกไม่สนุกและอึดอัดกับการเป็นซูเปอร์สตาร์เพราะด้วยวัยที่ยังเด็ก

กันอยู่ 

เอ็มมา วัตสัน เวลานี้อายุ 31 เคยรับบทเป็น เฮอร์ไมโอนี                                            

เกรนเจอร์ ขณะที่ รูเพิร์ต กรินต์ เวลานี้อายุ 33 เป็น รอน วิสลีย์ 

มาร่วมรำาลึกถึงภาพยนตร์มหากาพย์ที่โด่งดังในอดีต พร้อมพูดคุย

เปิดเผยในช่วงพิเศษของการรวมตัวนักแสดงจากหนังเรื่องนี้ใน 

Harry Potter Reunion special 

เด็กๆ ที่แสดงนำาได้รับการเลื่อนชั้นสู่การเป็นดาราดัง จาก

ความสำาเร็จของตอน The Philosopher’s Stone ในปี 2001 ก่อนที่

ทั้งคู่จะเข้าสู่วัยทีนด้วยซ้ำา

เอ็มมายอมรับว่า เธอถึงกับเขียนระบายความเหงาในวัย  

เด็กของเธอลงในสมุดไดอารีในช่วงนั้น และนักแสดงจาก Beauty 

And The Beast อธิบายว่า ชื่อเสียงที่ได้มีผลกระทบมากแค่                                                                      

ไหน 

เธอสารภาพ “ฉันคิดว่าตอนนั้นฉันหวาดกลัว ฉันไม่รู้ว่าคุณ

เคยรู้สึกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า และมันคงเป็นอย่างนั้นไปตลอดแน่

แล้ว”

“มันเป็นช่วงที่เล่น Order of the Phoenix ที่หลายอย่างเริ่ม

เผ็ดร้อนสำาหรับเราทุกคน” เธอกล่าวต่อถึงช่วงเริ่มวัยรุ่น และถ่าย

ทำาหนังตอนนั้นในวัย 16 ปี

รูเพิร์ตพูดแทรกเข้ามาทันทีว่า “ผมก็มีความรู้สึกคล้ายๆ กัน

กับเอ็มมา และคิดว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าเลิกเล่นหนังเรื่องนี้แล้ว

พอแล้ว”

“เราไม่เคยคุยกันจริงๆ ถึงเรื่องนี้ ผมเดาว่าเราแค่ต้องผ่าน

มันไปให้ได้ด้วยความเร็ว ความสามารถของเราเอง”

เดวิด เยตส์ ผู้กำากับ 4 ภาคสุดท้าย สนับสนุนคำาพูดของทั้ง

สองคน โดยยังเปิดเผยด้วยว่าเขาเคยได้รับคำาเตือนเกี่ยวกับความไม่

แน่นอนของเอ็มมา ว่าอาจไม่ยอมกลับมาแสดงต่อก็เป็นได้

“สิ่งหนึ่งที่เดวิด เฮย์เมน และทางสตูดิโอเคยพูดกับผมคือ 

เอ็มมาไม่แน่ว่าเธอต้องการที่จะกลับมาเล่นภาคต่อ Harry Potter 

หรือไม่”

แม้จะลังเล แต่เธอก็ตระหนักได้ว่า การบอกลาสมาชิกนัก

แสดงอาจเป็น

ความผิดพลาด

ครั้งใหญ่ และ

ทำาให้เธอตัดสิน

ใจรับบท เฮอร์ไม

โอนี ต่อไปอย่าง

แน่วแน่

“แฟนๆ 

อยากเห็นคุณเล่น

ต่อ อยากเห็น

คุณประสบความ

สำาเร็จอย่างใจ

จริง และ

เราทุกคน

ต่างมีกำาลัง

ใจให้กัน

และกัน

มากๆ มัน

สุดยอดมาก

จริงมั้ยล่ะ”

ต่อ

มา แด  

เนียล แรด

คลิฟฟ์ ที่

แสดงเป็น 

แฮร์รี พอต

เตอร์ กล่าว 

“เราไม่เคยพูดกันถึงเรื่องนี้เลยระหว่างการถ่ายหนัง เพราะเราต่าง

ก็ยังเด็กกัน”

“ตอนเป็นเด็กผู้ชายอายุ 14 ผมไม่เคยหันไปหาเด็กรุ่น

เดียวกันคนอื่นๆ แล้วถามว่า “เฮ้ สบายดีไหม ทุกอย่างโอเคไหม”.

interthaipost69@gmail.com

เ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘หวาดกลัวและโดดเดี่ยว!’ 

2ดารานำาHarry Potter 

รับเกือบทิ้งบทตอนยังเด็ก

วงการบันเทิงกับความสูญเสีย

เมื่อ‘โควิด’พรากชีวิตเหล่าศิลปินดัง



12 ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

วัคซีนโควิด-19 คือเคร� องมือสําคัญ

ที่ ใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส ประเทศไทยเริ่มมีวัคซีนใชตั้งแตชวง

ตนป 2564 วัคซีนที่ไทยไดมาใชเร็วที่สุดคือ 

ซิโนแวค และแอสตราเซเนกา สวนวัคซีน

ไฟเซอรนั้นเริ่มนําเขามาไดชวงปลายปและ

เริ่มมีโมเดอรนามาใชไมนานมานี้

สืบเน� องจากความรูดานวัคซีนโควิด-19 

ที่ เริ่มใชกันทั่ วโลกนั้นมีอยูอยางจํากัด 

ศูนยวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล จึงทําการศึกษาวิจัยวัคซีนที่ใช

ปองกันเชื้อโควิด-19 ตั้งแตเริ่มมีวัคซีน

ในประเทศไทย ตามพันธกิจของโรงเรียน

แพทยเพ� อพัฒนางานดานการวิจัยและดูแล

รักษาผูปวยใหท่ีดีข้ึน งานวิจัยของศิริราชและ

โรงเรียนแพทยหลายแหงในประเทศไทย 

นําไปสูการยกระดับองคความรู และมาตรฐาน

การดูแลรักษาปองกันโรคที่ดีขึ้น การศึกษา

การฉีดวัคซีนโควิด-19 สูตรไขว โดยใชวัคซีน

เชื้อตายยังไมมีประเทศใดมีขอมูลมากอน 

ทีมวิจัยของไทยมีความเชี่ยวชาญดานงาน

วิจัยคลินิก ผลงานเปนที่ประจักษหลายดาน

และไดรับมาตรฐานระดับโลก โครงการ

วิจัยของศิริราชชิ้นนี้ ถือเปนหนึ่งในการคิด

หาสูตรการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน (เข็มที่ 3) 

โดยใชวัคซีนสูตรไขวอยางไดผล กระทั่ง

องคการอนามัยโลก หรือ WHO ไดอางอิง

ถึงและแนะนําใหนานาชาตินําไปใชเพ� อลด

การแพรระบาดของเชื้อโควิด-19

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยคลินิกศิริราช กลาววา 

วัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดผานการรับรอง

แบบฉุกเฉิน ขอมูลมีจํากัด ตองอาศัยการ

ติดตามผลอยางใกลชิด เพ� อใหทราบถึง

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระยะ

ยาว ศิริราชจึงไดเริ่มโครงการวิจัยวัคซีน

โควิด-19 ในอาสาสมัครบุคลากรทางการ

แพทย ทั้งผูบริหาร ผูปฏิบัติงานในศิริราช 

ผูใกลชิดและไมใกลชิดผูปวยติดเช้ือ ซ่ึงเปน

บุคลากรดานหนาที่ ได ใชวัคซีนซิโนแวคห

รือแอสตรามากอน เราทําการติดตามผล วัด

ระดับภูมิคุมกันวัคซีนวาชนิดไหนมีลักษณะ

การขึ้นของภูมิและมีความคงทนของระดับ

ภูมิคุมนานเพียงใด

เม� อสายพันธุเดลตาปรากฎ พบวา

มีการติดเชื้อจํานวนมากในผูที่ ไดรับวัคซีน

แลว 2 เข็ม จึงวิจัยการฉีดกระตุนวัคซีน

ไขวเข็ม 3 ซ่ึงนําทีมวิจัยโดย รศ.พญ.ณสิกาญจน 

อังคเศกวินัย ปรากฏวาการฉีดวัคซีนไขว

ตางชนิด  ใหผลลัพธดีกวาการใชวัคซีน

ชนิดเดียวกัน

ลาสุด เม� อมีสายพันธุใหม Omicron น้ัน 

WHO กังวลเกี่ยวกับเร� องนี้มาก และเริ่ม

มองวาการที่หลายประเทศมีการใชวัคซีน

แตกตางหลายชนิด ทั้งวัคซีนเชื้อตาย ไวรัส

เวกเตอร และ mRNA ถาหากนํามาฉีด

ไขวเชนเดียวกับที่ศิริราชศึกษาวิจัย ทั้งการ

ฉีดไขวในเข็มที่ 2 หรือเข็มที่ 3 พิจารณา

จากผลลัพธที่ดี ขอมูลเปนที่ประจักษ WHO 

จึงอางอิงถึงผลการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ และ

แนะนําใหนานาชาติฉีดกระตุนโดยใช

วัคซีนตางชนิด ซึ่งนําความภาคภูมิใจมาสู

ทีมงานวิจัยอยางยิ่ง

รศ.พญ.ณสิกาญจน อังคเศกวินัย 

อาจารยประจําสาขาวิชาโรคติดเชื้อและ

อายุรศาสตรเขตรอน ภาควิชาอายุรศาสตร 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กลาว

ถึงโครงการฉีดวัคซีนไขวกระตุนเข็ม 3 วา

สิ่งสําคัญที่สุดคือ เราอยากใหบุคลากร

ดานหนาไดรับวัคซีนทันเวลา เพ� อปองกัน

การติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นในชวงที่มีการ

ระบาดอยางรุนแรง เพราะถาปกปองบุคลากร

ไมไดก็อาจกระทบตอการดูแลรักษาคนไข 

โครงการกระตุนเข็ม 3 ไมวาจะเปนวัคซีน

ชนิดเดียวกัน หรือแบบไขว เปนโครงการ

ตอเน� องกันมาจากโครงการแรกที่มีการฉีด

ศิริราชภูมิใจ ผลการวิจัยฉีดวัคซีนไขว เปนที่ยอมรับของ WHO

องคการอนามัยโลก แนะทั่วโลกใหใชเปนแนวทางในการฉีดปองกันเชื้อโควิด

วัคซีนคูเหมือนกัน คือ SV+SV และ AZ+AZ 

โดยทําการวิจัยในกลุมบุคลากรศิริราชเอง 

ซึ่งการติดตามระดับภูมิตานทานหลังฉีด

วัคซีนในโครงการวิจัย ก็เปนสวนหน่ึงท่ีชวย

ใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับผูปวยมั่นใจวา 

วัคซีนที่ไดรับนั้นมีการกระตุนภูมิคุมกันไดดี 

และปลอดภัย

“การวิจัยมีขอดีและตอบโจทยหลายดาน

หลังจากไดฉีดวัคซีนเข็มคูเหมือนไปแลว 

เราทราบผลวา ถาฉีดแอสตรา+แอสตรา 

ภูมิขึ ้นเร็วในเข็มแรกก็จริง แตตองเวน

ระยะหางกอนจะฉีดเข็ม 2 ในระยะ 8-12 สัปดาห

จึงจะไดผลดี แตใชเวลานานกวาจะฉีดครบ

สองเข็ม สวนซิโนแวค+ซิโนแวค เม� อฉีด

เข็มแรก ภูมิขึ้นชากวา แตพอฉีดเข็ม 2 ซึ่ง

หางกัน 4 สัปดาห พบวามีภูมิตานทานเพิ่ม

ขึ้นทุกคน แตระดับภูมิก็ยังต่ํากวาผูที่ไดรับ

แอสตรา+แอสตรา จากนั้นมีการติดตามตอ

เน� องที่ 8-12 สัปดาหหลังฉีดครบสองเข็ม 

พบวาคนที่ฉีดวัคซีนคู เหมือนสองเข็ม 

ระดับภูมิคุมกันลดต่ําลงทั้งหมด เม� อเทียบ

กับชวงที่ฉีดใหม ๆ จึงมีโครงการฉีดกระตุน

เข็ม 3 ดวยวัคซีนหลากหลายชนิด ผลการ

ศึกษาบงช้ีวาการฉีดกระตุนเข็ม 3 ดวยไฟเซอร 

ภูมิจะข้ึนดีท่ีสุด ท้ังภูมิตานทานแบบแอนติบอด้ี 

และแบบเซลล จึงไดแนะนําใหมีการฉีด

กระตุนเข็ม 3 ดวยวัคซีน mRNA คือ โมเดอรนา 

หรือไฟเซอร”

ผศ.ดร.พญ.สุวิมล นิยมในธรรม 

รองผูอํานวยการศูนยวิจัยคลินิกศิริราช 

กลาวเพิ่มเติมวา สําหรับการศึกษาการฉีด

วัคซีนไขว ในสองเข็มแรกพบวา ถาเปน

แอสตรา+ซิโนแวค ภูมิขึ้นไมดี แตถาเปน

ซิโนแวค+แอสตรา ภูมิขึ้นดีกวามาก และ

ถาเปน ซิโนแวค+ไฟเซอร หรือ แอสตรา

+ไฟเซอร ภูมิขึ้นสูงมากกวากลุมอ� น ๆ และ

ไมตางจากฉีด ไฟเซอร+ไฟเซอร และยัง

ไดประโยชนเร� องของการกระตุนในระดับ

เซลลไดดีดวย นั่นหมายความวา ฉีดวัคซีน 

2 เข็มตางชนิด ดีกวาฉีดวัคซีน 2 เข็มชนิด

เดียวกัน แตควรใชวัคซีนเชื้อตายเปนเข็ม

แรกเทาน้ัน ไมควรใชเปนเข็มท่ีสองหรือสาม

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ กลาววา 

การที่รัฐบาลแนะนําใหฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให

แกบุคลากรทางการแพทย โดยกระตุนดวย

ไฟเซอรหรือโมเดอรนา ทั้งเต็มโดสและ

ครึ่งโดส พบวา เม� อฉีดไปแลว 4 เดือน 

ภูมิคุมกันลดลง 5-10 เทา พิจารณาจาก

แอสตรา+แอสตรา+แอสตรา ประมาณ 

4 เดือนหลังการฉีด ภูมิคุมกันลดลงจาก 

2,377 เหลือ 314 หรือการฉีด แอสตรา

+แอสตรา+ไฟเซอรคร่ึงโดส ในระยะ 4 เดือน 

ภูมิลดลงจากประมาณ 2,000 เหลือ 300-

400 กวา คนที่ฉีดวัคซีนเกิน 3 เดือน ใน

กลุมเสี่ยงและบุคลากรดานหนา จึงควร

พิจารณาตองบูสดวยวัคซีนเข็ม 4

“ปจจุบันมีการฉีดวัคซีนเข็ม 2 แก

บุคลากรทางการแพทยเกิน 100% ประชาชน

ท่ัวไปรวมประมาณ 60-70% แตหญิงต้ังครรภ

ไดเข็ม 2 แค 20% ทั้งที่เปนกลุมเสี่ยงที่สุด 

วัคซีนโควิด-19 ถือเปนสิ่งที่ ไดผลที่สุดใน

ปจจุบันในการปองกันและลดอาการรุนแรง 

ไมอยากใหพลาดในการเขารับการฉีดวัคซีน 

เพราะไมวาโควิดจะกลายพันธุอยางไร 

กลุมที่ไดรับวัคซีน ถาหากมีการติดเชื้อก็จะ

บรรเทาลงไดมาก”

งานวิจัยของศิริราช มีทั้งสูตรฉีด

ไขวเข็ม 2 ฉีดไขวเข็ม 3 และยังมีฉีดไขว

เข็ม 4 สูตรเหลานี้มีความสําคัญอยางมาก 

เพราะวาประเทศในภูมิภาคเดียวกับเรามี

วัคซีนหลากหลาย ไมเหมือนอเมริกาที่มี

เพียงวัคซีนไฟเซอร โมเดอรนา จอหนสัน 

เทานั้น เวลานี้เรามีวัคซีน 4 ชนิดแลว 

ในปหนาจะมีวัคซีนใหม ๆ เพ่ิมอีกหลายชนิด 

เชน วัคซีนโปรตีนเบส คือ โนวาแวค วัคซีน

แบบพนจมูก และวัคซีนขององคการเภสัชกรรม 

ลักษณะคลายเชื้อตาย แตใหผลที่ดีกวา

“แมวาเราจะไมมีขอมูลการตรวจใน

หลอดทดลองตอสายพันธุ โอมิครอนอยาง

แทจริงในประเทศไทยในขณะนี้ แตเราพอ

คาดเดาไดวา ถาภูมิคุมกันของทุกคนอยูในระดับ

ท่ีสูงหลังฉีดวัคซีนเข็มท่ี 3 น�าจะชวยปองกัน

อยางไดผลเชนเดียวกัน น่ีคือเหตุผลท่ีวาทําไม

เราแนะนําใหฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 นอกจากนี้ 

ขอใหเราทุกคนสวมหนากาก หมั่นลางมือ 

เวนระยะหาง จะชวยชะลอการระบาด ทําให

จํานวนคนไขใน รพ.ลดนอยลง ทําใหบุคลากร

มีกําลังเพียงพอที่จะดูแลไดอยางทั่วถึง รวม

ทั้งสามารถใหการรักษาพยาบาลโรคอ� น ๆ 

ไดอยางตอเน� องดวย”

สําหรับประชาชนที่สนใจอยากเขา

รวมโครงการวิจัยในอนาคต โปรดติดตาม

ขาวสารประชาสัมพันธเชิญชวนสมัครเขา

รวมโครงการได จากทางศูนยวิจัยคลินิก 

SICRES คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.0-2414-1914  

www.SICRES.org หรือ facebook.com/

sicresofficial

เดอะ ไพรเวท อีเวนท ออฟ เดอะ ลองจินส มาสเตอร คอลเลกชั่น    ธภัทร กุลสิรินันท 

ผูจัดการผลิตภัณฑ ลองจินส ประเทศไทย จัดงาน เดอะ ไพรเวท อีเวนท ออฟ เดอะ 

ลองจินส มาสเตอร คอลเลกชั่น ฉลองตอนรับเทศกาลแหงความสุข พรอมนําเสนอนาฬ�กา

จากคอลเลกชั่น Master Collection (มาสเตอร คอลเลกชั่น) เพ� อสะทอนวิถีแหงความสงา

งามตามสโลแกน “Elegance is an attitude” ตามแบบฉบับของลองจินส โดยมี ทิพาณัท 

เลณบุรี, นันทรัตน ณ ระนอง, มาริโอ เมาเรอ, เกา-สุภัสสรา ธนชาต และ แดน บารก มา

รวมงาน ณ รานเคเดนซ บาย แดน บารก 

เดนดาว โกมลเมศ ผูอํานวยการ

อาวุโสสายงานการเงินและบัญชี และ

รักษาการเลขานุการ บริษัท อมตะ คอร

ปอเรชัน หรือ AMATA เขารับรางวัล

เกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 

จากการเปดเผยขอมูลดานความยั่งยืน ใน

รายงานความย่ังยืน ประจําป 2563 ตอเน� อง

เปนปที่ 2 จาก นายวรณัฐ เพียรธรรม 

ผูอํานวยการสถาบันไทยพัฒน ในงานประการ

ผลรางวัลการเปดเผยขอมูลความยั่งยืน 

ประจําป 2564 ภายใตประชาคมการเปด

เผยขอมูลความยั่งยืน (Sustainability 

Disclosure Community: SDC) ที่จัดโดย

สถาบันไทยพัฒน เม� อวันที่ 17 ธ.ค. ที่

ผานมา  

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น เพ� อ

สงเสริมใหบริษัทจดทะเบียน และองคกร

ธุรกิจที่เปนสมาชิกของ SDC ตระหนัก

ถึงความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลการ

ดําเนินงาน ซ่ึงครอบคลุมท้ังการดําเนินงาน

ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม หรือ 

ประเด็นดาน ESG (Environmental, Social 

and Governance) นอกเหนือจากขอมูล

ทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ 

อันจะเปนประโยชนตอกลุมผูมีสวนไดเสีย

“อมตะ” รับรางวัล Sustainability Disclosure Award 

2 ปซอน จากสถาบันไทยพัฒน บริษัท 1.6 ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรช่ัน 

ผูพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยรุนใหม 

นําโดย คุณธัญทิพ เจียรวนนท ประธาน

บริหารและผูกอตั้ง และ คุณชวิน 

อรรถกระวีสุนทร กรรมการบริหารและ

ผูรวมกอตั้ง จัดงานปารตี้สุดเอ็กซคลูซีฟ 

ฉลองเปดพื้นที่ “THE STRAND Park” ซึ่ง

เปนพื้นที่มิกซยูสของโครงการระดับอัลตรา

ลักชัวรี่ “เดอะ สแตรนด ทองหลอ” (THE 

STRAND THONGLOR) อยางเปนทางการ 

เพ� อสรางไลฟสไตลคอมมิวนิต้ีมิกซยูส Live-

Eat-Work เติมเต็มความสมดุลแหงชีวิต

บนพื้นที่ตนซอยทองหลอ โดยจับมือกับ 7 

แบรนดชั้นนํา อาทิ D’ARK / Boundary / 

Dream Loft / Marchwood / Babycakes 

/ Siam Country Club และ Triss Design 

รวมรังสรรคค่ําคืนแหงการเฉลิมฉลอง

สุดพิเศษ ภายใตธีม “MERRY LITTLE 

CHRISTMAS” 

“THE STRAND THONGLOR ฉลองเปดพื้นที่ “THE STRAND Park” 

ดึง ตู-ภพธร สรางสีสัน พรอมเหลาเซเลปช� อดังรวมงาน ภายใตธีม “MERRY LITTLE CHRISTMAS”

นอกจากการตกแตงสถานที่ เพ� อให

เปนหนึ่งแลนดมารกสําคัญของทองหลอใน

ชวงเทศกาลเฉลิมฉลองแลว 

THE STRAND Park ยังไดจัดสรร

พื้นที่ Little market รวม 7 รานดังใหผูเขา

รวมงานไดสนุกชอปกับสินคาสุด

เอ็กซคลูซีฟ พรอมด� มดํ่าไปกับบรรยากาศ

แหงความสุขกับมินิคอนเสิรตจากนักรอง

และศิลปนเสียงคุณภาพอยาง 

“ตู – ภพธร สุนทรญาณกิจ” โดยงาน

เฉลิมฉลองเปดพื้นที่ THE STRAND Park 

อยางเปนทางการ ไดรับเกียรติจากเหลา

เซเลปคนดัง อาทิ คุณชาลอต โทณวณิก 

,คุณอกนิษฐ วิเชียรเจริญ ,คุณมาลินี แอด

เดอเลด โคทส ,คุณภาสิริ ตั้งคารวคุณ 

คุณณัฐณิชา บูรพชัยศรี, คุณรัตน โอสถานุเคราะห 

และคุณภานรินทร มนุญากร รวมเปนสวน

หนึ่งของชวงเวลาสําคัญครั้งนี้อีกดวย

ของกิจการ และการตอบสนองตอเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมกัน โดย

งานดังกลาวจัดขึ้นที่ หองออดิทอเรียม ชั้น 

5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

(สี่แยกปทุมวัน)

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ 

จังหวัดแพร ประตูแหงลานนาตะวันออก 

มีแหลงธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ งดงามดวย

สายน้ําและผืนปา สามารถเดินทางมาเที่ยว

พักผอนไดตลอดทั้งป และยังโดดเดนดวย

เอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณี ความน�า

รักเปนมิตรของผูคน รับรองเลยวาหากใครไดมา 

ก็ตกหลุมรักเมืองเล็กๆ นี้ ไดไมยาก และ

ถาคิดถึงแหลงผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพของ

ประเทศไทย จังหวัดแพรถือวาเปนพื้นที่การ

ผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพอันดับตนๆ ของ

ประเทศไทย ศูนยเมล็ดพันธุขาวแพร สังกัด

กรมการขาว อีกหนึ่งหน�วยงานภาครัฐที่คอย

ดูแลเกษตรกรผูปลูกขาวในการผลิตขาวรอบ

ดาน ตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา

นางสาวศรีสกุล ทําดี ผูอํานวยการ

ศูนยเมล็ดพันธุขาวแพร กลาววา ภารกิจหลัก

ของศูนยเมล็ดพันธุขาวแพรมีภารกิจหลัก คือ

การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ

สูพี่นองเกษตรกรผูปลูกขาว ปละไมนอยกวา 

3,800 ตันตอป โดยผลิตขาว 3 สายพันธุคือ 

พันธุขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 500 ตันตอป 

ขาวพันธุปทุมธานี 1 จํานวน 1,200 ตันตอป 

และขาวเหนียวพันธุสันปาตอง 1 จํานวน 

2,100 ตันตอไร โดยมีการจัดสรรแปลงผลิต

เมล็ดพันธุ ใหแกเกษตรกรในกลุมโครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

ผลิตเพื่อจําหน่ายตามความต้องการ

ของตลาด ตั้งแตป พ.ศ. 2559-2564 

จํานวนกวา 45 แปลง

นอกจากนี้ยังมี โครงการอื่นๆ 

เพื่อตอบรับภารกิจและนโยบายของ

กรมการขาว เชน โครงการระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

โครงการหลวง โครงการพระราชดําริ 

โครงการรักน้ําเพื่อแม่ของแผ่นดิน 

เปนตน โดยศูนยเมล็ดพันธุขาวแพร

จะมุงเนนการถายทอดความรูดาน

การลดตนทุน เพิ่มผลผลิตและรับรอง

คุณภาพขาวแบบกลุม เชน มาตรฐาน

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 

Agricultural Practices : GAP) ซึ่งเปน

มาตรฐานสากลที่ผูบริโภคยอมรับได

ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุ

ขาวแพร กลาวเพิ่มเติมวา ศูนยเมล็ด

พันธุขาวแพรไดมุงเนนใหเกษตรกรผูปลูก

ขาวรวมกลุมเปนแปลงใหญ และสงเสริม

องคความรูเร� องขาว สนับสนุนปจจัยการผลิต 

เชน เมล็ดพันธุขาว เคร� องจักรกล เทคโนโลยี

เพ� อสงเสริมการผลิตและแปรรูป เพ� อให

เกษตรกรไดนําไปตอยอดองคความรูเดิม 

ใหสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีที่มี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนยเมล็ดพันธุขาวแพร มุงมั่น และพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุขาวชั้นดี

หากกลุมเกษตรกร เกษตรกร และ

ตัวแทนจําหน�ายเมล็ดพันธุขาวของกรม

การขาวสั่งซื้อเมล็ดพันธุขาวคุณภาพจาก

ศูนยเมล็ดพันธุขาวแพร จะไดรับสวนลด 5 

เปอรเซ็นต ถึง 8 เปอรเซ็นต ตามเง� อนไขการ

สั่งซื้อโดยสามารถติดตอไดที่ ศูนยเมล็ดพันธุ

ขาวแพร ตําบลแมยางฮอ อําเภอรองกวาง 

จังหวัดแพร โทร.054-654-661 , 054-654-536
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เม� อวนัที่ 1 ตุลาคม 2564 มีรายงานเชิงลึก

ฉบับหน่ึงไดเผยแพรผานบน เว็บไซตขาวของสํา นักขาว 

DAP NEWS ของประเทศกัมพูชา เพ� อใหประชาชน 

ไดรับรู เกี่ยวกับโรงไฟฟาพลังน้ําที่ ใหญที่สุดใน

ปจจุบันของกัมพูชา ความเปนอยูของประชาชนที่

อาศัยอยูบริเวณริมเข� อน หลังจากที่มีการดําเนิน

โครงการโรงไฟฟาพลังนนํ้า “ซางเหอ”  รายงานช้ีวา 

หลังจากที่มีการดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา 

“ซางเหอ” มา แลว 4 ปนั้น ทางโครงการไดใหการ

สนับสนุนดานพลงังานไฟฟาและสวสัดิการ อ� นๆ 

อีกมากมายแกผูคนในทองถิ่นอยางตอเน� อง ซึ่ง

ทางโครงการมีความพยายามอยางมากในการให

บริการ ทั้งนี้ก็เพ� อความเจริญทางดานเศรษฐกิจ

และสังคมของกัมพูชา โดยเฉพาะกับประชาชนใน

พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการน้ี จําเปนตองทํา 

การยายที่อยูอาศัยนั้น ไดรับการชดเชยเยียวยาทั้ง 

บานพักอาศัยและที่ดินทํากินอยางเปนธรรม เพ� อให

พวกเขามีชีวิตใหมที่ดียิ ่งขึ้น และมีความสุขกับ

สังคมสมัยใหม

รายงานฉบับนี้ ไดมีการโตกลับตอรายงาน

อันเปนเท็จขององคกรสิทธิมนุษยชนสากล! อยูใต

ผืนน้ํา-โครงการ One Belt One Road (OBOR) 

ของประเทศจีนกับผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน

ในกัมพูช! กอนหนาน้ี นักขาวช� อดังชาวกัมพูชา ไซซูป 

ประธานสมาคมนักขาว กัมพูชาจีน ไดไปทํา การ

สัมภาษณท่ีสถานีไฟฟาพลังนํ้า “ซางเหอ” ในจังหวัด 

“สตึงแตรง” โดยติดตอโดยตรงกับรัฐบาลทองถิ่น

และประชาชนที่ไดรับผลกระทบ ทั้งนี้นักขาวไซซูป 

ไดรวบรวมขอเท็จจริงและขอมูลตางๆเพ� อรายงาน

ในเชิงลึก เก่ียวกับประเด็นความเปนอยูของประชาชน

ในปจจุบันและขอเรียกรองในอนาคต เนื้อหาของ

รายงานไดกลาวถึงสภาพความเปนอยูปจจุบันของ

ประชาชนที่ ไดรับผลกระทบอยางแทจริง ทําให

ผูคนในประเทศกัมพูชาตางใหความสนใจ เร� องนี้

อยางไกลชิด รายงานกลาววา บานพักอาศัยและ

ท่ีดินของผูไดรับ ผลกระทบไดรับการชดเชยเยียวยาที่

ดีกวาเดิม สภาพความเปนอยูก็ดีขึ้นกวาเดิม ยกเวน 

บางครอบครัวที่เลือกอาศัยอยูที่เดิมดวยเหตุผลทาง

วัฒนธรรม สําหรับครอบครัวที่ยอมรับการชดเชย

เยียวยานั้นปจจุบันมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น 

กวาเดิมเปนเทาตัว

เนื้อหาของรายงานดังกลาวยังไดมีการโต

กลับตอรายงานขององคกรสิทธิมนุษยชนสากล! 

อยูใตผืนน้ํา——โครงการ One Belt One Road 

(OBOR) ของประเทศจีนกับผลกระทบดานสิทธิ

มนุษยชนในกัมพูชา! ที่ ไดเผยแพรไปเม� อเดือน

สิงหาคมของปน้ีอยางส้ินเชิง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาองคกร

สิทธิมนุษยชน สากลไดสรางขอมูลอันเปนเท็จ

จากรายงานขององคกรสิทธิมนุษยชนสากล

ไดกลาววา คาชดเชยที่ทางผูดําเนินโครงการได

ชดเชยแกผู ไดรับผลกระทบนั้นไมเพียงพอและไม

เปนธรรม  การกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ํานั้นสงผล

ใหผูคนไรที่อยูอาศัย และมีสภาพความ เปนอยูที่

ย่ําแยลง……คํากลาวอางดังกลาว ไมสอดคลองกับ

ขอเท็จจริงอยางสิ้นเชิง นักขาวชาวกัมพูชาไซซูป 

ไดรายงานไววา กอนที่จะมีการยายถิ่นฐานนั้น

พวกเขาตางมีชีวิตที่คอนขางลําบาก บาน

พักอาศัยสวนใหญสรางจากไม ไมมีบานโครงสรางอิฐ 

และมีพื้นที่ใชสอยนอยมาก อีกทั้งที่ดินทํา กินก็ยัง

ไมเพียงพอ แตหลังจากที่มีการริเริ่มของโครงการ

โรงไฟฟาพลังน้ํา “ซางเหอ” ก็ไดรับการชดเชย

เยียวยา ทําใหไดเขาพักอาศัยในหมูบานแหงใหม 

มีบานพักอาศัยและที่ดินทํากิน และยังมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกมากมาย มีโรงเรียนและโรงพยาบาล 

ที่ทันสมัย แมแตวัดและศาสนสถานก็ไดรับการ

ปรับปรุงที่ดีขึ้น ในสวนของ โรงเรียนประถมศึกษา 

Srekor หลังจากท่ีไดรับการชดเชย ก็ไดทําการปรับปรุง 

ซอมแซมใหม ทําใหเด็กๆ มีสภาพแวดลอมการ

เรียนที่กวางขวางขึ้นและ ปลอดภัยกวาเดิม และไม

ตองกังวลปญหาเร� องน้ําทวมโรงเรียนอีกตอไป 

จากรายงานขององคกรสิทธิมนุษยชนสากล

ยังกลาวอางอีกวา ผูไดรับผลกระทบนั้นประกอบ

อาชีพประมง เกษตรกรรมและเก็บของปา ทําให

พวกเขาเหลานั้นแทบไมมีรายไดและขาดรายได

อยางหมาศาล ซ่ึงความเปนจริงน้ัน ชาวบาน Sithan 

ไดใหสมัภาษณแก นักขาวไซซูปวา บริษัทโรงไฟฟา

พลังนํ้า “ซางเหอ” ไมได โกหกชาวบาน ทุกครอบครัว

ที่ยินยอมยายถิ่นฐานนั้นจะ ไดรับ ที่ดินพักอาศัย

ขนาด 20M×50M และท่ีดินเพาะปลูกขนาด 5 เฮกตาร 

ซึ่งกอน หนานี้พวกเขามีเยอะสุดก็แค 2 เฮกตาร 

ทําใหทางครอบครัวมีความเปนอยูที่ดี ขึ้นจากเดิม

อยางมาก ชาวบานอีกคน Phoeung ที่ไดรับการ

ชดเชยเยียวยาก็ได กลาววา 

ในสวนที่อยูในหมูบานเกาของตนก็ไดรับ

การชดเชยเชนเดียวกัน ตนรูสึกพึงพอใจอยางมาก 

สําหรับรายไดของชาวบานนั้น ทางเว็บไซตขาว

ของสํานักขาว DAP NEWS ไดรายงานวาชาวบาน

มีการเพาะปลูกพืชผลตางๆ บนที่ดินที่ ไดรับการ

จัดสรรเชน ขาว ธัญพืช  เม็ดมะมวงหิมพานต มัน

สําปะหลัง งา และผัก เปนตน ชาวบานบางสวน

นอกจากปลูกมันสําปะหลังแลว ปนี้จะปลูกเม็ด

มะมวงหิมพานตและเลี้ยงวัวควบคูไปดวย จาก

ขางตนเราจะเห็นวา ผู ไดรับผลกระทบไมวาจะ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเลี้ยงสัตวก็ตาม 

ลวนสามารถ ปรับเปล่ียนวิธีทํามาหากินในรูปแบบใหม 

เพ� อชีวิตความเปนอยูที ่ดียิ ่งขึ้น จากรายงานของ

องคกรสิทธิมนุษยชนสากลยังได โจมตีรัฐบาลทอง

ถิ่นอีกวาไมคํานึงถึงสิทธิของประชาชน ทั้งทางดาน

อาหารการกิน น้ําด� ม ที่ พักอาศัยและการชดเชย

โดยอ้างว่าน้ําที่ชาวบ้านใช้ดื่มกินนั้นไม่

สามารถด� มกินไดถึงขั้นพูดใหชาวบานต� นตระหนก

วา “ตองมีสักวันที่ตองเสียชีวติจากการใชน้ํา” แต

จากรายงานทําใหเราเห็นขอเท็จจริงก็คือ บานหลังใหม

ของชาวบานมีทั้งไฟน้ําและหองครัว ถาเทียบกับ

เม� อกอนที่มีแตฟนไฟนั้น มันชางตางกัน ชาวบาน

กลาววาหลังจากท่ีตน “ไดยายเขามาอาศัยอยูท่ีแหงใหมน้ี

ความคิดความอานก็เปลี่ยนไปจากเดิม”ผู ใหญบาน 

Nhen Cheat ซึ่งเปน ผูใหญบานของ Serko ไดให

สัมภาษณกับทางสํานักขาว DAP NEWSวา สิ่งที่ 

รัฐบาลและบริษัทใหการเยียวยานั้นถือวาเหมาะสม

ที่สุดแลวและยอมรับได 

กอนหนานี้ชาวบานตองทนทุกขกับปญหา

น้ําทวมมาโดยตลอด แตหลังจากที่ไดรับการชดเชย

เยียวยาจากทางบริษัทแลวก็ทําใหชาวบานมีความ

เปนอยูที่ดีขึ้นจากเดิมอยางเห็นไดชัดจากรายงาน

ขององคกรสิทธิมนุษยชนสากลยังมีนัยยะแอบแฝง

วารัฐบาลกัมพูชากีดกันคุณคาทางวัฒนธรรมและ

ทรัพยากรที่ดินของชนเผาพื้นเมือง จากรายงาน

ของไซซูป ไดกลาวไววาสําหรับครอบครัวท่ีไมยอมรับ

การชดเชยน้ัน ทางรัฐบาลก็กําลังคิดหาวิธีชวยเหลือ

พวกเขาอยู รายงานชี้วา จากการเปรียบเทียบ 52 

ครอบครัวที่ยืนหยัดจะอาศัยอยูที่เดิมนั้น ยังมีชีวิต

ความเปนอยูท่ี ยากลําบาก ซ่ึงแตกตางจากครอบครัว

ที่ยอมยายออกที่มีชีวิตความเปนอยูที่สุขสบายขึ้น

ทั้งนี้ ครอบครัวเหลานั้นไดย� นเง� อนไขขอ

คาชดเชยกับทางรัฐบาลแลว ซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาล

กําลังประสานงานและแกไขปญหานี้อยางเรงดวน 

และไดเตรียมมาตรการตางๆ ไวพรอมแลว จาก

รายงานของสํานักขาว DAP NEWS ที่เกี่ยวกับ

ชีวิตใหมของผูยายถิ่นฐานนั้นทําใหเราเห็นวา

รัฐบาลกัมพูชาไดใหความเคารพสิทธิ์ คุมครองและ

ยึดผลประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้งโดยเสมอมา 

คุมครองสิทธิ์ของทุกคนบน พื้นฐานความเปนอยู

ที ่สุขสบาย ไมวาจะเปนทางดานอาหารการกิน

หรือที่พักอาศัย ผูที่ยอมรับการยายถิ่นฐานนั้นได

รับการชดเชยอยางเปนธรรมในทุกขั้นตอนผูยาย

ถิ่นฐานยังัคงมีรายไดเหมือนเดิมทุกประการ สิ่งนี้

แสดงใหเห็นวา รัฐบาลกัมพูชาไดตระหนักถึงความ

สําคัญของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง ประเทศ

เปนอยางมาก  ในทางกลับกัน เนื้อหาที่ทางองคกร

สิทธิมนุษยชนสากลไดรายงานนั้นมีแตขอมูลอัน

เปนเท็จ เพ� อหวังผลประโยชนทางการเมืองเทานั้น

“โครงการตางๆ มากมายที่อยูในภูมิภาค

เอเชียและภูมิภาคอ� นๆ เน� องจากขาดความชอบธรรม

ในการตรวจสอบ ทําใหถูกวิพากษวิจารณในเชิงลบ 

และเส� อมเสียช� อเสียง ถือเปนการกระทําที่ ไรซึ่ง

ความรับผิดชอบและจริยธรรม ในฐานะท่ีเปนองคกร

ระดับ นานาชาติ จะตองตรวจสอบอยางเปนกลาง

เพ� อใหไดผลที่เปนธรรมแกทุกฝาย ไมควรยึดถือ

อคติที่มีตอภูมิภาคเอเชีย ไมควรบิดเบือนปญหา 

ทางดานเศรษฐกิจและสังคมเพ� อแสดงออกในเชิง

ทางเมือง เราเห็นไดวา การรายงานขององคกร

สิทธิมนุษยชนสากลนั้นไมได คํานึงถึงขอเท็จจริง 

พยายามนําประเด็นมาโจมตีรัฐบาล กัมพูชา

อีกทั้งยังพยายามโจมตีรัฐบาลจีนที่ใหการ

สนับสนุนและชวยเหลือดานการกอสรางแก

กัมพูชา ทําลายความน�าเช� อถือและเผยแพรขอมูล

เชิงลบตอ โครงการ ของประเทศจีนละเมิด จรรยา

บรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณขององคกรสิทธิ

มนุษยชน ทําลายช� อเสียงโครงสรางพื้นฐานของ

กัมพูชาและความสัมพันธ ระหวางจีน-กัมพูชา 

องคกรสิทธิมนุษยชนสากลน้ันมีรัฐบาลประเทศใหญ 

คอยหนุนหลัง โดยอางวาตัวเองเปนองคกรที่มี

วัตถุประสงคหลักคือ ตรวจสอบและสงเสริม “ปญหาสิทธิ 

มนุษยชน” สมาชิกสวนใหญมาจากอดีตเจาหนาที่

รัฐบาลและหน�วยขาวกรองของสหรัฐ พวกเขา

มีทาทีตอตานรัฐบาลจีนมาโดยตลอด  โฆษกกระทรวง

การตางประเทศจีนเคยกลาวไววา “พวกเขาไมเคย

พูดความจริงที่เกี่ยวกับประเทศจีนเลย” เปนองคกร

ที่ผูกขาดนิยามสิทธิมนุษยชนดวยมาตรฐานของ

ตนเอง เปน “ผูพิพากษา” ในดานสิทธิมนุษยชน 

ด้วยการเขียนเองกํากับเองทุกอย่างถือเป็นเรื่อง 

ขบขันขององคกร “สิทธิมนุษยชน” และเปนความ

บกพรองดานสิทธิมนุษยชนที่ใหญหลวงที่สุด 

องค กรสิทธิ มนุษยชนสากลบิด เบื อน 

“โครงการ One Belt One Road (OBOR) ของ

ประเทศจีน” แทรกแซงการพัฒนาประเทศของ

รัฐบาลกัมพูชาและใช้ประเด็นการสร้างเขื่อนให้

ขอมูลเท็จแกประชาชนลุมนํ้าโขงสรางความแตกแยก

ระหวางประเทศชาติและประชาชนคําพูดของ

องคกรนี้ขัดตอสันติภาพโลกในปจจุบันแนวโนม

การพัฒนาและความรวมมือมีความเสียหายตอ

สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค 

พวกเราขอแนะนาใหองคกรสิทธิมนุษยชน

สากลและผูอยูเบื้องหลัง ควรเฝาดูการพัฒนาของ

ภูมิภาคเอเชียอยางเปนกลางและมีเหตุมีผล หลีกเล่ียง

ประเด็นทางการเมืองใชเปนเคร� องมือรักษาสันติภาพ

และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียและการดํารงชีวิต

ของประชาชนอยาบิดเบือนขอเท็จจริงแลวนํา 

ไปสูการแตกแยกจงออนนอมถอมตนใหเกียรติ 

เม� อกลาวถึง สถานการณดานสิทธิมนุษยชนของ

ประเทศอ� น สิทธิมนุษยชนไมใชจะยังไงก็ได ดาน

การคุมครองสิทธิมนุษยชนใน ประเทศภูมิภาค

เอเชียนั้นเราตางมีสิ่งที่สอดคลองกันอยูแลว 

ความแตกตางทางดานวัฒนธรรมของแตละประเทศ 

ระบบสังคมท่ีแตกตางกันยอมมีวิธี แนวทางท่ีแตกตาง

กันออกไป องคกรสิทธิมนุษยชนสากลไดนําวัฒนธรรม 

ตะวันตกของตนมาแลวนิยามคําวา“สิทธิมนุษย

ชน”ในแบบฉบับของตนขึ้นมาแลวมาทําลาย “สิทธิ

มนุษยชน” ของคนเอเชียการเคล� อนไหวเชนนี้ยอม

จะ ไมมีวันประสบความสําเร็จอยางแน�นอน 

ตีแผความจริงเร� องชีวิตใหมของชาวริมเข� อนที่ยายถิ่นฐาน 

นี่ถือเปนการโตกลับตอองคกรสิทธิมนุษยชนสากล!

ศูนยการคาเกทเวย เอกมัย Everyday 

Family Shopping Mall ศูนยการคาในกลุม

บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน) 

หรือ AWC จัดแคมเปญใหญ The Season 

of Happiness 2022 เนรมิตมหกรรมแหง

ความสุข ตอบโจทยวิถีชีวิตใหม ตั้งแตวันนี้ 

– 5 มกราคม 2565 ณ ศูนยการคาเกทเวย 

เอกมัย 

นําทีมความฟน “FIN WITH SUPER-

STARS” กับมินิคอนเสิรต นนน กรภัทร เกิดพันธุ 

นักแสดงที่กําลังโดงดังจากซีรี่ย “Bad Buddy 

series แคเพ� อนครับเพ� อน” ที่มามอบความ

สุขเต็มอิ่มใหกับแฟนคลับในชวงเวลาแหง

การเฉลิมฉลองสุดพิเศษในวันที่ 24 ธันวาคม 

2564 และฟนตอเน� องกับ ตงตง กฤษกร 

กนกธร นักรองและนักแสดง จากเวทีเดอะ

สตาร ป 12 และบทบาท “พลายงาม” จาก

ละครยอนยุคแหงปเร� อง “วันทอง” ที่มามอบ

ความบันเทิงปดทายเทศกาลคริสตมาสไป

เม� อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ผานมา  

เกทเวย เอกมัย มอบความสุขสงทายป “The Season of Happiness 2022” 

เช็คอินจุดถายรูปแสงสวยและตนคริสตมาสสุดตระการตา

พรอมสงตอความฟนที่สองกับ “FIN 

WITH SHOPPING” ชอปสนุกกับโปรโมชั่น

สงทายป รวมสรางปรากฏการณชอปปง

สุดพิเศษกับสวนลดสูงสุด 70% จากรานคา

แบรนดดัง ชอปครบ 4,000 บาทขึ้นไป รับ

ฟรีทันที กระเปา Happy Bag มูลคา 699 บาท 

จํานวน 1 ใบ  พิเศษ สําหรับผูถือบัตรเครดิต 

KBank และ KTC รับเครดิตเงินคืน 12%  

เม� อใชคะแนนแลกเทายอดใชจายตอเซลสสลิป 

ชวยใหทุกการชอปของลูกคาสนุกและฟน

มากยิ่งขึ้น 

สงทายความประทับใจกับ  “FIN WITH 

CHILL OUT PLACE” เพลิดเพลินกับการ

เลือกมุมถายภาพสวยๆ กับบรรยากาศภายใน

ศูนยการคาที่ตกแตงดวยไฟประดับสุด

ตระการตา กับเทศกาลคริสตมาสในคอนเซปต 

The season of Happiness หรือจะเลือกมุม

ถายรูปเกๆ กับ Colorful Wall หลากหลาย

ดวยสีสันและสไตลชวนต� นตาต� นใจ ใหสาย

โฟโตและผูที่ช� นชอบการถายภาพไดถายรูป

เช็คอินโพสอวดลงโซเชียลเกๆ ใหเพ� อน ๆ ได

กด “ไลค” แบบรัว ๆ พรอมความสุขอีกมาย

จากรานคาและบริการหลากหลายที่พรอม

ตอนรับทุกคนที่มาเยือนที่ศูนยการคาเกทเวย 

เอกมัย กับชวงเวลาสุดพิเศษนี้ 

นางสาวภิรดี เจริญรัตนาภิรมย ผูจัดการ

ทั่วไป ศูนยการคาเกทเวย เอกมัย เปดเผยวา 

“ศูนยการคาเกทเวย เอกมัย ไดรับการตอนรับ

จากลูกคาที่อาศัยอยูในยานเอกมัย และพื้นที่

ใกลเคียงเปนอยางอบอุนตลอดมา รวมถึง

ไดรับความไววางใจและการสนับสนุนจาก

พันธมิตรทางธุรกิจอยางดีเยี่ยม เรามุงมั่น

ที่จะพัฒนาศูนยการคาฯ เพ� อนําความสุข 

ความครบครัน เติมเต็มทุกความตองการ

ของลูกคา ใหไดเพลิดเพลินไปกับรานคา

และบริการที่หลากหลาย พรอมกับมาตรฐาน

ความปลอดภัยภายในศูนยการคาฯ ที่ ไว

วางใจได เพ� อสรางความสุขใหกับลูกคาทุกทาน

ไดทุกครั้งที่มาเยือน”  

ครบรอบ 13 ป 
โรงแรมชาเทรียม ริเวอร ไซด กรุงเทพฯ 

เรเน� บาลมเมอร ผูจัดการทั่วไป กลุม

ชาเทรียม ฮอลพิทอลลิต้ี และมร. แดเนียล เคอร 

(ท่ี 7 จากซาย) ผูจัดการท่ัวไป โรงแรมชาเทรียม 

ริเวอรไซด กรุงเทพฯ นําคณะผูบริหาร ฉลอง

ครบรอบ 13 ปของโรงแรมชาเทรียม ริเวอรไซด 

กรุงเทพฯ จัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระเพ� อความ

เปนสิริมงคล โดยผูเขารวมงานทุกทานปฏิบัติ

ตามหลัก Chatrium Promise มาตรการรักษา

ความสะอาดและสุขอนามัยของโรงแรม

อยางเครงครัด

กรุงศรี คอนซูมเมอร ผูนําในธุรกิจ

บัตรเครดิตและสินเช� อสวนบุคคล รับ 3 

รางวัลใหญดานเทคโนโลยี ไดแก รางวัลดีเดน 

ดานบริการธนาคารผานโมบายแอปพลิเคชัน 

จากงาน Global Retail Banking Innovation 

Awards 2021, รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

ดานเทคโนโลยีสําหรับโมบายแอปพลิเคชัน 

สาขาบริการทางการเงิน และรางวัลชนะเลิศ

ระดับประเทศ ดานเทคโนโลยีดิจิทัลดีเดน 

สาขาการธนาคาร จากงาน Asian Tech-

nology Excellence Awards 2021 จาก

ความสําเร็จของแอป “ยูชูส” (UCHOOSE) 

แอปพลิเคชันสําหรับสมาชิกบัตรเครดิต

ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร และความ

กรุงศรี คอนซูมเมอร ควารางวัลยอดเยี่ยมดานเทคโนโลยี

สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร นํ า

ดิจิทัลและเทคโนโลยี

มาใชพัฒนางานปรับ

โครงสร างหนี้ และ

ติดตามหนี้ ชวยลด

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

พรอมเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ใหลูกคาไดรับบริการ

ที่สะดวกยิ่งขึ้น 

ธนาคารเพ� อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดงาน “ออกรางวัลเงิน

ฝากออมทรัพยทวีโชคระดับประเทศ ประจําปี 

2564” แจกโชคครั้งยิ่งใหญ รับปใหม มูลคา

รวมกวา 29 ลานบาท ปน้ีจัดข้ึนภายใตคอนเซ็ปต 

“ธ.ก.ส. ทวีโชคปทอง ยิ่งออม ยิ่งลุน” เพ� อ

สนับสนุนใหประชาชนคนไทยหันมาใสใจ

เร� องการออม ปน้ี ยังมีโอกาสไดลุนรางวัลใหญ 

รถยนต โตโยตา ฟอรจูนเนอร จํานวน 5 คัน 

รถยนตโตโยตา โคโรลลา ครอส จํานวน 10 คัน 

ธนาคารเพ� อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

“ออกรางวัลเงินฝากออมทรัพยทวีโชคระดับประเทศ ประจําป 2564”

รถยนต โตโยตา ยาริส จํานวน 15 คัน และ

ทองคําแทง หนัก 1 บาท รวมทั้งสิ้น 230 

รางวัล มูลคารวมกวา 29 ลานบาท ณ ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สํานักงานใหญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เม� อ

ไมนานมานี้

ภายในงานไดรับเกียรติจาก ดร.โชคชัย 

เดชอมรธัญ ที่ปรึกษาสํานักปลัดสํานักนายก

รัฐมนตรี ฝายตรวจราชการ เปนประธาน

กรรมการออกรางวัล นายสุรชัย รัศมี รอง

ผูจัดการ ธ.ก.ส. เปนประธาน

ในการจั ด งานพร อมด วย 

น.ส.รัตนสิริ  เลิศอมรวณิช 

ผู อํ านวยการฝ ายเงินฝาก 

ธ.ก.ส. นายไพศาล หงษทอง 

ผูชวยผูจัดการ ธนาคารเพ� อการ

เกษตรและสหกรณการเกษตร 

พรอมลูกคาธนาคาร และ

ซินแส เปนหนึ่ง วงษภูดร 

ผูเชี่ยวชาญดานศาสตรตัวเลข 

ใหเกียรติมารวมงานเปนสักขี

พยานในงานออกรางวัล โดยถายทอดสดการ

ออกรางวัลใหประชาชนรวมชมกันสด ๆ ทาง 

FACEBOOK เพจเงินฝากออมทรัพยทวีโชค

ตรวจสอบรายช� อผู โชคดีไดรับรางวัล 

“งานออกรางวัลเงินฝากออมทรัพยทวี โชค

ระดับประเทศ ประจําป 2564” และกิจกรรม

ดี ๆ  กับ ธ.ก.ส. ไดที่ FACEBOOK FANPAGE 

เพจเงินฝากออมทรัพยทวีโชค หรือเว็บไซต 

www.baac.or.th โทร.0-2555-0555
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14 บทความ-ต่างประเทศ

 เมื่อการปราบอย่างหนักหน่วง

ฝั่งพม่ากลายเป็นภาระหนักของไทย

าวการสู้รบในเมียนมาบริเวณใกล้ชายแดนไทย

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทำาให้เห็นภาพความรุนแรงที่

ทำาท่าว่าจะหนักหน่วงขึ้นอย่างชัดเจน

อีกภาพหนึ่งคือการรวมตัวของฝ่ายต่อต้านรัฐบาล

ทหารพม่าในเมืองกับกองกำาลังชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ฝึกปรือ

นักรบรุ่นใหม่อย่างคึกคัก ยิ่งทำาให้เห็นชัดเจนว่าความ

ตึงเครียดตรงชายแดนไทย-เมียนมาจะลามข้ามปีไปอย่าง

แน่นอน

ในช่วงเดียวกันนั้นก็มีภาพและคำายืนยันจากผู้

เห็นเหตุการณ์ว่าทหารเมียนมา “สังหารหมู่” ชาวเมียน           

มาอย่างน้อย 35 คน รวมทั้งเด็กและผู้หญิงที่รัฐกะยา 

เป็นการใช้วิธีปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมจนสหประชาชาติ

ประกาศว่าจะต้องเข้ามาสอบสวนทวนความเพื่อหาผู้รับ

ผิดชอบ

สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมา

ที่สนธิกำาลังกับกองกำาลังพิทักษ์ชายแดน หรือบีจีเอฟ ยิง

ปะทะกับกองกำาลังติดอาวุธกะเหรี่ยง KNLA และกอง

กำาลังกะเหรี่ยงเคเอ็นยู ที่บริเวณพื้นที่หมู่บ้านเลเกกอและ

หมู่บ้านมอโท้ตะเล หรือบ้านแม่ทอดตะเล เขตจังหวัดเมียวดี 

ประเทศเมียนมา

นั่นคือฝั่งตรงข้ามกับบ้านดอนไชยริมเมย หมู่ที่ 6 

ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 

หลังจากกองกำาลังทั้ง 2 ฝ่ายหยุดยิงมานาน 3 วัน 

กลางดึกของคืนหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อน เวลาประมาณ 

23.00 น. ข้ามมาถึงช่วงเวลา 01.00 น. ของช่วงเช้าวัน

รุ่งขึ้น ระหว่างที่ชาวบ้านในฝั่งชายแดนอำาเภอ แม่สอด

กำาลังนอนหลับอยู่ภายในบ้านพักก็มีอันต้องตกใจตื่นนอน 

เพราะได้ยินเสียงเครื่องบินรบของกองทัพเมียนมาบินวน

หลายรอบ 

จากนั้นเครื่องบินก็ทิ้งระเบิดขนาดใหญ่หลายลูกเสียง

สนั่นหวั่นไหว เข้าถล่มพื้นที่เป้าหมายทางทหารและหมู่บ้าน

ชาวกะเหรี่ยงจำานวน 2 จุดพร้อมกันคือในหมู่บ้านเลเกกอ

และหมู่บ้านแม่ทอดตะเล จังหวัดเมียวดีของพม่า

ในขณะเดียวกันทหารฝ่ายเมียนมาในภาคพ้ืนดินเปิดฉาก

ระดมยิงถล่มเป้าหมายของทหารเคเอ็นยูท้ัง 2 แห่งด้วยอาวุธ

หนักเป็นปืน ค.81 มม. และปืน ค.120 มม. ระดมยิงถล่มเป้า

หมายเคเอ็นยูอย่างหนัก เป็นการยิงแบบอย่างต่อเนื่อง 

ชาวเมียนมาต่างวิ่งหนีตายข้ามมาตลอดแนวตะเข็บริม

แม่น้ำาเมยข้ามมาฝั่งไทยกันจ้าละหวั่น เจ้าหน้าที่ทหารหน่วย

เฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ตำารวจตระเวนชายแดนที่ 

346 และชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำาเภอ

แม่สอดที่ 3 ต้องนำากำาลังเข้าไปรับตัวชาวเมียนมาที่อพยพ

หนีตาย นำาไปรวมตัวที่สนามกีฬาบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ที่ 9 

ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งตั้งเป็นพื้นที่แรกรับปลอดภัย ที่

รับตัวผู้หนีภัยการสู้รบเป็นการชั่วคราว ตามแผนที่ฝ่ายความ

มั่นคงอำาเภอแม่สอด ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ 

กระทรวงต่างประเทศรายงานต่อมาว่า ภายในไม่กี่วัน

นั้นมีชาวเมียนมาหนีข้ามแม่น้ำาเมยมาฝั่งไทยในช่วง 16-21 

ธันวาคม ทั้งหมด 4,216 คน ส่งกลับไปแล้ว 861 คน เหลือ 

3,355 คน

ถึงวันนี้ที่กำาลังติดตามสถานการณ์ตรงชายแดนแม่สอด

อยู่นั้น ยังไม่มีทีท่าว่ารัฐบาลทหารเมียนมาจะยอมลดราวา

ศอกการถล่มทางอากาศ อันเป็นวิธีการต่อสู้ที่ละเมิดกติกา

สากล เพราะการทิ้งระเบิดจากทางอากาศลงสู่หมู่บ้านที่มี

พลเรือนมากมายนั้นย่อมไม่ถูกด้วยหลักปฏิบัติสากล

เป็นที่มาของการเรียกร้องจากฝ่ายต่อต้านในเมียนมา

ขอให้สหประชาชาติใช้มาตรการ No-Fly Zone หรือการห้าม

บินในบริเวณของการสู้รบเพื่อไม่ให้มีการสร้างความเสียหาย

ให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบ

โดยตรง

ในขณะเดียวกันนั้นเราก็เริ่มเห็นภาพและข่าวเกี่ยว

กับการเข้าร่วมฝึกอาวุธของหนุ่มสาวพม่าในป่ากับนักรบ

ชาติพันธุ์ในจุดใกล้ๆ กับชายแดนไทยเช่นกัน 

สำานักข่าวต่างประเทศที่บุกเข้าไปในป่าพบค่ายกลาง

หุบเขาในรัฐกะเหรี่ยงของเมียนมาใกล้ชายแดนไทยได้เห็น

กิจกรรมที่ชาวบ้านฝึกการบรรจุลูกกระสุนปืนไรเฟิล จุด

ระเบิดทำามือ และร่วมฝึกซ้อมกับสมาชิกกองกำาลังกลุ่ม

ชาติพันธุ์เพื่อเตรียมต่อสู้กับกองทัพบกเมียนมาหลังการก่อ

รัฐประหาร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา

สำานักข่าวรอยเตอร์เก็บภาพหายากของหนุ่มสาวพม่า

ท่ีบอกว่าพวกเขาท้ิงหน้าท่ีการงาน เปล่ียนเส้ือผ้าแฟช่ันเป็น

ชุดลายพรางทหารเพื่อเข้าร่วมต่อสู้กับกลุ่มกองกำาลังน้ี 

หนุ่มสาวผู้ลุกขึ้นต่อต้านรัฐประหารเหล่านี้บอก

ว่าพวกเขาหันมาจับอาวุธ เพราะการประท้วงต่อต้าน

รัฐประหารทั่วประเทศที่ผ่านมายังไม่มีผลกระทบต่อ

รัฐบาลทหาร ขณะที่รัฐบาลทหารยังใช้วิธีปราบปรามกลุ่ม

ผู้ประท้วงอย่างรุนแรงอย่างไม่หยุดยั้ง

ชายวัย 34 ปีคนหนึ่งบอกนักข่าวว่า แม้พวกเขาจะ

ต้องเผชิญกับกองทัพเมียนมาที่มีทหารถึง 300,000 คน 

แต่ก็ได้ตัดสินใจที่จะต่อสู้ เพราะมีความภาคภูมิใจว่าแม้จะ

ต้องเสียชีวิตก็ยังเป็นการช่วยปกป้องประชาชนได้ 

แผ่นหลังของเขาสักคำาว่า Freedom to Lead ซึ่ง

สะท้อน “เสรีภาพในการรับบทผู้นำา” และภาพใบหน้าของ

นางอองซาน ซูจี อดีตผู้นำาพลเรือนเมียนมาที่ถูกคุมตัว

ระหว่างการทำารัฐประหาร กลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำาการฝึกสอน

การใช้อาวุธให้กับคนรุ่นใหม่จากเมืองเหล่านี้คือกลุ่ม

สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือกะเหรี่ยงเคเอ็นยู ซึ่งเป็น

หนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาที่

ร่วมสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงต้านรัฐประหาร 

การก่อตั้ง “กองกำาลังพิทักษ์ประชาชน” หรือ 

People’s Defence Force (PDF) เป็นการรวมตัวของกอง

กำาลังติดอาวุธชาติพันธุ์หลายกลุ่มเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลทหาร

อย่างต่อเนื่อง 

ช่วงหลังมีหนุ่มสาวจากเมืองท่ีหนีการปราบปรามของ 

กองทัพมาร่วมสู้รบด้วยเป็นจำานวนมาก จึงทำาให้เกิดปรากฏ                                                                  

การณ์ใหม่ที่ยังต้องพิสูจน์ว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยน 

แปลงในดุลแห่งอำานาจในเมียนมาได้มากน้อยเพียงใด

และการที่กองทัพเมียนมาใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด

ใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ย่อมแสดงถึงความ

หวาดกลัวต่อพลังที่เพิ่มขึ้นของฝ่ายต่อต้านอย่างเห็นได้ชัด 

ประเทศไทยกลายเป็นผู้ต้องรับภาระของปัญหาที่กองทัพ

พม่าสร้างขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้

ถ้า มิน อ่องหล่าย ไม่สนใจว่าไทยคิดอย่างไรกับ

เรื่องนี้ เราจะยังใช้นโยบาย “ตั้งรับ” อย่างนี้ต่อไปได้อีก

นานเพียงใด?.

กาแฟดำ

ข่

จำ�ลองทัวร์อวก�ศ • นักท่องเที่ยวสวมชุดนักบินอวกาศจำาลองที่เช่ามาถ่ายรูป

ที่ปล่องภูเขาไฟลูกที่ 6 ในกระจุกภูเขาไฟอูลานฮาดา เขตมองโกเลียในของจีน ที่

ประกอบด้วยภูเขาไฟ 7 ลูกที่ดับมานานกว่า 10,000 ปีแล้ว 

ส�ธิตเขี้ยวเล็บ • เฮลิคอปเตอร์ โจมตี คามอฟ เคเอ-52 อัลลิเกเตอร์ ของรัสเซีย 

บินโชว์ระหว่างการประชุมทางทหารและเทคนิคนานาชาติ อาร์มี 2021 ที่เมืองคู

บินกา เมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้

ข�ดน้ำ� • ซากยีราฟติดอยู่ในโคลนจนอดอาหารและน้ำาตายภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซาบูรี ในเมืองวาจีร์ของเคนยาเมื่อวันที่ 

10 ธ.ค. 2564 พื้นที่นี้ของเคนยาประสบภัยแล้งมีฝนตกน้อยกว่าปกติ 3 เท่าตั้งแต่เดือน ก.ย.

ชมคลื่น • นักโต้คลื่นถ่ายรูปคลื่นยักษ์ท่ีกระแทกท่าเรือนิวลินของ

อังกฤษ ช่วงท่ีเกิดลมแรงกระโชกชายฝ่ังภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ

อังกฤษก่อความเสียหายและน้ำาท่วมบางพ้ืนท่ีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีน้ี

อ�รมณ์ร้อน • สมาชิกกลุ่มขวาจัด พราวด์บอยส์ และผู้ประท้วงฝ่ายซ้ายต่อต้านฟาสซิสต์ ซัดกันนัวระหว่างการเผชิญ

หน้ากันที่เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน ของสหรัฐ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2564

(แฟ้มภาพ Getty Images)
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12

เตือนแก๊งโจรขโมยสายไฟโรงงาน 

ลพบุรี • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา โรงงาน

แป้งมันสำาปะหลังของบริษัท อี 85 จำากัด ที่ อ.ลำาสนธิ จ.ลพบุรี ถูก

กลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธครบมือเข้าปล้นโรงงานเพื่อตัดสายไฟฟ้า

แรงสูงไปขาย แหล่งข่าวจากโรงงานระบุว่า ในเวลาประมาณ 

22.00 น.ของวันที่ 24 ธ.ค. กลุ่มคนร้ายทั้งหมด 6-7 คน สวมใส่

ชุดดำา โม่งดำา พร้อมถุงมือ อาวุธปืนทั้งสั้นและยาวได้เข้ามาปล้น

โรงงาน โดยสังเกตพฤติกรรมคนร้ายมีความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่อง

ระบบไฟฟ้าและยุทธวิธีในการปล้น ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันอย่าง

ชัดเจน ทั้งนี้แก๊งโจรดังกล่าวได้ควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยของโรงงาน  พร้อมทั้งยึดโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงถอด

ปลั๊กกล้องวงจรปิดของโรงงานทั้งหมด จากนั้นได้ตัดสายไฟของ

โรงงาน โดยใช้เวลาราวๆ 4 ชั่วโมง ก่อนที่จะได้สายไฟฟ้าแรง

สูงความยาว  300 เมตรไป มูลค่ามากกว่า 3.6 แสนบาท โดยที่

ไม่มีการทำาร้ายเจ้าหน้าที่ รปภ.แต่อย่างใด ทำาให้ปักใจเชื่อได้ว่า

คนร้ายจะต้องเป็นมืออาชีพและมีความรู้ในเรื่องระบบไฟฟ้าเป็น

อย่างดี รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวางแผนปล้น รู้ว่า

โรงงานแห่งนี้ ได้หยุดพักการผลิต ทำาให้ไม่มีคนอยู่ในโรงงาน มี

เพียงเจ้าหน้าที่ รปภ.เพียง 2 คน

หนุ่มดัดแปลงปืนบีบีกันใส่กระสุน .22

สมุทรปราการ • วันที่ 29 ธ.ค.64 พ.ต.อ.เติมรัศมิ์ จินดาวัฒน์ 

ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ พร้อมกำาลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ได้

ร่วมกันจับกุมนายกฤษณะ โทบุตร อายุ 37 ปี ผู้ต้องหามีอาวุธ

ปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต  พร้อมของกลาง

อาวุธปืนบีบีกัน ที่ดัดแปลงใส่กระสุนปืนขนาด .22 ได้จำานวน  

7 กระบอก โดยจับกุมได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บางเมือง 

อ.เมืองสมุทรปราการ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมือง

สมุทรปราการ สืบทราบว่านายกฤษณะมีพฤติกรรมดัดแปลง

อาวุธปืนขายให้แก่บุคคลทั่วไป จึงได้วางแผนเข้าจับกุม โดย

ให้สายลับติดต่อขอซื้ออาวุธปืนดัดแปลงจากผู้ต้องหาในราคา

กระบอกละ 2,500 บาท เจ้าหน้าที่ ได้ถ่ายเอกสารเงินจำานวน

ทั้งหมดเอาไว้และลงบันทึกประจำาวัน ก่อนที่จะนัดหมายส่งมอบ

อาวุธปืนที่หน้าห้องเช่าดังกล่าว หลังจากรับสินค้าจึงได้แสดงตัว

เข้าทำาการจับกุมและตรวจค้นในบ้านพัก พบอาวุธปืนบีบีกันที่

ดัดแปลงใช้กระสุนปืนขนาด .22 ได้ จำานวน 7 กระบอก ซอง

พกนอก 1 อัน ฝาประกบด้ามปืน 2 อัน จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของ

กลาง ก่อนคุมตัวมาทำาการสอบสวนที่ สภ.เมืองสมุทรปราการ 

โดยผู้ต้องหาอ้างว่าต้องการหาเงินมาซื้อข้าวให้ลูกกินและเพิ่ง

เริ่มทำา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาว่ามีอาวุธปืนไว้ ใน

ความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนคุมตัวส่งพนักงาน

สอบสวนเพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมาย.

นายกฯ ชูปฏิรูป ตร.

ตรวจสอบประวัติออนไลน์, การใช้ ใบสั่ง

อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเปิดบ้านตำารวจให้

ส่วนลดโรงแรมที่พัก ฉีดวัคซีนและตรวจ

หาเชื้อโควิดฟรี ขณะที่การเดินทางท่อง

เที่ยวปลอดภัยจัดสุภาพบุรุษจราจร แอปพลิ 

เคชันช่วยเหลือนักท่องเที่ยว Tourist Police 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้เน้นย้ำาให้ ใช้แอป

พลิเคชันนี้ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือนัก

ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้ง

แสดงความพอใจในสิ่งที่สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติสามารถดำาเนินงานตามนโยบาย

ของรัฐบาลมาโดยตลอด โดยการสร้างความ

เชื่อมั่น สร้างความมั่นใจใช้เทคโนโลยีเข้ามา

ประกอบปฏิบัติ เพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยน 

แปลงไปมาก 

“วันนี้อาชญากรรมมีหลายประเภท

หลายวิธีการ แต่ก็ได้เห็นความพร้อมของ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ในการดำาเนินการ

งาน จึงทำาให้เกิดความภาคภูมิใจในฐานะ

ที่กำากับดูแล ขอขอบคุณที่นำาแนวนโยบาย

ไปปฏิบัติ ทุกกิจกรรมที่ทำานั้นขอให้ทำาเพื่อ

ประชาชนให้มีความสุข มีความปลอดภัย

ในชีวิตทรัพย์สิน คืองานที่จะต้องทำาและ

ปฏิบัติ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส 

ดังนั้นสิ่งที่ทำาไว้วันนี้ทุกคนจะต้องทำางาน

ด้วยความอดทน อดกลั้น เสียสละ และ

ระมัดระวังตัวอย่างเข้มแข็ง และให้ตนเอง

ปลอดภัยไปด้วย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า ทุกกิจกรรมที่ทำา

นั้น ทำาเพื่อประชาชนให้มีความสุข มีความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน คืองานที่จะต้อง

ทำาและปฏิบัติ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุก

โอกาส ดังนั้นสิ่งที่ทำาไว้วันนี้ทุกคนจะต้อง

ทำางานด้วยความอดทน อดกลั้น เสียสละ 

และระมัดระวังตัวอย่างเข้มแข็ง ให้ตนเอง

ปลอดภัยไปด้วย สิ่งสำาคัญวันนี้ มีแต่เพียง

ความภาคภูมิใจ มีแต่เกียรติยศที่จะให้กลับ

มา ดังนั้นต้องรักษาเกียรติสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ และเกียรติตำารวจในยุคใหม่ หรือ

สมาร์ทโปลิศ  

“การปฏิรูปตำารวจไม่ได้มองเรื่องการ

บริการอย่างเดียว แต่มองถึงการปฏิบัติ

ใช้เทคโนโลยีมาดำาเนินการกับเหตุการณ์

ปัจจุบัน เพื่ออำานวยความสะดวก เกิด

ความรวดเร็ว จับกุมดำาเนินคดีได้รวดเร็ว 

พร้อมหลักฐานที่ดีปรากฏอยู่ ซึ่งทั้งหมด

จึงขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่ง และขอให้ทำางาน

ให้สำาเร็จอย่างต่อเนื่อง และมากขึ้นเรื่อยๆ 

เพราะตำารวจใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 

และเผชิญหน้ากับคนร้ายโดยตรง ดังนั้น

ต้องระมัดระวังตนเองให้มาก และขอให้ทุก

คนปลอดภัย” นายกฯ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอบคุณการ

ทำางานในช่วงที่ผ่านมา และตลอดช่วงปี

ใหม่ที่ทุกคนจะเหน็ดเหนื่อย ส่วนตนเองจะ

ขอความร่วมมือประชาชน ให้ร่วมมือกับ

เจ้าหน้าที่ตำารวจในทุกเรื่อง ในการทำาสิ่งที่

ถูกต้อง ร่วมแก้ปัญหาทั้งอาชญากรรม ทั้ง

ทางเทคโนโลยี ปัญหาจราจรอีกมากมาย 

ด้วยด้วยการเป็นหูเป็นตา ช่วยให้งาน

สำาเร็จ ประเทศปลอดภัย เป็นที่เชื่อมั่นของ

ชาวต่างประเทศ ที่กำาลังเดินทางมาเยือน

ประเทศไทย 

“ขอขอบคุณในการทำางาน เป็น

ของขวัญให้กับนายกฯ และนายกฯ มอบ

ให้กับประชาชนเพื่อให้ทุกคนภาคภูมิใจใน

ศักดิ์ศรีของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ และ

ตำารวจทุกคน ที่จะต้องทำางานด้วยความ

บริสุทธิ์ใจทุกเรื่อง สามารถทำางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบ

ได้” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์เข้าประชุม 

ก.ตร. โดยมีวาระการประชุมพิจารณา

วินัย ตามเรื่องที่มอบหมาย, การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลที่ขอลาออก, การเลื่อนเงิน

เดือนประจำาปี 2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง 

แก่ข้าราชการตำารวจผู้รับเงินเดือนในระดับ 

ส.6, การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณี

พิเศษเฉพาะรายในช่วงที่มิได้ปฏิบัติราชการ

ให้แก่ข้าราชการตำารวจ จำานวน 20 ราย, 

การพิจารณาเทียบตำาแหน่งหัวหน้าส่วน

ราชการในสังกัดสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

ที่เทียบเท่าอธิบดี, การแต่งตั้งอนุกรรมการ 

ก.ตร. และแนวทางการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลในโลกวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

นอกจากนี้  มีการรายงานผลการ

ดำาเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการ

ตำารวจด้านต่างๆ โดยคณะอนุกรรมการ

ข้าราชการตำารวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 

และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รายงานข้อมูล

การกระทำาผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการ

ตำารวจ เดือน ธ.ค.2564 มีข้าราชการตำารวจ

ถูกลงโทษทั้งสิ้นจำานวน 28 นาย เป็นการ 

ไล่ออกจากราชการ จำานวน 26 นาย และ

ปลดออกจากราชการ จำานวน 2 นาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค.64 มี

ข้าราชการตำารวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำานวน 

250 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ 

จำานวน 192 นาย ปลดออกจากราชการ 

จำานวน 49 นาย และให้ออกจากราชการ 

จำานวน 9 นาย

พล.อ.ประยุทธ์แถลงภายหลังการ

ประชุม ก.ต.ร.ว่า เป็นการประชุม ก.ตร.ครั้ง

สุดท้ายของปี 2564 ซึ่งขอชื่นชมการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ได้มีการพัฒนาทุก

มิติในช่วงที่ผ่านมา นั่นคือการปฏิรูปตำารวจ

อย่างหนึ่งที่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นความ

ไว้วางใจในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อ

ความเป็นธรรม ปรับรูปแบบการทำางาน โดย

ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมเพื่ออำานวยความ

สะดวกในการพิสูจน์ทราบการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ทุกอย่างมีความก้าวหน้าตามลำาดับ

“ผมในฐานะนายกรัฐมนตรี และใน

ฐานะประธาน ก.ตร. ขอบคุณสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ ขอบคุณไปยังกำาลังพลชั้นผู้

น้อย ฝากเน้นย้ำาดูแลสวัสดิการของบุคลากร

ทุกคน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขอให้

สำานักงานตำารวจแห่งชาติทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด 

เราต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส 

และส่งกำาลังใจให้ตำารวจ ทหาร ที่ปฏิบัติ

หน้าที่ ทั้งการรักษาความมั่นคงภายใน

และการปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดน

ที่มีภาระหนักยิ่ง แต่รัฐบาลได้เตรียมแผน

งานไว้แล้ว มีการเตรียมการเมื่อถึงเวลา

ปฏิบัติได้ทันที และขอขอบคุณสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ ที่อวยพรปีใหม่ให้ผมและ

ครอบครัวเช่นเดียวกัน ผมก็ได้อวยพรกลับ

ไปให้ ทุกอย่างกลับไปสู่เขาเป็นร้อยเท่าพัน

ทวี” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว. 

คุมเข้มลดตาย

ทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด  

พ.ศ.2565 มุ่งเน้นการบริหารจัดการใน

ลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้ง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัย

อื่นๆ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

เคร่งครัด ควบคู่กับการสร้างจิตสำานึกและ

ความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ ใช้รถใช้

ถนนและประชาชน ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่ 

ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

นายธนกรกล่าวว่า สำาหรับการดำาเนิน

การในช่วงปีใหม่ 2565 จะแบ่งออกเป็น 

1.ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ (1-21 

ธันวาคม 64) 2.ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน 

(29 ธันวาคม 64-4 มกราคม 65) และช่วง

หลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน (5-11 มกราคม 65) 

ซึ่งนายกรัฐมนตรียังขอให้ทุกภาคส่วนทั้งภาค

รัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่และภาค

ประชาสังคม รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อร่วมลดปัจจัยเสี่ยงการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งจากคน ยานพาหนะ 

ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด 

ควบคู่กับการดำาเนินการตามมาตรการและ

แนวทางการดำาเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน

และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) 

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในช่วง 

7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ กระทรวง

สาธารณสุขได้มีการเตรียมความพร้อมดูแล

ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำาเนาหรือท่อง

เที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี

ใหม่ 2565 ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

และการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ซึ่ง

กรม สบส.ในฐานะหน่วยงานที่มีความใกล้

ชิดกับเครือข่ายสำาคัญของระบบสาธารณสุข

ไทย อย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำา

หมู่บ้าน หรือ อสม. จึงได้ร่วมกับภาคีเครือ

ข่ายจัดทำาแนวทางการประเมิน และคัดกรอง

ผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมาสุรา ถ่ายทอดให้เครือ

ข่าย อสม.ที่มีจำานวนกว่า 1.05 ล้านคน ทั่ว

ประเทศได้นำาไปใช้ปฏิบัติ ณ ด่านชุมชน 

และขอความร่วมมือจาก อสม.ในการร่วม

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลดอุบัติเหตุ ภาย

ใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย 

ไร้อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565” โดย 

อสม.จะช่วยเฝ้าระวัง สอดส่อง การบังคับ

ใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการกระทำาผิดเกี่ยว

กับการจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย

เฉพาะการจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ให้เด็กอายุต่ำากว่า 20 ปี เพื่อป้องกันและ

ลดความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรือการ

ทะเลาะวิวาทจากการเมาสุราในกลุ่มเยาวชน

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี

กรม สบส. กล่าวว่า บทบาทของ อสม.

ประจำาด่านชุมชนนั้น นอกจากการร่วม

ตั้งด่านกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแล้ว อสม.ยังมีบทบาทในการ

ทดสอบผู้ขับขี่ที่สงสัยว่าดื่มแล้วขับที่อยู่ใน

ชุมชน โดยใช้การสังเกตและประเมินอาการ

มึนเมาสุราเบื้องต้น โดยการสังเกตลักษณะ

ทางกายภาพ อาทิ มีอาการเดินโซเซ ตาเยิ้ม

แดง มีกลิ่นสุรา เป็นต้น 

ขณะที่นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำากัด 

หรือ บขส. เปิดเผยว่า คาดการณ์ว่าในช่วง

เทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 28- 

30 ธันวาคม 2564 และวันที่ 2-3 มกรา 

คม 2565 จะมีผู้ โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้น

จากเทศกาลปีใหม่ 2564 ประมาณ 30% 

จึงคาดการณ์ว่าในเที่ยวไประหว่างวันที่ 28-

30 ธันวาคม 2564 จะมีผู้ โดยสารเดินทาง

ประมาณวันละ 60,000 คน ใช้รถ บขส., 

รถร่วม, รถตู้ ประมาณวันละ 4,700 เที่ยว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส.กล่าวอีก

ว่า ส่วนเที่ยวกลับระหว่างวันที่ 2-3 มกรา 

คม 2565 คาดว่ามีผู้ โดยสารใช้บริการ

ประมาณวันละ 50,000 คน ใช้รถโดยสาร

ประมาณ 4,500 เที่ยว ทั้งนี้ นับตั้งแต่ช่วง

เทศกาลคริสต์มาส ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวา 

คม 2564 มีผู้ โดยสารเดินทางไป-กลับ 

ประมาณวันละกว่า 36,000 คน ใช้รถ

โดยสารประมาณวันละกว่า 4,500 เที่ยว 

ทั้งนี้  บขส.ได้เน้นย้ำามาตรการป้องกัน

และควบคุมการแพร่ระบาดโควิดอย่าง

เคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้

กับประชาชนที่เดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันเดียวกันนี้ ที่จุดบริการประชาชน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ริมถนนมิตรภาพ เทศบาล

ตำาบลคลองไผ่ ถนนมิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นคร 

ราชสีมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคม พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจ

เยี่ยมและมอบนโยบายในการอำานวยความ

สะดวกให้กับประชาชนที่ เดินทางกลับ

ภูมิลำาเนาทางภาคอีสานในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ รวมทั้งเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำาลังใจ

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ดูแล

อำานวยการเดินทางของประชาชน 

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า เทศกาลปีใหม่

ปีนี้คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับ

ภูมิลำาเนาเป็นจำานวนมาก และจะทำาให้เกิด

ปริมาณรถสะสม โดยเฉพาะช่วงขึ้นเนิน ถนน

ที่ลาดชัน บริเวณก่อนถึงสถานีบริการน้ำามัน 

ซึ่งได้สั่งการกรมทางหลวงและหน่วยงาน

ต่างๆ ให้มีการจัดการจราจรให้คล่องตัวมากขึ้น 

ส่วนก่อนถึงสถานีบริการน้ำามัน ให้มีการติดตั้ง

ป้าย เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าใช้บริการใช้ช่องจราจร

ทางซ้าย เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด สำาหรับ

เส้นทางมุ่งสู่ภาคอีสานนั้น ได้เปิดใช้ชั่วคราว

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) 

หมายเลข 6 หรือ M6 สายบางปะอิน-

นครราชสีมา ช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว ระยะ

ทาง 35.75 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งเป็นทางยกระดับ

บนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วง

ผ่านเขื่อนลำาตะคอง จ.นครราชสีมา ในฝั่งขา

เข้า (ฝั่งกังหันตรงข้ามเขื่อนลำาตะคอง 2 ช่อง

ทางจาก 4 ช่อง) เพื่ออำานวยความสะดวก

การเดินทางของประชาชนฟรีช่วงเทศกาลปี 

ใหม่ 2565 แบ่งเบาการจราจรถนนมิตรภาพ 

เบื้องต้นกำาหนดเปิดบริการในวันที่ 29 ธ.ค.64 

จนถึงวันที่ 4 ม.ค.65 รวม 7 วัน โดยเปิดบริการ

ตลอด 24 ชั่วโมง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์สยาม 

เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ จากสนามบิน

ตำารวจ บางเขน กทม. ตรวจดูสภาพการ

จราจรบนถนนพหลโยธิน มายัง จ.สระบุรี 

และถนนมิตรภาพ ตั้งแต่ จ.สระบุรี ไปยัง

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว 

ประชุมส่วนที่เกี่ยวข้อง และสั่งการมอบ

นโยบาย ก่อนขึ้น ฮ.เดินทางตรวจสภาพการ

จราจร ปริมาณรถติดขัดบนถนนมิตรภาพ 

และไปยังถนนสาย 304 อ.วังน้ำาเขียว และ

ช่วงถนนขึ้นเขา บริเวณ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

ก่อนเดินทางกลับไปยัง กทม. 

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรมทางหลวงระบุ

ว่า สำาหรับปริมาณรถที่ใช้เส้นทางสัญจรใน

เทศกาลปีใหม่ 2565 มีมากขึ้นกว่าเทศกาล

ปีใหม่ 2564 ประมาณ 20%  หรือประมาณ

การว่าจะมีปริมาณการเดินทางเข้า-ออก

กรุงเทพมหานคร ด้วยรถยนต์ 8 ล้านคัน และ

ระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ อีก 1.7 ล้านเที่ยว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่

ผ่านมา สภาพจราจรบนทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 

สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง อ.ปากช่อง-

อ.สีคิ้ว ซึ่งเปิดใช้เส้นทางชั่วคราวฟรีเป็นวัน

แรกนั้น ภาพรวมพบว่า มีปริมาณรถใช้เส้น

ทางบนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 อย่างต่อเนื่อง 

สามารถทำาความเร็วได้ตามกฎหมายกำาหนด 

80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น และคาดว่าจะ

เพิ่มจำานวนมากขึ้น แต่จะมีเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ทางหลวง เจ้าหน้าที่แขวงการทาง ตำารวจ 

สภ.หนองสาหร่าย สภ.คลองไผ่ ตลอดจนอาสา

กู้ภัยสว่างวิชาปากช่อง และหน่วยกู้ภัยฮุก 31 

จุดสีคิ้ว คอยอำานวยความสะดวกดูแลความ

ปลอดภัยให้กับผู้สัญจรตลอดเส้นทาง

ส่วนถนนมิตรภาพ ด้านล่างมอเตอร์ 

เวย์ หมายเลข 6 สภาพจราจรค่อนข้างหนา

แน่น แต่ยังสัญจรได้สะดวกไม่ติดสะสม มี

เจ้าหน้าที่ตำารวจและเจ้าหน้าที่ของแขวง

ทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 คอยช่วยอำานวย

ความสะดวกระบายรถติดบนถนนมิตรภาพ 

ซึ่งคาดว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะมีรถสัญจร

เฉลี่ยวันละ 3 หมื่นคัน จึงได้เตรียมห้อง

สุขาและจัดเจ้าหน้าที่ประจำาที่จุดบริการ

ประชาชนไว้ด้วย

วันเดียวกันนี้ กรุงเทพโพลล์ โดย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำารวจ

ความคิดเห็นประชาชนจำานวน 1,117 คน 

จากทั่วประเทศ เรื่อง “คนไทยกับการท่อง

เที่ยวช่วงปีใหม่” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 55.2 เห็นว่าการท่องเที่ยวในช่วง

หยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้จะคึกคักมากถึงมาก

ที่สุด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ร้อยละ 

44.8 เห็นว่าจะคึกคักน้อยถึงน้อยที่สุด

เมื่อถามว่า “มีแผนที่จะเดินทางใน

ช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้หรือไม่” ส่วน

ใหญ่ ร้อยละ 51.5 ไม่มีแผนที่จะเดินทาง 

จะอยู่บ้านไม่ออกไปไหน กลัวโควิด-19 ขณะ

ที่ร้อยละ 49.5 มีแผนที่จะเดินทาง โดยใน

จำานวนนี้ร้อยละ 23.5 จะไปเข้าวัดทำาบุญ 

นั่งสมาธิ สวดมนต์ข้ามปี รองลงมา ร้อย

ละ 17.8 จะเที่ยว ช็อปปิ้ง กินข้าว ตามร้าน

อาหาร/ห้างสรรพสินค้า และร้อยละ 12.6 

จะกลับไปจังหวัดบ้านเกิด/เยี่ยมญาติ

ส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุดที่อาจทำาให้

เกิดการระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่

คือ การเฉลิมฉลองปีใหม่ สังสรรค์ ตามผับ บาร์

ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 86.2 รองลงมาคือ การ

ประมาท ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. ของผู้

ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 72.1 การจัดงาน

เคาต์ดาวน์ตามสถานที่ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 

71.1 ภาครัฐไม่ดูแลอย่างเข้มงวดตามมาตรการ

ของ ศบค. คิดเป็นร้อยละ 70.3 และการรวมตัว 

กินเลี้ยง สังสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 66.4.

เชียงใหม่ • ขบวนการค้ายานรก

เหิม แอบขนยาบ้ากว่า 4  ล้าน

เม็ดขับแหกด่านเจ้าหน้าที่บน

ถนนแม่อาย ก่อนยิงตำารวจเปิด

ทางหลบหนี กระสุนโดนสารวัตร

สืบสวน สภ.ฝางเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.64 ตำารวจ

ชุดสืบสวน กก.ภ.5 และ ภ.จว.

เชียงใหม่ ร่วมกับ สภ.ฝาง, สภ. 

แม่อาย จ.เชียงใหม่ ตำารวจ 

ปส.กก.2 บก.ปส.3, ทหาร  

ฉก.ทพ.32, ทหารกองกำาลังผาเมือง 

ได้ออกติดตามจับกุมขบวนการ

ค้ ายาเสพติดพื้ นที่ ชายแดน

ไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่อาย 

จ.เชียงใหม่ ตลอดทั้งคืนจนถึง

ช่วงเช้า หลังตำารวจได้ยิงปะทะ

กับขบวนการส่งผลเจ้าหน้าที่

ตำารวจยศ พ.ต.ต.เสียชีวิต 1 นาย

เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง

ตำารวจสืบทราบว่า ขบวนการ

ค้ายาเสพติดจะขนยาบ้าจำานวน

มากผ่านถนนเลียบชายแดนด้าน  

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จึงได้ตั้ง

จุดตรวจจุดสกัดเป็นจุดๆ เพื่อไม่

ให้ผ่านเข้าสู่ชั้นในของประเทศ

แก๊งค้ายาเหิมแหกด่านยิงสว.ตาย

ได้ จนกระทั่งเวลา 01.00 น.เศษ 

มีรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีดำา 

หมายเลขทะเบียน ยง 833 

เชียงใหม่ ขับมาตามถนนสาย

ดังกล่าวจะผ่านจุดตรวจจุดสกัด

พื้นที่บ้านโป่งไฮ ม.15 ต.แม่

สาว อ.แม่อาย เจ้าหน้าที่จึงให้

สัญญาณหยุดตรวจ แต่คนขับ

กลับเร่งความเร็วและแหกด่าน

ไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ต้อง

ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด

จนไปถึงบ้านป่าแดงอภิ

วัฒน์-บ้านจะโต๊ะ ม.10 ต.บ้าน 

หลวง อ.แม่อาย เจ้าหน้าที่ ได้ใช้

รถอีกคันหนึ่งดักหน้าเพื่อให้รถลง

ข้างทาง แต่ปรากฏว่าคนร้ายได้

ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่

รถของเจ้าหน้าที่ 1 นัด กระสุน

ถูก พ.ต.ต.พิบูลพันธ์ สุขุมานนท์ 

สว.สส.สภ.ฝางได้รับบาดเจ็บ

สาหัส ก่อนที่คนร้ายจะเลี้ยวรถ

หลบหนีต่อไป เจ้าหน้าที่เร่งนำาตัว 

พ.ต.ต.พิบูลพันธ์ส่งโรงพยาบาล

แม่อาย แต่กระสุนเข้าอวัยวะ

สำาคัญทำาให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา

จากนั้นชุดไล่ล่าได้ประ 

สานทหาร ฉก.ทพ.32 กองกำาลัง

ผาเมืองและ ปส.กก.2 บก.ปส.3  

บช .ปส .ช่ วยออกติดตามรถ

คนร้าย พบว่ากำาลังไปถึงหมู่ 

บ้านจะโต๊ะ ม.9 ต.บ้านหลวง 

อ.แม่อาย ห่างจากจุดที่ยิงเจ้า

หน้าที่ประมาณ 10 กิโลเมตร 

เจ้าหน้าที่จึงยิงล้อด้านหลังจน

แตก แต่ยังขับหนีต่อไปได้ระยะ

หนึ่งก่อนพบรถจอดอยู่ข้างทาง

เมื่อตรวจสอบไม่พบคนใน

รถ แต่ที่ป่าแขมข้างทางพบกระ 

สอบฟางสีฟ้าบรรจุยาบ้าตกอยู่  

21 กระสอบ รวม 4,190,000 เม็ด 

คาดว่าคนร้ายน่าจะมี 2-3 คน หลัง

จากยิงเจ้าหน้าที่แล้วขับรถหลบหนี

มาถึงบริเวณดังกล่าว ได้ช่วยกัน

ขนกระสอบฟางทิ้งข้างทางเพื่อ

ทำาลายหลักฐาน แต่เมื่อเห็นเจ้า

หน้าที่ติดตามมาอย่างกระชั้นชิดจึง

ได้ทิ้งรถและของกลางหลบหนีไป. 

กรุงเทพฯ • วันที่ 29 ธ.ค.64 

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก  

นายเกิดผล แก้วเกิด ในฐานะ

ทนายความของ น.ส.จิดา

ภา ชีนารักษ์ หรือชมพู่ ผู้เสีย

หาย ได้นำาพยานหลักฐานเข้า

ยื่นฟ้อง นายประยุทธ์ เนตร

ระหงษ์ หรือทีน่า (ชื่อเดิม  

ณภาภัช) แม่ค้าออนไลน์รับ

ซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนม

หรู ในความผิดฐาน “หมิ่น

ประมาทด้วยการโฆษณา” ต่อ

ศาลอาญา จากกรณีดรามา 

กระเป๋าแบรนด์เนมดังที่ “ชมพู่” 

เจ้าของกระเป๋า Hermes ได้

นำาไปขายให้ร้านขายและรับ

ซื้อของแบรนด์เนมในราคา 

395,000 บาท แต่ถูกเจ้าของ

ร้าน “ทีน่า” กล่าวหาว่าเป็น

ของปลอม พร้อมท้าพิสูจน์หาก

กระเป๋าเป็นของจริงจะโอนเงิน

ให้ 2 ล้าน พร้อมเปลี่ยนชื่อ

เป็น “สรพงษ์” และเลิกเป็น

กะเทยจนกลายเป็นกระแสโซ

เชียล พร้อมเรียกค่าเสียหาย  

700,000 บาท 

โดยทนายเกิดผลกล่าว 

ว่า วันนี้ตนในฐานะทนาย 

ความของนางสาวจิดาภา ได้

นำ าพยานหลักฐานมาฟ้อง

ร้องต่อศาลเพื่อเอาผิดนาย

ประยุทธ์ แม่ค้าออนไลน์รับ

ซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมหรู

ในข้อหาหมิ่นประมาท และ

หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 

พร้อมเรียกหลักทรัพย์เป็นเงิน

ชดเชยค่าเสียหาย 700,000 

บาท หลังพบว่าคู่กรณีมีการ

ไลฟ์สด, โพสต์ข้อความ และ

แชร์ข้อความต่อในเพจและ

อินสตาแกรมของเจ้าตัว ใน

เชิงทำานองว่าลูกความเป็น

มิจฉาชีพ พร้อมกับใช้ปากกา

เขียนคำาว่าปลอมบนกระเป๋า

ของลูกความ พร้อมทั้งพูด

กล่าวหาว่าลูกความหลอกลวง

ขายของปลอมให้ และยังมี

การใช้ถ้อยคำาข้อความทำานอง

กล่าวหาลูกความว่าเป็นลูก

เนรคุณ โดยมีการกระทำาความ

ผิดระหว่างวันที่ 10-13 ธ.ค.ที่

ผ่านมา โดยเป็นการกระทำา

ที่ต่างกรรมต่างวาระกันรวม  

5 กรรม จนทำาให้ลูกความรู้สึกว่า

ได้รับความเสียหายจากถ้อยคำา

และไลฟ์ดังกล่าว ประกอบกับ

ที่ผ่านมาได้มีการให้ โอกาสคู่

กรณีกล่าวขอโทษ แต่คู่กรณี

ก็ไม่สำานึกผิด หลังจากที่ ไป

ออกรายการโทรทัศน์รายการ

หนึ่งก็ยังคงโพสต์ข้อความดูถูก

ต่อว่ามาโดยตลอด จึงตัดสินใจ

ให้ทนายความเข้ามาฟ้องร้อง

เอาผิดคู่กรณี โดยศาลได้นัด

ไต่สวนในวันที่ 28 ก.พ.ปีหน้า.

ฟ้องแม่ค้ากระเป๋าดังหมิ่นเรียก7แสน

ขอนแก่น • เมื่อเวลา 11.00 น. วัน

ที่ 29 ธ.ค.64 ที่วัดเจริญวารี บ.โนน

พะยอม ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 

จ.ขอนแก่น นายกิจเหมรัตน์ โพธิ

ยาคำาหอม อายุ 48 ปี หรือ “เจ๊

บัวบาน” ชาวบ้านโนนพะยอม ที่

เจ้าตัวระบุว่าสะดุดล้มทำาถาด

ใส่ภัตตาหารคว่ำาใส่ศีรษะพระ

ประเสริฐ ฐานุตตะโร อายุ 62 ปี 

เจ้าอาวาสวัดเจริญวารี จนกลาย

เป็นกระแสสังคมที่เกิดขึ้นมาอย่าง

ต่อเนื่อง ได้นำาขันธ์ 5 เข้ากราบ

ขอขมาพระประเสริฐ โดยมีพระ

ศิษณุพงษ์ สิริปัญโญ เลขานุการ

เจ้าคณะตำาบลโนนพะยอม ร่วม

เป็นสักขีพยาน รวมทั้งชาวบ้านอีก

กว่า 20 คน

โดยในการทำาพิธีขอขมา

นั้น ตัวแทนชาวบ้านได้นำากล่าว

เจ๊บัวบานขอขมาลาโทษที่ ได้

กระทำาการล่วงเกินเจ้าอาวาส ทั้ง

จะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม ซึ่ง

หลังกล่าวคำาขอขมาแล้วเสร็จ  เจ๊

บัวบานได้กราบลงบนแคร่ที่เจ้า

อาวาสวัดและพระเลขาฯ นั่งอยู่ 

3 ครั้ง ก่อนจะกล่าวกับเจ้าอาวาส

สั้นๆ ว่า “หลวงตาให้อภัยลูกหลาน

นะ” ซึ่งเจ้าอาวาสก็พยักหน้าตอบ

รับคำาขอโทษ

จากนั้นพระเลขาฯ ได้

เทศนาธรรมสั้นๆ สอนทุกคนใน

ที่นั้น ให้ทุกคนมีความรักความ

เมตตาต่อกัน ช่วยกันดูแลรักษา

วัดวาอาราม พระพุทธศาสนา รวม

ทั้งสั่งสมแต่คุณงามความดี โดย

หลังเสร็จพิธีเจ๊บัวบานได้กราบ

ลาและขึ้นรถออกไปโดยไม่ ให้

สัมภาษณ์ใดๆ บอกเพียงสั้นๆ ว่า

มาขอขมาแล้ว ก็ขอจบเพียงเท่านี้

ด้านพระประเสริฐกล่าว

ว่า ไม่ติดใจแล้ว เพราะเขามาขอ

ขมาแล้วก็คือจบเรื่อง ตนให้อภัย 

ส่วนทางคดีหรือถอนแจ้งความนั้น  

ขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ว่าจะ

ดำาเนินการอย่างไร.

ยุติสาว2สาดแกง

ยกขันธ์5ขอขมา

เจ้าอาวาสให้อภัย
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ลาม 33 จ.

มีโรคเรื้อรัง 7 ราย เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ที่                                                    

จ.สงขลา 4 ราย ทำาให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 

21,647 ราย ยอดฉีดวัคซีนเพิ่มเมื่อวันที่ 28 

ธ.ค. 464,144 โดส ทำาให้มียอดสะสมตั้งแต่วัน

ที่ 28 ก.พ.ทั้งสิ้น 103,439,403 โดส 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 358 ราย, ชลบุรี 191 ราย, 

สมุทรปราการ 84 ราย, อุบลราชธานี 73 

ราย, ขอนแก่น 68 ราย, กาฬสินธุ์ 65 ราย, 

นครศรีธรรมราช 63 ราย, สงขลา 62 ราย, 

นครราชสีมา 57 ราย, เชียงใหม่ 56 ราย 

“จะเห็นว่าจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ในภาค

อีสานเริ่มเข้ามาอยู่ใน 10 จังหวัดแรก ต้องให้

ระมัดระวังกันด้วย ซึ่งคงจะเห็นปรากฏการณ์

ของการกลับภูมิลำาเนาในช่วงเทศกาล ตรงนี้

ต้องช่วยกัน ต้องฝาก อสม.ลูกหลานที่กลับ

ภูมิลำาเนาจำาเป็นต้องได้รับการตรวจ อย่าง

นอ้ย ATK หรอืกกัตวัอยูท่ีบ่า้นเพื่อรอดอูาการ” 

นพ.ทวีศิลป์กล่าว

โฆษก ศบค.กล่าวว่า อธิบดีกรมวิทยา 

ศาสตร์การแพทย์รายงานในที่ประชุมพบผู้ติด

เชือ้สายพนัธุ์ โอมคิรอนสะสม 739 ราย เฉพาะ

วันที่ 29 ธ.ค. 149 ราย มีการกระจายไปทั่ว

ประเทศ โดยที ่กทม.สะสม 273 ราย กาฬสนิธุ์

วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 98 ราย ทำาให้มียอด

สะสม 226 ราย โดยเป็นการสุ่มตรวจหาสาย

พนัธุ ์สว่นสายพนัธุเ์ดลตายงัเปน็สายพนัธุส์ว่น

ใหญ่ที่แพร่ระบาดในประเทศ 90.94% ส่วน

โอมิครอนอยู่ที่ 9% ซึ่งแนวโน้มคงจะเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเฝ้าระวัง  

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ที่ประชุม ศปก.

ศบค.ยงัมกีารหารอืกนัเรื่องวคัซนี อยากเนน้ย้ำา

ไปยังคนในกลุ่มคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพราะ

ขณะนี้ ได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งเพียง 75.1% 

เท่านั้น กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับ

วัคซีนตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงคนที่มี โรคประจำา

ตัวและหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการเสีย

ชีวิต โดยจังหวัดที่กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังได้วัคซีน

ไม่ถึง 50% ได้แก่ ปัตตานี นครนายก ราชบุรี 

กาญจนบุรี และมีถึง 28 จังหวัดที่กลุ่มผู้สูง

อายุได้รับวัคซีนเพียง 60-69% ได้แก่ นนทบุรี 

นครปฐม ยะลา นราธิวาส แม่ฮ่องสอน 

พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ 

พิจิตร พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี 

อา่งทอง สพุรรณบรุ ีสมทุรสงคราม ปราจนีบรุ ี

สระแก้ว กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น ยโสธร 

อำานาจเจริญ พัทลุง สตูล สระบุรี ตราด ถือว่า

มีการฉีดน้อยมาก จึงเน้นย้ำาให้ไปฉีดวัคซีน 

วัคซีนช่วยได้ ทำาให้ความรุนแรงน้อยลงและ

เสียชีวิตลดน้อยลง 

ทั้งนี้ จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่

หนึ่งยังไม่ถึง 60% ของประชากรทั้งจังหวัด 

มี 38 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นราธิวาส 

ปัตตานี แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย 

กำาแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร 

อุทัยธานี นครนายก ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 

สระแก้ว ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

ศรีสะเกษ ยโสธร อำานาจเจริญ อุบลราชธานี 

พัทลุง สตูล กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม 

บึงกาฬ หนองบัวลำาภู สุรินทร์ หนองคาย 

อุดรธานี จึงขอกรุณาจังหวัดเหล่านี้ ไปฉีด

วัคซีนให้มากๆ  

กาฬสินธุ์ซูเปอร์สเปรดเดอร์ 

“ศปก.ศบค.ได้หารือใน 2-3 ประเด็น

เกี่ยวกับช่วงเทศกาลปีใหม่ เกี่ยวกับการเดิน

ทางกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศ ผ่าน

ระบบไทยแลนด์พลัส ซึ่งลงทะเบียนไว้กว่า 2 

แสนคน ผ่านการอนุมัติกว่า 1.1 แสนคน รอ

เข้ามาประมาณ 9 หมื่นคน พบว่าเดินทางเข้า

มานอ้ยกวา่ลงทะเบยีน 40-50% โดยใหต้ดิตาม

ตัวทุกคนที่เข้ามาด้วยการให้ลงทะเบียนแอป

พลเิคชนัหมอชนะให้ไดท้ัง้ 100% และตรวจคดั

กรองด้วยวิธี RT-PCR ให้ได้ผลทั้ง 100%  ซ้ำา 

2 ครั้งเช่นกัน ส่วนข้อห่วงใยคนไทยที่เดินทาง

ไปต่างประเทศและจะกลับเข้าประเทศไทยไม่

ว่าจะเดินทางไปแบบเดี่ยวหรือเป็นครอบครัว 

ขอให้ดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดี ขอให้

มีการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ พร้อมกับ

ตรวจเช็กด้วย ATK หากมีอาการให้มาตรวจ

หาเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อได้” 

โฆษก ศบค.กล่าว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำาหรับความเป็น

ห่วงว่าหลังเทศกาลปีใหม่จะมีการแพร่ระบาด

ของเชื้อมากขึ้น โดยเฉพาะคนไทยที่เดินทาง

ไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำาเนา ที่จะเดินทาง

กลับเข้ามาทำางานหลังวันที่ 1 ม.ค.65 ขอให้

ปฏิบัติตามข้อกำาหนดตามประกาศฉบับที่ 40 

โดยเฉพาะสว่นราชการขอใหด้ำาเนนิการทำางาน

ที่บ้านหรือเวิร์กฟรอมโฮมเป็นเวลา 1-14 วัน 

ขณะทีภ่าคเอกชน ขอความรว่มมอืทำางานจาก

ที่บ้าน เพราะการกลับมาของทุกคนถือว่ามี

ความเสีย่ง จงึตอ้งมกีารควบคมุเพื่อไม่ใหม้กีาร

แพรเ่ชือ้ รวมทัง้การด์ตอ้งไมต่ก เพื่อปอ้งกนัตวั

เองและคนที่รัก รวมถึงประเทศชาติ

ขณะที่ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงโควิด

สายพันธุ์ โอมิครอนว่า ขณะนี้ภาพรวมจาก

การตรวจหาเชื้อใน 8,000 ตัวอย่าง พบติด

เชื้อโอมิครอนถึง 740 คน แบ่งเป็นติดเชื้อ

ต่างประเทศ 489 คน ติดเชื้อในประเทศ 251 

คน โดยพื้นที่ที่พบการติดเชื้อโอมิครอนมาก

ที่สุด ได้แก่ กทม. เนื่องจากเป็นพื้นที่เชื่อมต่อ

สนามบินสุวรรณภูมิ ที่มีผู้เดินทางมาจากต่าง

ประเทศและเป็นจุดตรวจเชื้อตั้งแต่เดินทาง

มาถึง รองลงมาพื้นที่ภาคอีสาน เขต 7 ได้แก่ 

ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 

ที่พบการติดเชื้อในประเทศ จากคลัสเตอร์

กาฬสินธุ์เคสเดียวแพร่ถึง 200 คน 

“พบจังหวัดที่มีคนติดเชื้อโอมิครอนถึง 

33 จังหวัด (น้อยท่ีสุดจังหวัดละ 1 คน) และมี 

19 จังหวัดติดเชื้อในประเทศ ส่วนพื้นที่เขต 2 

ที่ยังไม่พบการระบาดในประเทศ ได้แก่ ตาก 

พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ จาก

การรายงานนี้ ไม่ได้หมายความว่าไม่เจอเชื้อ

เดลตาเลย ยังพบอยู่เป็นส่วนใหญ่ แต่สัดส่วน

ของเชื้อโอมิครอนเพิ่มขึ้น โดยพบว่าคนที่เดิน

ทางเข้าไทยด้วย T&G พบเชื้อโอมิครอนถึง 

75%” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุ 

ส่วน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การติด

เชื้อโอมิครอนของไทยจากคลัสเตอร์กาฬสินธุ์ 

ยกให้เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ เนื่องจากเคส

นี้พบการติดเชื้อไปกว่า 200 คน ไปในพื้นที่

ภาคอีสานเกือบทั้งหมด และไปภาคเหนือ

บางจังหวัด โดยกระจายไปใน จ.กาฬสินธุ์ 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองบัวลำาภู 

สกลนคร อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 

ลำาปาง ลำาพูน โดยในกาฬสินธุ์จังหวัดเดียว มี 

14 อำาเภอ พบคนติดเชื้อไป 11 อำาเภอ

สำาหรับสาเหตุการติดเชื้อที่อยากยก

ตัวอย่างไว้เป็นอุทาหรณ์นั้นมาจากพฤติกรรม

การพบปะที่ไปสงัสรรค์ในสถานทีแ่ออดัอากาศ

ไม่ถ่ายเท โดยหลังจากทาง ศบค.อนุโลมมี

การจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ในร้าน

อาหาร ทำาให้ผับ บาร์ ผันตัวมาปรับร้านให้

เป็นร้านอาหารแทน บางร้านสามารถทำาได้

ตามมาตรการที่กำาหนด แต่บางร้านทำาไม่ได้

ตามมาตรฐาน

“เคสคลัสเตอร์กาฬสินธุ์พบเดินทางไป

ในร้านอาหารลักษณะนี้ด้วยกัน 2 ร้าน เป็น

ร้านดังที่คนต้องมา พบว่ามีการติดเชื้อโอมิ 

ครอนทั้งร้าน ทั้งลูกค้า พนักงาน นักดนตรี 

เนื่องจากเป็นร้านที่มีดนตรีเล่นทำาให้มีการใช้

บริการนาน พนักงานไม่ตรวจ ATK ป่วยก็ไม่

หยุด กินอาหารร่วมกัน สภาพในร้านแออัด 

สัดส่วนของลูกค้าและโต๊ะ คนใช้บริการ 80% 

อากาศไม่ถ่ายเท ส่วนบาร์ เอส พบว่าไม่มีการ

ติดเชื้อเลยเพราะมีการจำากัดการให้บริการแค่ 

3 ชม. พนักงานตรวจ ATK ไม่มีการแสดง

ดนตรีสด” อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว

‘บิ๊กตู่’ ขอ ปชช.ลดเสี่ยงติดเชื้อ

วนัเดยีวกนั พล.อ.ประยทุธ ์ จนัทร์ โอชา  

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม  กล่าวถึง

สถานการณ์ โควิด-19 ว่า โอมิครอนเป็นอีก

เรื่องหนึ่งที่ทุกคนตื่นตระหนก เพราะเป็นการ

แพร่ระบาดที่เร็วขึ้น ทำาอย่างไรเราจะไม่อยู่

ในพื้นที่ที่มันแออัดอย่างนั้น เราจำาเป็นต้อง

ป้องกันตัวเองสวมหน้ากากอนามัย ฉีดวัคซีน 

และอย่าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เรื่องนี้

ทุกคนระมัดระวังอยู่แล้ว ผมต้องขอขอบคุณ

ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีและหวังว่าจะร่วม

มือกันต่อไป

ถามว่ามีมาตรการการตั้งรับการแพร่

ระบาดโควิด-19 นอกเหนือจากการเวิร์ก                 

ฟรอมโฮมหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า คิดว่าท่ีเรา

ทำาวันนี้ก็ครบถ้วน แต่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม

มากยิ่งขึ้น สิ่งสำาคัญถ้าประชาชนมีขีดความ

สามารถเพยีงพอ ขอความกรณุาให้ใชช้ดุตรวจ 

ATK ด้วยตนเอง เพราะแพร่ระบาดเร็ว ใคร

รู้ว่าเสี่ยงขอให้ตรวจตัวเองบ้างระยะเวลา 7 

วัน ควรต้องตรวจ อย่างนายกฯ ตรวจไม่รู้กี่

ครั้ง เวลาไปไหนมาไหน เพราะอยู่ท่ามกลาง

ประชาชนจำานวนมาก ทำางานร่วมกับคนอื่น

เยอะ ทั้งหมดเพื่อป้องกันตัวเอง ไม่มีอะไรดี

ไปกว่าการป้องกันตัวเอง และมีสติ 

ทีก่ระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) นพ.เกยีรต ิ

ภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ชี้แจงแบบจำาลองหรือ

ฉากทัศน์การระบาดของโควิด-19 ในช่วง

หลังปีใหม่ 3 รูปแบบว่า เป็นการคาดการณ์

สถานการณท์ีแ่ยท่ีส่ดุ ซึง่อาจมกีารตดิเชือ้ถงึ 3 

หมื่นคน และเสียชีวิต 170-180 คนต่อวัน แต่

หากปฏบิตัติามมาตรการทัง้การปอ้งกนัตนเอง

สูงสุด อาจจะมีผู้ติดเชื้อประมาณ 1 หมื่นคน

ต่อวัน ซึ่ง สธ.เตรียมพร้อมรองรับการรักษา

พยาบาลไว้แล้ว โดยสามารถรองรับผู้ติดเชื้อ

สูงสุดมากกว่า 5 หมื่นคนต่อวัน

จ.ภูเก็ต นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นาย

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ตได้ส่งการ

ตรวจเชื้อผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์

โอมิครอน 92 คน ไปตรวจอีกครั้งที่กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่กรุงเทพฯ ผลยังไม่

มา แต่ค่อนข้างจะมั่นใจว่า 99% น่าจะใช่เป็น

โอมคิรอน ตอนนีค้อ่นขา้งจะชดัเจนวา่เรามนีกั

ท่องเที่ยวที่ติดเชื้อเป็นโอมิครอนประมาณ 92 

คนในจังหวัดภูเก็ต. 

โจรใต้ป่วนหนัก

สอบสวนทราบว่า บ้านหลังดังกล่าว

เป็นของนางอารียา ใหญ่อยู่ ซึ่งเวลานั้นทุก

คนอยู่ภายในบ้าน ส่วนเจ้าหน้าที่ตำารวจกำาลัง

ดูแลรักษาความปลอดภัยตามปกติอยู่บริเวณ

ทางเข้าฐาน ปรากฏว่าได้มีคนร้าย 2 คนขี่

รถจักรยานยนต์มาจอดบนถนนห่างจากบ้าน

ของนางอารียา ประมาณ 5 เมตร ก่อนที่จะ

ขว้างระเบิดใส่และตกลงบริเวณหน้าบ้านจน

เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่น ทำาให้คนในบ้าน

และเจ้าหน้าที่ตำารวจซึ่งอยู่บริเวณดังกล่าว

กระโดดหลบเพื่อความปลอดภัย แต่ โชคดี

พลาดเป้า แรงระเบิดไม่ทำาให้มีผู้ ได้รับบาด

เจ็บและเสียชีวิต

ทั้งนี้ ภายหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบ

ชิ้นส่วนระเบิดไปป์บอมบ์ตกอยู่บริเวณที่เกิด

เหตุจำานวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงเก็บเป็นหลัก

ฐาน เพื่อตรวจสอบลายนิ้วมือ และนำามา

เทียบเคียงกับพยานหลักฐานเหตุระเบิดที่อื่น

ที่ผ่านมา เพื่อขยายผลหากลุ่มและบุคคลผู้ก่อ

เหตุมาดำาเนินคดี

สำาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชุดสืบสวน

สอบสวนคดคีวามมัน่คงเชื่อวา่เปน็การตอบโต้

ของสมาชกิแนวรว่มกลุม่กอ่เหตรุนุแรงในพืน้ที ่

หลังจากเจ้าหน้าที่ ได้วิสามัญฯ นายอาดีนันท์ 

ซือรี และนายซาการียา ยูโซะ ผู้ก่อความไม่

สงบระดบัปฏบิตักิาร จากเหตกุารณเ์ขา้ปดิลอ้ม

ตรวจค้นบ้านเลขที่ 55 ม.3 บ้านเขาดิน ต.ปา

กู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี และเกิดการปะทะ 

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังเกิด

เหตุหน่วยความมั่นคงได้กำาชับไปยังเจ้าหน้าที่

ทุกหน่วย ให้มีการคุมเข้มฐานปฏิบัติการ และ

ใหม้คีวามระมดัระวงัในการปฏบิตัหินา้ที ่กำาชบั

ทุกด่านตรวจบุคคล รถจักรยานยนต์ รถยนต์ 

อย่างเข้มงวด และให้มีการลาดตระเวนเส้น

ทางต่างๆ 

วนัเดยีวกนั เวลา 06.15 น. ร.ต.อ.คมสนั 

ทีฆกาญจน์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.รือเสาะ 

จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนร้ายลอบวาง

ระเบดิทีบ่รเิวณรมิกำาแพงรัว้ดา้นหลงัของฐาน

ปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการพิเศษ นราธิวาสที่ 

21 ซึ่งตั้งอยู่บ้านบาเละ ม.10 ต.รือเสาะ จึง

พร้อมด้วย พ.ท.สุกฤษฐ์ กาญจนคลอด รอง 

ผบ.ฉก.กรมทหารพรานที ่46 เจา้หนา้ทีช่ดุเกบ็

กูแ้ละทำาลายวตัถรุะเบดิอโณทยั และเจา้หนา้ที่

กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส รวมทั้งกำาลัง

เจ้าหน้าที่ตำารวจทหารจำานวนหนึ่งรุดเดินทาง

ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

พบที่บริเวณริมกำาแพงข้างถนนซึ่งเป็น

จุดที่คนร้ายลอบวางระเบิด ถูกอานุภาพของ

ระเบิดทำาให้เสาปูนซีเมนต์ของกำาแพงรั้วที่

ก่อสร้างแบบสำาเร็จรูปหัก 1 ต้น และมีแผ่น

ปูนซีเมนต์ที่หล่อเป็นกำาแพงรั้วแตกหัก 2 

แผ่น รวมทั้งซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวง

เครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สปิคนิค 

หนัก 20 กิโลกรัม จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร 

ตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนและพงหญ้ารกทึบ

ริมทาง เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็น

หลักฐาน

ต่อมาเจ้าหน้าที่ ได้ประสานไปยังนาย

นายนติ ิชยัภมู ินายสถานรีถไฟรอืเสาะ เพื่อขอ

ตรวจสอบกล้องวงจรปิด เนื่องจากฐานปฏิบัติ

การของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ นราธิวาสที่ 

21 ตั้งอยู่ในเขตของสถานีรถไฟรือเสาะ จาก

การตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บริเวณ

ประแจเบอร์ 1 หรือจุดสับรางก่อนออกจาก

สถานีรถไฟรือเสาะ พบผู้ต้องสงสัย จำานวน 

2 คน ขี่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ โดยคน

ขี่รถจักรยานยนต์เป็นชายแต่งกายด้วยเสื้อ

และกางเกงขายาวสีดำา ส่วนคนนั่งซ้อนท้าย

ลักษณะคล้ายผู้ชาย แต่อำาพรางด้วยการแต่ง

กายเปน็ผูห้ญงิในชดุกางเกงสอีอกเหลอืง และ

คลุมศีรษะด้วยผ้าสีออกส้ม ขี่รถจักรยานยนต์

วนเวียนไปมา 2 รอบ ก่อนที่จะผ่านจุดวาง

ระเบดิขา้งกำาแพงไปประมาณ 1 นาท ีกม็เีสยีง

ระเบิดดังขึ้นสั่นหวั่นไหว 

จากการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

คาดว่าคนร้าย 2 คน อาจจะเป็นคนร้ายชุด

เดียวกับลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพราน 

กรมทหารพรานที ่46 ขณะ รปภ.พระสงฆเ์ดนิ

บณิฑบาต ในพืน้ที ่อ.รอืเสาะ จ.นราธวิาส เมื่อ

วนัที ่11 ธ.ค.64 ทีผ่า่นมา เนื่องจากพฤตกิรรม

คนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายได้อำาพรางตัวด้วยการ

แต่งกายเป็นผู้หญิงเหมือนกัน.

พท.โต้

กเ็ปน็อกีเรื่องหนึง่ทีผ่มคดิวา่ควรจะพดูเองหรอื

ไม่ บางเรื่องควรจะเป็นโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรีพูดหรือไม่ เพราะคิดว่าคงต้อง

จัดระเบียบใหม่ละ เพราะถ้านายกรัฐมนตรี

ตอบทุกวันปัญหาก็จะเข้ามาทุกวัน บางเรื่อง

โฆษกฯ ก็ชี้แจงไปแล้วโดยผมได้สั่งการไปให้

พูดเรื่องอะไรอย่างไร ผมเป็นคนสั่งไปเองให้

โฆษกฯ หรือรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เราต้องทำาให้

ประเทศชาติของเราสงบสุขให้ได้ ต้องทำาให้

เลิกการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้ ได้ โดยถ้าเรา

ต้องการความปลอดภัยเราก็ต้องช่วยกัน ดูแล

ซึ่งกันและกัน กฎหมายทุกตัวมีอยู่แล้ว ก็ขอ

ให้ปฏิบัติตามเท่านั้นเอง ตนไม่จำาเป็นต้องไป

สั่งการอะไรเพิ่มเติม 

ในชว่งทา้ย พล.อ.ประยทุธถ์ามกลบัวา่มี

อะไรจะถามอกีหรอืไม ่พรอ้มกลา่ววา่ “ถามกนั

มาตอบกันมาตลอดแล้ว ขอขอบคุณในฉายาก็

แล้วกัน สวัสดีครับ”  จากนั้นได้เดินออกจาก

โพเดียมและเดินทางกลับทำาเนียบรัฐบาลเพื่อ

ปฏิบัติภารกิจต่อทันที 

ที่ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง

กรณีฝ่ายกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร มีการ

ตีความว่าวาระในการดำารงตำาแหน่ง 8 ปี ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ ตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด นับ

ตั้งแต่เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2562 ที่เป็นวัน

โปรดเกล้าฯ และสิ้นสุดในปี 2570 นั้น พร้อม

ที่จะอยู่เคียงข้าง พล.อ.ประยุทธ์ยาวจนถึงปี 

2570 หรอืไมว่า่ “กข็ึน้อยูก่บัสถานการณท์ัว่ไป 

ก็แล้วแต่ว่าร่างกายผมจะไหวหรือเปล่า”

เมื่อถามว่า ในช่วงปีใหม่มีความกังวล

อะไรหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ปีใหม่

เราไม่กังวล”

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตเลขานุการ

ประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีฝ่ายกฎหมาย

สภาเสนอความเห็นไปยังประธานสภาฯ 

ถึงประเด็นการดำารงตำาแหน่งนายกฯ ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ ควรเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่มี

การโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่งคือ 9 มิ.ย.

2562 วา่ เรื่องนีเ้ปน็เรื่องทีเ่กดิขึน้เมื่อ 2 เดอืน

ทีเ่เลว้ กรณถีา้มขีา่วทีเ่ปน็ทีส่นใจของสงัคม จะ

มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของสภาผลัดเปลี่ยน

หมุนเวยีน ทำาการสรุปข้อเท็จจริง ขอ้กฎหมาย 

และสรุปรายละเอียดของประเด็นนั้นๆ พร้อม

ทั้งความเห็นทางกฎหมายส่วนบุคคลของตน 

แนบท้ายกราบเรียนประธานสภาฯ ให้รับ

ทราบ ขอเน้นย้ำาว่ากรณีนี้เป็นความเห็นส่วน

บุคคลของเจ้าหน้าที่สภาฯ เจ้าหน้าที่นิติกร

เจ้าของเรื่อง ไม่ใช่ความเห็นนายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาฯ

“ที่สำาคัญ อำานาจหน้าที่ในการวินิจฉัย

ประเดน็นี ้ไม่ใชห่นา้ทีข่องสภา แตเ่ปน็อำานาจ

ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

210 ที่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจวินิจฉัย 

เกรงว่าจะเกิดการเข้าใจผิดคิดว่านายชวน

เพิ่งพิจารณากรณีดังกล่าวในช่วงนี้ ไม่ใช่เพิ่ง

เกิดขึ้น เพราะขณะนี้นายชวนกำาลังลงพื้นที่

พบประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากปัญหาโค

วิด-19 ในหลายจังหวัด คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ชุมพร และสุราษฎร์ธานี” นายอิสระกล่าว

ส.ค.65 ชงศาลวินิจฉัย

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีฝ่ายกฎหมาย

สภาตีความกรณีการดำารงตำาแหน่ง 8 ปี ของ 

พล.อ.ประยทุธ ์วา่ ประเดน็นีเ้ปน็ประเดน็ทีท่กุ

คนสนใจว่า จะเป็นจุดเปลี่ยนของรัฐบาลหรือ

ไม่ พรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันในความมุ่งมั่นที่

จะใช้เงื่อนไขและคุณสมบัติข้อนี้ว่า คนที่มา

ดำารงตำาแหน่งนายกฯ จะดำารงตำาแหน่งเกิน

กว่า 8 ปีไม่ได้ การตีความตัวบทกฎหมายนี้มี

ความตรงไปตรงมา เมื่อถึงกำาหนดเวลา หาก

นายกฯ ยังดำารงตำาแหน่งนายกฯ อยู่ เราจะ

ทำาการยื่นใหศ้าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัคณุสมบตัิ

ข้อนี้ให้เป็นที่ยุติ ส่วนประเด็นที่เป็นความเห็น

ของฝ่ายกฎหมายสภานั้น ขอไม่แสดงความ

เห็น เพราะเขาคงทำาตามหน้าที่ที่ ได้รับมอบ

หมาย ถือว่าเป็นความเห็นภายในสภา และ

ประธานสภาฯ ว่าจะนำาไปใช้หรือไม่อย่างไร 

แต่มันไม่มีผลผูกพันกับองค์กรอื่น

เมื่อถามว่าหากมีการยื่นตีความจะยื่น

ผา่นประธานสภาฯ หรอืชอ่งทางใดนัน้ นพ.ชล

น่านกล่าวว่า เรื่องวิธีการที่จะยื่นไม่น่าจะเป็น

ประเด็น เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 

ใน 10 สามารถเข้าชื่อกันเพื่อยื่นตรวจสอบ

คุณสมบัติของนายกฯ รัฐมนตรี และ ส.ส.ได้ 

แล้วประธานสภาฯ หน้าที่ส่งเรื่องนี้ ไปยังศาล

รัฐธรรมนูญ 

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่าย

ค้าน และ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 

กล่าวว่า ไม่เข้าใจเจตนาของฝ่ายกฎหมาย

รัฐสภา ที่จู่ๆ ก็เสนอความเห็นเรื่องนี้มาอย่าง

ไม่มีเหตุผล ฝ่ายกฎหมายรัฐสภาออกมาพูด

จะว่าเป็นหน้าที่ก็ไม่น่าใช่ โดยกาลเทศะก็ไม่

ถูก แต่ถึงจะมีความเห็นหรือชี้อย่างไร ก็ไม่มี

เหตผุล ทีบ่อกใหน้บัวาระการดำารงตำาแหนง่นบั

แต่วันโปรดเกล้าฯ นั้น ได้มองเจตนารมณ์ของ

กฎหมายหรอืไม ่หรอืมองเพยีงตวัหนงัสอื ตาม

เจตนารมณ์กฎหมายหวังจะให้นายกฯ อยู่ใน

วาระได้ 8 ปี จะนับตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ต้องวิตก 

หากถึงช่วงสิงหาคม 2565 ค่อยมาว่ากัน ถ้า

ครบวาระ 8 ป ีถา้ยงัเหน็ตา่งกนั คงตอ้งใหศ้าล

รฐัธรรมนญูวนิจิฉยัชีข้าด แตม่ากกวา่การดำารง

ตำาแหนง่คอื สำานกึของคนใชก้ฎหมายนี ้คอืตวั

นายกรัฐมนตรี ที่อยู่มา 8 ปี ได้สำานึกหรือไม่

เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยมองว่าควร

นับวาระของ พล.อ.ประยุทธ์ นับแต่ยึดอำานาจ

เมื่อปี 2557 นายสุทินกล่าวว่า เมื่อได้เป็น

นายกรัฐมนตรี เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ทั้งนี้เราก็

หวังจะหาข้อยุติให้เป็นบรรทัดฐาน น่าจะไป

ที่ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าไม่ให้เป็นประเด็น 

นายกฯ ควรมีสำานึก ควรแสดงสปิริตเพื่อดับ

ชนวนเรื่องนี้   

นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะ

กรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) 

กลา่วถงึเรื่องเดยีวกนัวา่ เปน็เรื่องทีเ่ลอะเทอะ

และเละเทะ ตีความมั่วกันน่าดู และฝ่าย

กฎหมายสภาผูแ้ทนราษฎรไม่ไดม้หีนา้ทีต่คีวาม

รัฐธรรมนูญ เป็นเพียงความเห็นหนึ่งเท่านั้นที่

เสนอความเป็นต่อประธานสภาฯ ตั้งแต่เดือน

ตุลาคมแล้ว แต่เพิ่งออกมาปล่อยข่าว เพื่อปั่น

ข่าวรับปีใหม่ ถือว่าเป็นข่าวร้ายรับปีใหม่ของ

ประชาชนคนไทย ฝ่ายกฎหมายสภามีใครบ้าง

ที่ให้ความเห็นแบบนี้ ช่วยระบุชื่อรับผิดชอบ

ด้วย ทำาให้สภาเสียหาย กลายเป็นสภารับใช้

เผด็จการ ถ้าเป็นอย่างนี้เท่ากับสุมไฟทางการ

เมอืง ถา้ประยทุธเ์ปน็นายกฯ เกนิ 8 ปใีนเดอืน

สิงหาคมปีหน้านี้ เชื่อว่าบ้านเมืองจะลุกเป็น

ไฟ นายกฯ จะต้องมีความรับผิดชอบทางการ

เมือง ถ้าตีความแบบนี้เพื่อเข้าข้างผู้มีอำานาจ 

ประเทศก็พังหมด เชื่อว่าแผ่นดินจะลุกเป็นไฟ

รัฐประหารครั้งใหม่ 

เลขาธิการ ครป.กล่าวอีกว่า กับดัก

รัฐธรรมนูญมาตรา 158 ท่ีเขียนข้ึนมาเอง  

“นายกรัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้ว

เกิน 8 ปีมิได้ ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็นการดำารงตำาแหน่ง

ติดต่อกันหรือไม่” ถามว่า พล.อ.ประยุทธ์เป็น

นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคร้ังแรกเมื่อใด 

เป็นเมื่อ 24 สิงหาคม 2557 ถ้าจะให้ประยุทธ์

เป็นนายกฯ ถึงปี 2570 ก็เท่ากับดำารงตำาแหน่ง

นายกฯ 13 ปี ขัดมาตรา 158 ชัดเจน ตนไม่

อยากให้สภาผู้แทนราษฎรกลายเป็นเครื่องมือ

ระบอบอำานาจนิยม และสร้างทางตันในการ

พัฒนาประชาธิปไตย โดยการส่งเสริมการ

รัฐประหารคร้ังใหม่ 

ส่วนความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งซ่อม 

นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊กว่า ต้องขอ

ขอบคุณพี่น้องชาวหลักสี่และพื้นที่เกี่ยวข้อง 

จำานวน 16,255 คน ที่ได้เลือกพรรคเราเมื่อปี 

2562 แม้พรรคจะไม่ได้คะแนนมากที่สุด แต่

ทุกเสียงนั้นมีความสำาคัญอย่างยิ่ง ทำาให้เกิด

คำาถามต่อกรณีท่าทีของผู้เกี่ยวข้องในทำานอง

ว่าพรรคจะไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 9 

กทม.หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นจริง พรรคจะ

ชี้แจงกับประชาชน 16,255 คนนี้ว่าอย่างไร? 

อย่าลืมว่า 16,255 เสียงนี้ที่ยึดมั่นกับพรรค 

ปชป. ฉะนัน้ขอ้อา้งเรื่องมารยาททางการเมอืง 

จึงไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอ หรือจริงๆ แล้วมี

เบื้องหลัง มีผลทางการเมืองอะไรแอบแฝง 

การส่งหรือไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมเขต

หลักสี่และพื้นที่เกี่ยวข้องจึงมีผลสำาคัญต่อ

อนาคต ปชป.ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด  

วันเดียวกัน นายอรรถวิชช์ สุวรรณ

ภักดี เลขาธิการพรรคกล้า ว่าที่ผู้สมัครรับ

เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 9 หลักสี่-

จตุจักร กทม. ลงพื้นที่ตลาดประชานิเวศน์ 1 

พบปะกับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ 

ก่อนจะเดินทางไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข

ที่ 17 เพื่อพบปะประชาชนที่ไปออกกำาลังกาย

บริเวณดังกล่าว

ที่พรรคเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย น.ส.ธีร

รัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. และโฆษก

พรรคเพื่อไทย แถลงเปดิตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้

ซอ่ม ส.ส.กทม.เขต 9 โดย นพ.ชลนา่นกลา่ววา่ 

กรรมการบรหิารพรรค (กก.บห.) มมีตเิอกฉนัท์

ให้ส่งนายสุรชาติ เทียนทอง อดีต ส.ส.กทม. 

พรรคเพื่อไทย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแทน

ตำาแหน่งที่ว่างลง ในเขตเลือกตั้งที่ 9 หลักสี่-

จตุจักร และยังเห็นชอบแต่งตั้งนายสรวงศ์ 

เทยีนทอง รองหวัหนา้พรรคเพื่อไทย และอดตี 

ส.ส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทยเป็น ผอ.เลือกตั้ง 

เลือกตั้งซ่อมศึกศักดิ์ศรี

นพ.ชลน่านกล่าวว่า เรามุ่งหวัง มั่นใจ

ว่าประชาชนเขตหลักสี่ -จตุจักรจะให้การ

สนับสนุนพรรคเพื่อไทย เรามีโอกาสที่จะได้

รับการยอมรับและเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

ซ่อมครั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งของเราเป็น

อดีต ส.ส.ในเขตเลือกตั้งนี้มานาน จากการ

ทำางานตลอด 17 ปี นายสุรชาติไม่เคยทิ้ง

พื้นที่ แต่แก้ปัญหาให้ประชาชนเสมอ การ

ต่อสู้ครั้งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของ

ผู้ที่ โหยหาประชาธิปไตย กับกลุ่มที่เรียกตัว

เองวา่ประชาธปิไตย แตแ่ฝงเรน้ไปดว้ยอำานาจ

เผด็จการ ถ้าประชาชนต้องการประชาธิปไตย 

นายสุรชาติเป็นนักประชาธิปไตยที่พร้อมเป็น

ตัวแทนประชาชน และเป็นการเลือกตั้งเพื่อ

ศักดิ์ศรีของคนที่รักประชาธิปไตย จะเป็นก้าว

แรกของการได้รัฐบาลใหม่

นายสุรชาติกล่าวว่า ขอบคุณกรรมการ

สรรหาและกรรมการบรหิารพรรค ที่ให้ โอกาส

เป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้ ความหมาย

โดยเฉพาะพรรคการเมือง ที่จะเป็นการวัด

กระแสความนิยมของพรรคต่างๆ ก่อนมีการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และแนวโน้มที่จะมีการ

เลอืกตัง้ใหญ่ในอกีไมน่านนี ้และมคีวามสำาคญั

ต่อชาวหลักสี่-จตุจักร นี่คือศักดิ์ศรีที่จะตัดสิน

ใจว่าพี่น้องประชาชนอยากได้ผู้แทนฯ ของ

เขาแบบไหน เป็นก้าวที่จะพิสูจน์อุดมการณ์ 

ความเชื่อ ความตั้งใจ ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา 

ตนต้องการทำาให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 

ไม่ได้แข่งกับใคร แต่ทำาในสิ่งที่ตัวเองเชื่อใน

ทุกๆ วันอยู่แล้ว โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน

นายสรวงศ์ เทียนทอง ผอ.เลือกตั้งฯ 

กล่าวว่า จะมีการปราศรัยใหญ่หนึ่งครั้ง ส่วน

การลงพื้นที่ นายสุรชาติลงพื้นที่ทุกวันอยู่แล้ว 

ขณะที่ น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า นายสุร

ชาติถือเป็นตัวแทนพรรคในการกอบกู้ศักดิ์ศรี

ชาวหลักสี่-จตุจักร เพราะผลการเลือกตั้งปี 

62 ยังเป็นข้อกังขาเรื่องความไม่โปร่งใส ครั้ง

นี้เราขอให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใส เป็น

ธรรม ยุติธรรมกับทุกฝ่าย และถ้าจะชนะต้อง

ชนะให้ขาด 

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานคณะ

กรรมการความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ พรรค

ไทยสร้างไทย เปิดเผยภายหลังที่พรรคไทย

สร้างไทยจัดคาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด 

ลงพื้นที่รับฟังปัญหา รับฟังทุกความต้องการ

ของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เบื้องต้น

คาราวานสร้างไทยได้เดินทางไปในพื้นที่ภาค

อีสานบางส่วน และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

ซึง่ไดร้บัการตอ้นรบัเปน็อยา่งอบอุน่ในทกุพืน้ที่

ทีเ่ดนิทางไป  จะเหน็ไดจ้ากผลสำารวจความคดิ

เห็นของประชาชนของ “อีสานโพล” เปิดเผย

ผลสำารวจความนิยมนักการเมืองคุณหญิงสุดา

รัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย 

เป็นอันดับ 1 มากถึง ร้อยละ 24.8 สะท้อนถึง

ความเชื่อมัน่ของประชาชน ทีม่ตีอ่ตวัคณุหญงิ

สุดารัตน์ และพรรคไทยสร้างไทย

ทั้งนี้ ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้า

โครงการสำารวจอสีานโพล ศนูยว์จิยัธรุกจิและ

เศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ 

ม.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการสำารวจเรื่อง

รางวัลแห่งปีของคนอีสานประจำาปี 2564 ซึ่ง

คณะเศรษฐศาสตร ์มข. ไดท้ำาการสำารวจความ

คิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร 

และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี  ใน

สาขาต่างๆ 13 รางวัล โดยทำาการสำารวจ 2 

รอบ คือในครึ่งปีแรกระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-7 

ส.ค. และในช่วงครึ่งปีหลังคือระหว่างวันที่ 

25-27 ธ.ค.2564  จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปี

ขึ้นไป 2,151 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด

ภาคอีสาน พบว่า คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก 

แตล่ะรางวลั ประกอบดว้ย นกัการเมอืงแหง่ป ี

ลำาดับที่ 1 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อย

ละ 24.8 รองลงมาคือนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

ร้อยละ 15.4 และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

ร้อยละ 13.8.

ประกาศ
เนื่องจากวันท่ี 1 มกราคม ของทุกปี เป็นวันหยุดประจำากองบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ทำาให้ในวันถัดไปจึงไม่มีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วาง

จำาหน่าย จะกลับมาวางจำาหน่ายปกติต้ังแต่วันท่ี 3 มกราคม เป็นต้นไป จึง

แจ้งให้ทราบโดยท่ัวกัน

กรุงเทพฯ • เมื่อวันพุธ นายสิงห์ชัย ทนิน

ซ้อน อัยการสูงสุด (อสส.) ได้มีหนังสือ อส 

0004 (คก1)/16271 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2564 

ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความว่า ตาม

ที่สำานักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือที่อ้าง

ถึง 1 เเละ 2 ขอให้นำาความกราบบังคมทูล

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่ง

ตั้งข้าราชการอัยการ นายปรเมศวร์ อินทร

ชุมนุม ให้ดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจการอัยการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป ต่อมา

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ

ตามที่อ้างถึง 3 ขอข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น

ว่า การขอให้นำาความกราบบังคมทูลพระ

กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนาย

ปรเมศวร์ให้ดำารงตำาแหน่ง ในขณะที่ข้อเท็จ

จริงปรากฏว่าเป็นผู้ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุก

และรอการลงโทษ ประกอบกับปัจจุบันต้อง

อยู่ระหว่างถูกคุมความประพฤติเป็นเวลา 

1 ปี อีกทั้งการพิจารณาเลื่อนตำาแหน่งและ

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งสูงขึ้น โดยให้มีผล

ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 ซึ่งอยู่ใน

ช่วงที่คดีได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว

นั้น มีความถูกต้องเหมาะสมอย่างไร และ

เป็นไปตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ

ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 ที่กำาหนด

ให้ ก.อ.พิจารณาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

บุคคลนั้นเทียบกับงานในตำาแหน่งข้าราชการ

อัยการที่จะได้รับแต่งตั้งแล้วหรือไม่อย่างไร

นั้น 

สำานักงานอัยการสูงสุดขอเรียนว่า 

กรณีการแต่งตั้งข้าราชการอัยการรายนาย

ปรเมศวร์ บัดนี้ ได้ปรากฏเหตุที่ทำาให้เห็นว่า

ยังไม่เหมาะสมที่จะเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ให้ดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจการอัยการในขณะ

นี้ สำานักงานอัยการสูงสุดจึงขอถอนเรื่อง

การแต่งตั้งนายปรเมศวร์ ให้ดำารงตำาแหน่ง

ผู้ตรวจการอัยการ ตามหนังสือสำานักงานอัย 

การสูงสุด ลงวันที่ 2 ส.ค.2564 บัญชีรายชื่อ                                                           

ข้าราชการอัยการ ที่เสนอแต่งตั้งและประ 

กาศสำานักนายกรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป                                                               

โดยข้ันตอนหลังจากน้ี ทางเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรีจะนำาเสนอดังกล่าวขึ้นไปยังสำานัก 

งานองคมนตรีต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อมีการถอน

เรื่องเสนอขึ้นโปรดเกล้าฯ ตำาเเหน่งของนาย

ปรเมศวร์ ปัจจุบันจึงอยู่ในระดับอธิบดีอัยการ 

ซึ่งนายปรเมศวร์จะครบอายุและพ้นตำาเเหน่ง 

บริหารเป็นปีงบประมาณสุดท้าย.

อสส.พับเสื่อ‘ปรเมศวร์’นั่งผู้ตรวจ


